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ทานประธานที่เคารพครับ ทานประธานจะสังเกตวาตั้งแตเร่ิมพิจารณางบประมาณ 
ในวาระนี้มา ผมไมไดใชสิทธิพูดเลย เพราะผมตั้งใจเปนสวนตัววาผมจะไมรวมสังฆกรรมดวย 
เพราะผมเห็นวารัฐบาลชุดนี้มีผูนําที่ขาดความชอบธรรมที่จะเอาเงินงบประมาณนี้ไปใช 
โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณที่ผานมาตั้งแตวันศุกรที่ ๒๙ สิงหาคม ผมไมเห็นดวยเลย 
ที่จะอนุมัติเงินงบประมาณไปใหรัฐบาล โดยการนําโดย ทานสมัคร สุนทรเวช นําไปใช 
ขณะเดียวกันท านประธานครับ  เพื่ อนสมาชิกซึ่ ง เปนกรรมาธิการก็ มีภารกิจ  
ซึ่งทานมีหลายดาน ขออภัยเอยนาม ทานจุติก็บอกวาในเรื่องนี้ขอความกรุณาใหผมชวย
แบงภาระงานทานมาหนอย ผมก็จึงขออนุญาตจําเปนที่จะตองรบกวนเวลาทานประธาน 
แตเผอิญในประเด็นที่ผมไดรับการรองขอจาก ทานจุติ ไกรฤกษ ขออนุญาตที่เอยนามชวย
ใหมันเกี่ยวเนื่องใน  ๒ มาตรา ซึ่งผมสงวนคําแปรญัตติไวหมด  ผมจึงขออนุญาต 
ทานประธานพูดในคราวเดียวกัน ผมจะไดไมตองไปเสียเวลาอีกในรอบตอไป กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพครับ เรากําลังพูดในมาตรา ๗ ซึ่งเปนเรื่องของกระทรวงการคลัง 
ความจริงงบประมาณของประเทศมีคนที่ดูแลรับผิดชอบถาไมนับถึงรัฐบาล มีหนวยงาน
หลัก ๆ อยู ๒ หนวยงาน คือกระทรวงการคลังกับสํานักงบประมาณ ๒ หนวยงานครับ  
เปนหนวยงานหลัก  แตว าความจริ งหนวยงานหลักที่ อยู ในกระทรวงการคลั ง  
คือกรมบัญชีกลางเพราะวาเขาตองทําหนาที่ในเรื่องของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ควบคูไปกับการทํางานของสํานักงบประมาณดวย ในสวนของกระทรวงการคลังเองนั้น 
ถาทานประธานดูในนี้ ทานประธานจะเห็นวาผมและเพื่อนสมาชิกหลายทานไดสงวนคํา
แปรญัตติไว สําหรับผมสงวนไว ๓๐ เปอรเซ็นต แตถาหากทานประธานไปดูดานหลัง 
ในรัฐวิสาหกิจ  ทานประธานไปดูในสวนของธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออก  
ผมและคณะสงวนคําแปรญัตติตัดหมดครับ ไมใหเลยแมแตบาทเดียว แตผมยังไมขอ
อนุญาตกาวลวงไปถึงเรื่องของเอ็กซิม แบงก ขออนุญาตเรียก เอ็กซิม แบงก แตอยากจะ
กราบเรียนทานประธานกอน วาเผอิญที่มันเกี่ยวเนื่องกันเพราะวาในปนี้ความจริงผมตั้งใจ
จะพูดมาหลายครั้งแลวแตวาปนี้มันชัดเจน ในกระทรวงการคลังมีหนวยงานหนึ่งเรียกวา 
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เรียกยอ ๆ วา สพพ.  
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หนวยงานนี้นะครับ ผมก็ไมแยงวาในการที่เราจะยืนอยูในโลกวันนี้เราตองชวยกัน  
แตการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานประการที่สําคัญ ผมคิดวาเราตองชวยเหลือประเทศ
เราใหสมบูรณกอน การที่จะไปชวยตางประเทศเหมือนประเทศยักษ ๆ ในโลก อยางเชน 
มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาหรือหลาย ๆ ประเทศที่เขาใหความชวยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนาก็ดี ดอยพัฒนาก็ดี เพราะเขาเพียงพอแลว เพียงพอทั้งความสามารถของคนเขา 
ในการหารายได เพียงพอทั้งเงินงบประมาณของเขาที่จะชวยเหลือเจือจานคนของเขา  
แตถาหากวาคนของเรายังไมมีความเพียงพอหรือวาคนของเรายังไมมีความสามารถ  
พอ หรือรัฐบาลของเรายังไมมีความสามารถเพียงพอแมกระทั่งดูแลคนของตัวเอง แลวเรา
จะไปดูแลประเทศเพื่อนบาน มันก็ตองดูแลในระดับที่พอสมควร ผมฟงทานสมาชิก  
ขออภัยเอยนาม ทานอันวาร สาและ ไดพูดถึงเรื่องซอฟท โลนภาคใต เพื่อชวยแกปญหา
ภาคใต ทานให ๒ ป ในขณะที่สถานการณวันนี้มันรุนแรงขนาดนี้ ทานตองมารองขอใน
สภาผูแทนราษฎรเพื่อใหรัฐบาลขยายเปน ๕ ป ทานประธานครับ ในขณะที่ประชาชน 
คนไทยอยาวาแต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตครับ ทานประธานเคยอยูการเคหะแหงชาติ  
ทานประธานก็คงทราบวาผูมีรายไดนอยของเราวันนี้ชักหนาไมถึงหลัง ปากกัดตีนถีบ
ขนาดไหน ทําไมไมดูแลคนเหลานี้เสียกอน อยาวาแตภาคใตที่ทานอันวารตองมาขอใช
สิทธิมาเรียกรองรัฐบาลตรงนี้ อีกเยอะทีเดียวครับ คนพิการของเรา ผูสูงอายุ ซึ่งยังมีรายได
ไมเพียงพอที่รัฐบาลตองดูแลเบี้ยยังชีพ กรรมาธิการเพื่อนสมาชิกหลายคนก็เปนหวงเรื่อง
นี้ แตวาเรากลับมีหนวยงานนี้ขึ้นมาคือ สพพ. สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน ทานประธานครับ เขาบอกวาตั้งขึ้นมาเพื่อใหการชวยเหลือทางการเงิน 
วิชาการ เกี่ยวกับโครงการชวยเหลือทางการเงิน พัฒนาเศรษฐกิจอะไร ดีครับ ผมไมได
โตแยงเรื่องเหลานี้เลย -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๗/๑ 
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แตวาเขามีปญหาอุปสรรคครับทานประธาน ปญหาอุปสรรคของเขาคือเรื่องอะไรครับ 
บอกวางบประมาณไมพอ ก็ในเมื่องบประมาณไมพอทําไมไมชวยเทาที่งบประมาณมี 
กลายเปนวาเมื่องบประมาณไมพอก็ไปเที่ยวดึงงบประมาณมาทั่วไปหมด เพื่อเอาไปชวย
ประเทศเพื่อนบานในขณะที่ไมไดชวยคนไทยเทาประเทศเพื่อนบาน สิทธิประโยชนอยางที่
เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรองขอตอรัฐบาลเมื่อสักครูนี้ เขาไมตองรองขอเลยครับ 
ประเคนเลยครับ อยางกรณีหนึ่งที่ทานจุติ ไกรฤกษ ขออภัยเอยนาม ไดกลาว ไมใช ๒๐ ป
นะครับ ๓๐ ปครับ ให ๓๐ ป เพียง ๒๐ ปนั้นคือ ๒๐ ปของการใชหนี้ แตกอนนั้นอีก  
๑๐ ปคือระยะปลอดหนี้ครับ ถามวาคนไทยของเราหรือแมแตคนภาคใตที่ไดรับซอฟทโลน
ไดเงื่อนไขพิเศษแบบนี้โดยไมตองรองขอไดไหมครับ ไมมี นี่เขารองขอไดหรือเปลา 
ยังไมทราบ  นี่คือความเปนธรรมของเจาของเงิน  เจาของประเทศ  รัฐบาลอนุมัติ 
ใชเงินไปเลย ไมมีปญหา แตวาเกรงใจเจาของประเทศเจาของเงินบาง ที่เขานั่งฟงเราอยู 
หรือนั่งดูเราอยู เขาเปนเจาของเงินทุกบาททุกสตางค ที่เรากําลังพิจารณา ๑,๘๓๕,๐๐๐ 
ลานบาท แลวเขาไดอะไรบางครับ ไมมี เพราะเรากําลังอนุมัติใหสวนราชการกับรัฐบาล 
ไปใช แลวนึกถึงหัวอกของเจาของเงินเจาของประเทศไหม ไมไดนึก ที่ผมตองขออนุญาต 
ทานประธานพูดตรงนี้ขึ้นมากอน เพราะจะกราบเรียนวาผมไมไดไมเห็นดวยกับการมี
สํานักงานนี้ แตการที่สํานักงานนี้จะของบประมาณจากรัฐบาล หรือรัฐบาลจะอนุมัติเงิน
งบประมาณใหหนวยงานนี้ไปใช คุณคํานึงถึงประเทศนี้เสียกอนวาประเทศนี้เพียงพอแลว
หรือยัง คนของประเทศนี้ซึ่งเปนเจาของเงินที่ทานจะอนุมัติ เขาไดรับการดูแลชวยเหลือ
เพียงพอแลวหรือเปลา และเขาไดสิทธิเหมือนที่เรากําลังจะใหเพื่อนบานซึ่งไมไดเสียภาษี
ใหเราแมแตบาทเดียวหรือเปลา ถาเปลา ควรจะตองมาดูเขาบางนะครับ ตองใหสมาชิก 
ซึ่งเปนผูแทนปวงชนชาวไทยมารองขอในหองประชุมแหงนี้สมควรไหม ตรงนี้ตางหากที่ผม
อยากกราบเรียนวาทานกรรมาธิการ ผมก็กราบเรียนทานกรรมาธิการหลายทาน  
โดยเฉพาะที่นั่งกันอยูขางบน ก็มีความเห็นดวย แตวาดวยภาระหนาที่ของทานก็ตองวา 
กันไป แตผมตองขออนุญาตพูดผานไปถึงรัฐบาล ใหสํานึกครับ สํานึกในที่มาของตัวเอง
มาจากคนไทย ไมไดมาจากตางชาติ 
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  ประการที่ ๒ ในเรื่องนี้ทานประธานครับ ถาหากวาทานประธานไปดูใหดี 
ทายที่สุดหนวยงานนี้กลายเปนหนวยงานที่เปนชองทางของการทุจริตอีกหนวยงานหนึ่ง 
ผมไมอยากจะใชเวลามากตรงนี้ แตอยากกราบเรียนทานประธานวาไปดูเถอะ กี่งาน  
กี่โครงการที่วากันขึ้นมานี้ใครไดงานไปทํา แลวคนเหลานั้นมีความเกี่ยวของกับใคร 
อยางไรบาง มันถูกตองไหม เหมือนกับตั้งหนวยงานขึ้นมาใชเงินงบประมาณอางโครงการ
ตาง ๆ วาเพื่อชวยเหลือตางประเทศ เพื่อชวยเหลือเพื่อนบาน แตทายที่สุดคนที่ไดรับความ
ชวยเหลือจริง ๆ คือคนในแวดวงบานเรือนหรือนายทุนพรรคของทานไปตรวจใหดี  
ฝากทานกรรมาธิการ โดยเฉพาะทานกรรมาธิการที่ มีหนาที่ในรัฐบาลไปดูอีกครั้ง  
หลายเรื่องไปตรวจสอบไปวางกฎเกณฑใหม เพราะอะไรทานประธานทราบไหมครับ  
ผมและเพื่อนกรรมาธิการหลายทานไดพยายามถามวาหลักเกณฑที่สํานักงานนี้ใช
พิจารณาในการกําหนดโครงการ หรือวาพิจารณาโครงการนี้มันคืออะไร แตวาในการ
พิจารณาพวกเราก็บอกวาเร็ว ๆ อะไรที่ตอบไมทันใหทําเปนหนังสือ ตอบไดไมได 
ก็วากันไป ก็บอกวาตอบไมได ยังไมไดเตรียม แตวาจะชี้แจง ทานประธานครับ วันนี้นาที 
ที่ยืนกับทานประธานอยูตรงนี้ผมยังไมเคยไดรับคําชี้แจง สรุปคือไมสามารถจะตอบไดวา
หลักเกณฑในการพิจารณาวาไปที่โนน ไปที่นี่ ไปที่นั่น สรางถนนที่ประเทศโนน อําเภอนี้
ของเขา จังหวัดนั้นดวยเหตุอะไร หลักเกณฑคืออะไร และประโยชนที่เราไปชวยเขาคนไทย
ไดอะไร ประเทศนี้ไดอะไร ยังไมมีเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ไดคําตอบก็คืออะไร บางเรื่องสุดแทแต
คณะรัฐมนตรีจะสงมา สงมาปบก็เอาตามนั้น----------------------------------------------------- 
 

- ๔๘/๑ 
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แลวตรงนี้ละครับคือสิ่งที่ผมตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานพูดโยงไปในเรื่อง 
ที่ผมกราบเรียนวา ขอใชเวลารวบยอดทีเดียวในอีกมาตราหนึ่ง คือธนาคารเอ็กซิม แบงก 
เมื่ อหลายปที่ ผ านมาทานประธานคงจําไดนะครับ  ผมและเพื่ อนสมาชิกจาก 
พรรคประชาธิปตย เราไดลุกขึ้นมาพูดเรื่องการปลอยเงินกูใหกับประเทศพมาซึ่งไมนาจะ
ถูกตอง ผานธนาคารเอ็กซิม แบงก หรือ ธสน. เราไดชี้ใหเห็นประเด็นที่ไมชอบมาพากล
หลายเรื่องในหองแหงนี้ ทานกรรมาธิการในชวงนั้นก็ดี รัฐบาลในชวงนั้นก็ออกพยายาม
ชี้แจงสารพัดเลย  แตประเด็นสําคัญอันหนึ่ งก็คือเราถามวาแลวมันถูกหรือครับ 
ที่เราตองมาตั้งงบประมาณใหผม ใหทานประธาน ใหเพื่อนสมาชิก ใหประชาชนที่เลือก 
เรามา ใหประชาชนที่ เราตองกลับไปดูเขา ที่ เขาอาบเหงื่อตางน้ําอยูวันนี้ ตองมา 
ชวยจายเงินชดใชภาษีหรือดอกเบี้ยใหกับประเทศพมา มันถูกตองเหมาะสมไหม 
แลวคนที่ไดประโยชนจากตรงนั้นไปเปนใคร เราไดชี้ใหเห็น วันนี้โครงการนั้นเปนหนึ่ง 
ในโครงการที่ถูกชี้ไปแลววาผิดกฎหมาย ทุจริต ขณะนี้ถูกดําเนินการ ถามวาจบไหม 
พวกเราก็คิดวาจบครับ มันยังไมจบ เพราะวาภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นมา 
มันยังอยู เพราะมีตั้งงบประมาณ เปนหนึ่งที่เราตัดงบทิ้งทั้งหมด เพราะเทากับเปนการ
สนับสนุนชวยเหลือการกระทําทุจริต ผมรับไมไดครับ พวกเราทุกคนรับไมได แตที่ 
ขออนุญาตพูดเกี่ยวเนื่องมาเพราะวามันไมจบแคพมา วันนี้มันไปเขมร กัมพูชา เราก็ตอง
พบสิครับ เพราะวาวันนั้นเราไมเคยมาพบมาพูดกันตรงนี้ ทานประธานอาจจะถามวา 
แลวมาเกี่ยวอะไร มาพูดในสํานักงานนี้ ก็เพราะกลายเปนวาวันนี้สํานักงานนี้ไปรวมมือ
กับเอ็กซิม แบงก ปลอยเงินกูใหกับเขมรอีกแลว ในทํานองเดียวครับ เพียงแตวา 
ครั้งที่แลวซื้ออุปกรณเครื่องมือกอสรางทําอะไรก็วากันไปทางสื่อสารดาวเทียม  
แตคราวนี้ตัดถนนเรียกวาสายอาร (R) ๖๗ อันลองเวง – เสียมราฐ ใชจายเงินงบประมาณ 
๑ ,๓๐๐  ลานบาท  เปนโครงการสืบเนื่องจากโครงการอื่น  ๆ  ที่ ใหการสนับสนุน 
ไปลวงหนาแลวตั้งแตป ๒๕๔๖ ๒๒๙ ลานบาท ไปแลวฟรี ๆ ครับ ไมอ่ิมครับ ใหไปฟรี ๆ 
๒๒๙ ลานบาท  ไม อ่ิม ขออีก ๑,๓๐๐ ลานบาท  แลวชวยจายดวย คณะรัฐมนตรี 
มีการพิจารณาอนุมัติตั้งแตสิงหาคม ๒๕๔๙ ทานประธานครับ ถา สพพ. คุณบอกวา 
คุณมีเงินไมพอ อุปสรรคไมมี ไมอยากใหมีอุปสรรคเหลานี้ ก็ใหเทาที่ใหไดสิครับ  



 ๑๐๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๔๘/๒ 
 
ไมมีก็ไมใหครับ หรือถาไมมีตองไปหามาให คุณก็จะตองเดือดรอนเสียหาย แตถาคุณรัก 
ที่จะเดือดรอนเสียหายก็ เสียหายของคุณเอง  เหตุอะไรมีสิทธิอะไรที่จะผลักดัน 
ความเสียหายนี้มาใหคนไทยทั้งชาติรวมรับผิดชอบอีกเหมือนกรณีเงินกูพมา เพราะอะไร 
ทานประธานครับ เพราะเขาบอกวาอยางนี้ครับ โครงการนี้ขอเปนนโยบายปลอยกูให
ประเทศเพื่อนบานคือประเทศนี้ในทํานองเดียวกันกับเงินกูพมา แปลวาอะไรครับ แปลวา 
ใหเขาจายดอกถูก ๆ เรากูมาแพง ๆ แลวใหเขากูไปถูก ๆ สวนที่เกินจากนั้นแปลวาอะไร 
ใหคนไทยชวยกันจายใหเขมรครับ รวมถึงคนไทยเด็ก ๆ คนไทยสูงอายุ หรือคนไทย 
ที่มีหลายคนพูดบอกวาทําไมเราไมจายเบี้ยยังชีพใหเขา ก็เพราะเราตองหักเงินสวนหนึ่ง 
ที่ควรจะจายเบี้ยยังชีพใหเขามาจายดอกเบี้ยใหกัมพูชากับพมาครับ ไมมีเหตุผลเลยครับ 
ผมสนับสนุนสํานักงานนี้ใหมี แตผมไมสนับสนุนใหใชเงินเกินตัว และไมสนับสนุน 
ตองไปหาภาระมาใสตัวใหกับคนไทย แลวโยนภาระนี้ใหกับคนไทย ผมไมเห็นดวย  
และพวกผมทุกคนที่เปนกรรมาธิการก็ไมเห็นดวย ถึงไดสงวนเอาไวทุกคนในธนาคาร 
เอ็กซิม แบงก วาตัดทิ้งทั้งหมด เพราะสวนนี้อยูที่นั่น พวกเราในฐานะกรรมาธิการ 
จากพรรคประชาธิปตยหารือกันเลย เรายอมไมได แลวมีการเสร็จแลวตองโหวต  
เพราะวารับไมไดจริง ๆ แตผมกราบเรียนความเปนมาที่มันพิลึกพิลั่นใหทานประธาน 
ไดทราบอีกนะครับ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๔๙/๑ 
 
ขั้นตอนในการดําเนินการโครงการนี้เร่ิมมาตั้งแตตอเนื่องที่ผมเรียนทานประธานแลวนะครับ  
ป ๒๕๔๖ กรกฎาคม ๒๒๙ ลานบาท ไปกันเลยครับ ตอมาเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ กัมพูชา
มีหนังสืออยางเปนทางการเพื่อขอรับความชวยเหลือทางการเงินแกไทย ๑,๓๐๐ ลานบาท 
สําหรับสรางถนนสายอาร ๖๗ แตทานประธานครับ ถาทานประธานถามในกระทรวง 
การตางประเทศปเดียวกัน เรามีหนังสือประทวงวาดินแดนที่เรียกวาทับซอน ไมทับซอน 
ออกไปหนอยไดไหม เขาบอกเขาไมออก แลวก็มีเผาสถานทูตไทยดวย แตขณะเดียวกัน 
ก็มีหนังสืออยางเปนทางการมาขอเงิน ๑,๓๐๐ ลานบาท มันอะไรกันครับทานประธาน คือ
ผมถึงเรียนวานี่ มันเกิดอะไรกันขึ้น คือตองชวยเพื่อนบาน แตบนความพอสมควร  
แตขณะเดียวกันถาเพื่อนบานทําอะไรที่ เราคิดวาเราไมเห็นดวย เราตองประทวง 
โดยเฉพาะกระทบเรา เราก็ตองใชสิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือตอรองซิครับ แตแทนที่เราจะใช
เปนเครื่องมือตอรอง เราใชเปนการประเคนใหเปลาไปอีก แลวเขาก็กระทํากับเรา ที่ผมพูด
ใหเห็นขอเปรียบเทียบวาพฤติกรรมที่เรามีกับเขาหรือที่เขามีตอเรามันไปกันไดไหม  
ทานประธานที่เคารพครับ ตอมา ๑ สิงหาคม รัฐบาลในขณะนั้นป ๒๕๔๙ นะครับ  
๑ สิงหาคมกอนการยึดอํานาจไมกี่ เดือน เดือนเศษ ๆ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ใหความชวยเหลือเปนเงินกูเงื่อนไขผอนปรนแกกัมพูชาใชดําเนินโครงการพัฒนาถนนสาย ๖๗
ชองสะงํา-อันลองเวง-เสียมราฐ แลวก็ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  ๗ วันตอมาก็มีมติเห็นชอบให
สํานักงาน สพพ. จัดหาเงินกูจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยหรือ 
ธสน. เพื่อใหกูแกประเทศกัมพูชาตามแนวทางที่ผมเรียนทานประธานแลวครับแบบ
เดียวกับพมา เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการนี้  ๑๓๑ กิโลเมตร เปนวงเงิน  
๑,๓๐๐ ลานบาท แตที่สําคัญตรงนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหแก 
สพพ. เปนคาดอกเบี้ยในสวนเกินกวารอยละ ๑.๕ ตอป และในกรณีที่ประเทศกัมพูชา 
ทานประธานฟงใหดีนะครับ และในกรณีที่ประเทศกัมพูชาผิดนัดชําระหนี้ใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหกับ สพพ. ตามจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระหนี้เพื่อชําระ
ใหแก ธสน. ไปกอนและเมื่อ สพพ. เรียกเก็บหนี้ดังกลาวไดก็นําสงคืนคลังตอไป แปลวา
อะไรครับ แปลวาเสี่ยงเหมือนกันอาจจะถูกเบี้ยวชําระหนี้ แตก็บอกไววาถาถูกเบี้ยว 
ชําระหนี้ใหเอาเงินงบประมาณที่เราตองพูดใชคืนไปกอน กระเปาซายไปกระเปาขวา  



 ๑๐๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๔๙/๒ 
 
แตไมวากระเปาไหนของไทยทั้งชาติ ไมมีของเขาเลย เงื่อนไขแบบนี้ทานประธานคิดวา
ควรจะมีแบบนี้ใหเพื่อนสมาชิกที่ภาคใตบางไหม ใหผูมีรายไดนอยที่พักอาศัยอยูที่ 
การเคหะที่ทานประธานเคยอยูบางไหม ใหผูสูงอายุคนไทยบางไหม ใหเกษตรกรคนยาก
คนจนที่เปนหนี้ใหครูที่เปนหนี้อยูวันนี้แบบนี้บางไดไหมครับทานประธาน ถาไมไดแลวให
เขาไดอยางไร ไมชําระหนี้เอาเงินงบประมาณจายใหกอนอีก กอนชําระหนี้จายดอกเบี้ย  
ใหที่ทานจุติ ไกรฤกษ ขออภัยเอยนามครับ พูดอีกครั้งหนึ่งนี้ ทานพูดถึงดอกเบี้ย แตนี่รวมเงิน
ตนครับ เงื่อนไขแบบนี้ทานประธานคิดวาเหมาะสมหรือไม ตอมาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ธสน. 
รัฐบาลกัมพูชาไดลงนามในสัญญาเงินกูรวมกันตรงนี้ที่ผมสงสัย เพราะอะไรครับ 
ทานประธาน เพราะวาจากเอกสารหลักฐานมันลงตั้งแตวันที่ ๘ ลงนามกันไปแลวตั้งแต
วันที่ ๘ ที่พนมเปญ นี่คือบันทึกเงื่อนไขขอตกลงซึ่งถาหากทานประธานไปดูหนา ๑ 
เว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ เขาจะบอกวาลักษณะนี้ถือเปนสนธิสัญญา เขียนไว
ชัดเจนผมไมตองเสียเวลาอานแตใหทานประธานดูนี่สงในหองกรรมาธิการงบประมาณ 
ลงนามเมื่อไรครับทานประธาน ลงนามวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม เปนการเจรจา ๘ – ๙ 
สิงหาคม ไปเจรจาไดอยางไรครับ ในเมื่อวันนั้นคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะเขา ครม. เอง แลวไป 
เซ็นลวงหนาไวอีกครับ เหมือนเตรียมกันไวหรือเปลา ทีใหคนไทยใหแบบนี้ไหมครับ--------- 
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               เพทาย ๕๐/๑ 
 
แลวทานประธานดูนะครับ ยังมีจดหมายอีก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙  ๗ – ๘ วัน
หลังจากที่ทําบันทึกนั่นแหละครับทานประธาน รัฐมนตรีวากรรกระทรวงการคลังเพิ่งจะ
ได รับหนังสือฉบับนี้จากรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ว าจะ เอา เรื่ อ ง เข า  ครม .  ยั งมี เ งื่ อนไขตองพิจารณากันอีก เลย 
ขอ ๑. ใหความเห็นชอบตามสํานักงาน สพพ. ในการจัดหาเงินกู ขอ ๒. ใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหแก สพพ . เปนคาดอกเบี้ยในสวนเกินกวา 
รอยละ ๑.๕ ตอปวากันไป ประเด็นคืออะไร ประเด็นคือ ณ วันที่ไปลงนามกันในสัญญา
ฉบับนี้ สนธิสัญญาฉบับนี้ กระบวนการภายในประเทศยังไมจบเลย วันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๔๙ ยังไมไดเขาคณะรัฐมนตรีอีกในเงื่อนไขอื่น ๆ เลย แตเขียนไวในบันทึกขอตกลงไว
วาอยางไรครับทานประธาน ฉบับภาษาอังกฤษสนธิสัญญา บอกวา ที่ประชุมที่ลงบันทึก
ขอตกลงนี้ ตกลงกันวาเอกสารเกี่ยวกับการกูเงินทั้งหมดที่แนบทายนี้ถือเปนสัญญา  
อันนี้ใชไดไหมครับ  
  แตวาประเด็นสุดทายที่จะเรียนทานประธาน ในการเจรจาตกลงเงินกู 
คร้ังนี้มีการบอกวาใหสามารถเลือก คือเจรจาเลือกผูรับเหมาไดเลย แลวทายที่สุดเมื่อตนป 
ประมาณมกราคม ๒๕๕๐ พูดงาย ๆ ใหหลังไมกี่วันเองครับ จากสิงหาคม ๒๕๔๙ ก็ได
เลือกบริษัทหนึ่งซึ่งผมไมอยากเอยนาม ไมใชกลัวครับ เพราะรูสึกมันเปนเสนียดปาก 
บริษัทนี้แหละครับกับบริษัทที่ปรึกษาคือบริษัทที่ มีสวนจะมาโกงชาติในเรื่องคาโง 
ทางดวน ๖,๒๐๐ ลานบาท แตแพคดีไปแลวครับ เพราะผลงานของพวกเราในกรรมาธิการ 
ป.ป.ช. สภาผูแทนราษฎร แตทําไมครับ กลายเปนวาคนที่มันเอาทุกอยางจากประเทศ  
เอาทุกอยางจากคนไทยมันไดไปทุกอยาง แลวคนไทยดี ๆ ที่ตกระกําอยูทางใตตองให
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรมารองขอในสภา  ไดห รือเปลายั งไม รู  นี่ ไดทุกอยาง 
ไมตองขอ แลวทานประธานคิดดูสิครับวาอยางนี้จะใหผมผานเห็นชอบงบประมาณตรงนี้
ไดอยางไร ผมและเพื่อนกรรมาธิการเสียงขางนอยและสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
ไมเห็นดวยและขอตัดงบประมาณในสวนนี้ทั้งหมดครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมอนุญาตทานพีระพันธุใชเวลา ๒๐ นาที เนื่องจากทานเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย 



 ๑๑๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๕๐/๒ 
 
สงวนความเห็นไว และทานขออภิปรายรวบ ๒ มาตรา มาตรา ๗ ดวย เกี่ยวโยงไปถึง
มาตรา ๓๐ เอ็กซิม แบงก เปนอันวาการอภิปราย ทานนครเอาดวยหรือครับ ทานสุดทาย
นะครับ เราใชเวลามา ๒ ชั่วโมงกวาแลวเฉพาะมาตรา ๗ เชิญครับ 
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม นายนคร มาฉิม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย ผมพูดสั้น ๆ ครับ ในสวน
ของมาตรา ๗ งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง  
  ส วนที่  ๑  ก็คื ออยากจะกราบเรี ยนถามท านประธานผ านไปยั ง
คณะกรรมาธิการวาทานไดสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับกรมธนารักษในการที่จะจัดสรร
ที่ดินอยูในความรับผิดชอบของกรมธนารักษทั้งหมด เพื่อใหเชาหรือวาใหทําประโยชน
อยางไรหรือไม 
  ประเด็นที่ ๒ ตองขอเรียนถามทานประธานก็คือ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย ทานประธานที่เคารพครับ ตอนนี้บริษัทประกันภัย
หลายบริษัทประสบปญหาทางดานการเงิน บางบริษัทอยูในขั้นลมละลาย มันกระทบถึง
ผูบริโภคที่อยูในแวดวงของบริษัทประกันภัยเปนจํานวนมาก ผมยกตัวอยางกรณีรถเกิด
อุบัติเหตุไมยอมที่จะจายเงินคาสินไหมทดแทนใหกับการซอม ทั้งรถที่เอาประกันแลวก็ 
รถที่เปนคูกรณี หรืออีกกรณีหนึ่งก็พยายามที่จะหนวงเวลาในการชําระคาสินไหมทดแทน
ใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติเหตุแลวก็ที่ไดทําประกันภัยไว ผมเคยทํา
หนังสือรองไปที่สวนราชการที่เกี่ยวของ ทานตอบมาอยางไรรูไหมครับ ----------------------- 
 

- ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๕๑/๑ 
 
บอกวาบริษัทนี้อยูในสถานะที่จะลมละลายแลว แลวก็ไมอยูในสถานะที่จะมีเงินชําระ 
คาสินไหมทดแทนในการซอม ในการดูแลคนเจ็บหรือวาผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กอใหเกิด
ความเดือดรอนกับพี่นองประชาชนเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นผมจึงไดแปรญัตติแลวก็
ขอปรับลดงบประมาณในสวนนี้ไวรอยละ ๑๐ ขอคําชี้แจงจากคณะกรรมาธิการดวยวา 
ทานไดสอบถาม แลวก็ดูแลถึงปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ได รับ
ผลกระทบจากธุรกิจเหลานี้หรือไม กราบขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ เปนอันวาการอภิปรายของทานผูสงวนความเห็นและทานผูสงวน 
คําแปรญัตติในมาตรา ๗ เสร็จสิ้นลงแลว ตอไปก็จะใหโอกาสทานกรรมาธิการไดชี้แจง 
ตอบขอซักถาม เรียนเชิญทานกรรมาธิการครับ 
  นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ กระผม นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
ในฐานะกรรมาธิการ ก็ตองกราบขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติและกรรมาธิการ 
ทั้งเสียงขางนอยและเสียงขางมากทุกทานที่ไดใหขอสังเกต มีคําถามมากมายก็ตองขอ
เวลาสักเล็กนอย จะตอบใหกระชับและสั้นที่สุด หากตกหลนประการใด ผมก็จะพยายาม
เรียบเรียงคําถามแลวก็พยายามจะประสานงานไปหนวยงานตาง ๆ ใหปญหานั้นแกได
ลุลวงไปดวยดี  
  ผมขอเร่ิมตนที่ทาน ส.ส. ลาภศักดิ์ ที่ถามเรื่องดานสะเดา ทาน ส.ส.  
ลาภศักดิ์ก็ไดเคยเอยเรื่องนี้กับผม ผมก็ไดดําเนินการโดยประสานงานกับทางกรมศุลกากร 
แตอยากจะเรียนใหทราบวา ดานนั้นไมไดขึ้นอยูกับกรมศุลกากรหรือกระทรวงการคลัง
เพียงแตผูเดียว มีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองอีกที่จะเขามารวมรับผิดชอบในการบริหาร 
ในงานสวนนี้ ผมอยากจะเรียนอยางนี้ ผมเห็นดวยกับทาน ส.ส. นิพนธ บุญญามณี  
เปนอยางยิ่งวา เราจะตองบูรณาการการกอสรางดานตาง ๆ นี้ใหมาเปนหนึ่งเดียว เพราะ
ไมอยางนั้นแลวงบประมาณก็จะกระจัดกระจายไป ณ วันนี้กรมศุลกากรก็พยายามที่จะ
เปนเจาภาพประสานงานกันไป แตปญหาของดาน ปญหาใหญขึ้นอยูกับที่ดิน ที่ดินนั้น 
เราก็พยายามจะประสานงานไปที่กรมธนารักษ ยกตัวอยาง อยางดานสะเดา แลววันนี้ 



 ๑๑๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๕๑/๒ 
 
ผมไดทราบวาไดเจรจากรมธนารักษแลว แตมีสวนอื่นที่ครอบครองอยูดวย ถาที่ดินเสร็จ
เมื่อไรก็จะเร่ิมดําเนินการไดทันที แตในสวนที่ขยายของดานสะเดานั้น ในป ๒๕๕๒ ก็ได
จัดสรรงบประมาณบางสวนขยายดานนั้น รวมทั้งจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการ 
การอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปนรถยนต พาหนะตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพทัดเทียม
กับทางฝงมาเลเซียดวย ผมเห็นดวยในสวนนี้  
  ในสวนของทานสุวโรชก็ดานเหมือนกัน ทานไดปรารภกับผมเมื่อไมกี่วันมานี้ 
สอบถามในเรื่องของดานที่จังหวัดชุมพร เร่ืองของดานนั้นอยากจะเรียนใหทานประธาน
ผานไปยังเพื่อนสมาชิกใหทราบ ทานสุวโรชถามผมวา การจัดตั้งดานนั้นเรามีแนวทาง
อยางไร มีแนวทางทั้งหมด ๓ ขั้นตอนดวยกัน การจัดตั้งดานนั้นจะเริ่มตนจากจุดผอนปรน 
จุดผอนปรนก็คือวา จะเริ่มตนโดยถามีการทํามาคาขายในระดับเล็กนอยก็จะถือวาเปนจุด
ผอนปรน ซึ่งจุดผอนปรนนี้สามารถจะเปดไดโดยผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจที่จะตั้ง 
จุดผอนปรนได ในจุดที่ ๒ คือจุดผานแดนถาวร อํานาจนี้ขึ้นอยูกับตรวจคนเขาเมือง  
เมื่อระดับการคาขายเพิ่มขึ้นก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเปนระดับจุดผานแดนถาวร อันนี้อํานาจ 
ที่เปดขึ้นอยูกับตรวจคนเขาเมือง เมื่อมากขึ้นเปนลําดับ ๆ ก็มาขึ้นอยูกับกรมศุลกากร  
โดยเปดเปนดานกรมศุลกากร โดยศุลกากรนั้นจะใชพระราชบัญญัติกรมศุลกากรในการ
เปดดานนั้น ดังนั้นจะมี ๓ ขั้นตอนดวยกัน---------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๕๒/๑ 
 
แตดานปจจุบันนี้ที่คุณสุวโรชพูดถึง ผูวาราชการจังหวัดสามารถจะเปดไดทันที ฉะนั้นถามี
ดานผอนปรนอยูในจังหวัดอื่น ๆ ตามชายแดน  ก็ใหทานเพื่อนสมาชิกประสานงานกับ  
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อที่จะขออนุญาตเปดจุดผอนปรนและเปนไปตามลําดับที่ผมได
กราบเรียนชี้แจงไปนะครับ  
  คุณสุวโรชไดถามถึงเรื่องพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการใชที่ดินราชพัสดุเกี่ยวกับ
พืชเศรษฐกิจน้ํามันปาลม รวมถึงคุณนคร มาฉิม ดวยนะครับ อยากจะเรียนใหทราบวา
ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศปจจุบันนี้มีทั้งหมด ๑๒.๕ ลานไร ที่ไมมีใครครอบครองประมาณ 
๓.๒๖ ลานไร จัดพื้นที่ปลูกปาลม ๓๘,๔๙๗ ไร ที่จัดสรรใหสวนราชการ ๙ ลานไร          
ใหประชาชนเชา ๑๙๔,๐๐๐ ลานไร และจัดสรรที่อยูอาศัยใหผูมีรายไดนอยเมื่อป ๒๕๕๐ 
ทําแลว ๙,๐๐๐ ราย มีโครงการบานมั่นคงรวมกับ พอช. ในชุมชนแออัด ๒๒๕ ชุมชน 
ภูมิภาค ๒๐๐ ชุมชน กทม. ๒๔ ชุมชนนะครับ ก็ประสานงานไปทางที่ราชพัสดุไดหากใคร
จะสนใจ ก็ขอเรียนใหทราบนะครับ  
  ในสวนของคุณจุติ ผมตองขออภัยนะครับทานประธานผานไปยังคุณจุติ
เร่ืองของการโยกยายที่ผมไดรับกระทูถามเมื่ออาทิตยที่แลว ก็คําถามเยอะ พอผมลงมาก็
นึกขึ้นไดก็ไมสามารถจะกลับมาตอบ วันนี้ตองขอขอบคุณจุติครับทานประธานที่ไดถาม
คําถามนี้ในการโยกยายเรื่องของกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะที่มีความเปนหวงกันก็คือ
เร่ืองของกรมสรรพากรที่ไดถามผมไว ผมอยากเรียนอยางนี้วาการโยกยายในระดับ
ตําแหนงอธิบดีนั้นผมยึดถือหลักอยางนี้วาจะตองเปนผูที่ใหการยอมรับในองคกรนั้น ๆ 
จะตองเปนผูที่มีความสามารถ จะตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต และสามารถจะ
ดําเนินการใหเกิดผลประโยชนกับองคกรนั้นสูงสุด เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ทานประธานครับ 
กระทรวงการคลังประสบปญหาพอสมควรในเรื่องของบุคลากรระดับสูง เพราะมีการ
ลงโทษบุคลากรระดับสูงไปหลายทาน ฉะนั้นเราก็จะตองพยายามใชนโยบายที่ไมใชจะ
พิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของการอาวุโสอยางเดียว อันนั้นเราจะตองพิจารณาวาบุคคลใด
ที่มีความสามารถและมีอายุราชการมาก เหลือมาก เราก็อาจจะมาพิจารณา ไมใชมา
พิจารณาเรื่องอาวุโสอยางเดียว ผมอยากจะเรียนผานทานประธานไปยังเพื่อนสมาชิกใหมี
ความสบายใจวาการโยกยายในกรมสรรพากรจะเปนธรรมและอธิบายได ไมมีการ 



 ๑๑๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วชิราภรณ ๕๒/๒ 
 
ปูนบําเหน็จตามที่เปนขาวแตอยางใด  
  เรื่องตอไป  คือเ ร่ืองของกรรมการของธนาคารที่ ไดแตงตั้ งไปแลว           
ทานประธานครับ ผมคิดวา ณ วันนี้เราก็ตองดําเนินการคอยตรวจสอบ คอยจับตาดูวาผูที่
ไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการที่รัฐบาลไดตั้งไปนั้นจะดําเนินการตามแนวธรรมาภิบาล
อยางไร ฉะนั้นก็เปนหนาที่ของเพื่อนสมาชิก รวมทั้งกรรมาธิการการเงิน การคลัง             
ที่จะคอยตรวจคณะกรรมการชุดนี้และอีกหลาย ๆ ชุดใหดําเนินการทํางานดวยความ
โปรงใสครับ  
  เรื่องถัดไป คือเรื่องของ คุณอลงกรณ พลบุตร ครับทานประธานที่เคารพ 
งบประมาณของกระทรวงการคลังมีทั้งหมด ๒๐๒,๐๐๐ กวาลานบาท บางคนก็ตกใจวา
กระทรวงการคลังเอาไปใชอะไร ๒๐๒,๐๐๐ กวาลานบาท ทั้งหมดนี้ ๑๘๐,๐๐๐          
กวาลานบาทเปนการไปชําระเงินตนและดอกเบี้ย สวนเงินที่เหลืออีกประมาณเกือบ 
๒๐,๐๐๐ ลานบาทนั้น สวนหนึ่งเปนการนําไปเพิ่มทุนในรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ------------------ 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๕๓/๑ 
 
และอีกสวนหนึ่งก็เปนการบริหารจัดการในกรมตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอทําความ
เขาใจครับทานประธาน ผานไปยังทานสมาชิก ใหเขาใจวาเงินมาก ๆ ของกระทรวง  
การคลังนั้น ไมใชวาเอาไปใชจาย แตเปนการเอาไปใชหนี้ เร่ืองนี้สําคัญ เร่ืองเอสเอ็มอี  
ที่คุณอลงกรณไดยกขึ้นมาในฐานะที่คุณอลงกรณก็ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น
มาโดยตลอด  ผมขอรายงานอยางนี้นะครับวาเมื่อผมเขามาได มีการสอบสวน 
การดําเนินงานที่ไมถูกตองของธนาคารเอสเอ็มอี แลว ๑ ชุด มีคุณศานิต รางนอย  
ปจจุบันนี้ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสรรพากรเปนประธาน และไดดําเนินการสอบเสร็จแลว 
มีกลุมลูกหนี้ ๒๗ บริษัท จํานวนเงิน ๖๓๐ ลานบาท ทั้งหมดนี้สอบสวนขอเท็จจริง
เรียบรอย ผูบริหารระดับสูงก็มีความผิดรายแรงจํานวนหนึ่ง ผมทราบวาประมาณ ๒ คน  
มีเจาหนาที่ผิดรายแรงอีกจํานวนหนึ่ง และอยูในระหวางสอบสวนขอเท็จจริงอีก ๗ บริษัท 
อันนี้เมื่อกอนที่ผมเขามา เมื่อเขามาแลวก็มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งตั้งขึ้นมาสอบสวน 
อีกกรณีหนึ่ง มีคุณนริศซึ่งเปนผูตรวจราชการเปนประธานดําเนินการสอบสวน ซึ่งไดสรุป
แลวก็จะดําเนินการสงไปถึงผูที่ เกี่ยวของ ไมวาจะเปน ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบอะไรก็แลวแต ลาสุดก็มีอีก ๑ ชุด ฉะนั้นจะดําเนินการตรวจสอบใหเรียบรอย 
ครบกระบวนการในธนาคารเอสเอ็มอีใหเกิดความโปรงใสใหได ขอเรียนใหทราบวา  
ณ วันนี้ไดดําเนินการไปเรื่อย ๆ สวนการปรับปรุงธนาคารเอสเอ็มอีนั้น ผมจะดําเนินการ 
สงเขาคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการปรับปรุงธนาคารเอสเอ็มอีอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ภายในเดือนนี้ ณ  วันนี้  เอสเอ็มอีก็ไมไดให เพิ่มทุนตามจํานวนที่ขอมาประมาณ  
๕,๐๐๐ ลานบาท อยางที่ผมไดตอบกระทูถามไปในอดีต ขอมา ๕,๐๐๐ ลานบาท เราให
ธนาคารเอสเอ็มอีเพียงแค ๖๐๐ ลานบาทเทานั้น  
  ในสวนของบานเอื้ออาทร ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ผมอยากจะพูดภาพรวม 
ของรัฐวิสาหกิจ เลยเพราะมันคงจะเปนประเด็นปญหาเดียวกันทานประธาน 
ที่เคารพ การตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ณ วันนี้ ผูตรวจสอบบัญชีคือ  สตง. ตามกฎหมาย  
ผูตรวจสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจคือ  สตง .  ผมมาทราบเอาเมื่อชั้นกรรมาธิการ  
ผมก็สงสัยวาปกติแลวบริษัทใหญ ๆ ของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทใหญ ๆ ที่อยูในตลาด
หลักทรัพยเอกชน เขาจะมีผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตในระดับมาตรฐานสากล  



 ๑๑๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๕๓/๒ 
 
แตรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจไมมีผูตรวจสอบที่ไดรับอนุญาตซึ่งเปนมาตรฐานสากล แตใช 
สตง. ในการตรวจสอบบัญชี ผมเห็นวา สตง. นั้นก็มีประสิทธิภาพและไววางใจได เพราะ
เปนหนวยงานของรัฐคอยตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติ แตประเด็นสําคัญของผมคือวา สตง. 
อาจจะไมเขาใจการตรวจสอบธุรกิจ ถามีบริษัทเอกชนหรือบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ไดรับ
มาตรฐานนานาชาติเปนอินเตอร (Inter) วาอยางนั้นเถอะครับ เขาจะรูวาการตรวจสอบ
นั้นควรจะแนะนําใหคณะกรรมการของบริษัทนั้นไปดําเนินการอะไรบาง ผมก็ไดตั้ง
ขอสังเกตนี้ใหคณะกรรมาธิการเพื่อที่จะเสนอตอสภาใหดําเนินการรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
ขอใหรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ตั้งหรือจางผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตมาตรฐานสากลมาเปน
ผูตรวจสอบดวยอีกทางหนึ่ ง  เพี่ อที่ จะแกปญหาการทุจ ริต  เพื่ อที่ จะแกปญหา 
การบริหารจัดการที่ ไมโปรงใส  อันนี้จะแกปญหาเรื่องการทํางานที่ ไมโปรงใสได 
ผมคิดวานาจะดําเนินการในประเด็นนี้นะครับ 
 

- ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ           ศิริวรรณ ๕๔/๑ 
 
  คุณสมควร โอบออม ไดเสนอเรื่องของการเก็บภาษีวัตถุดิบตาง ๆ เพื่อที่จะ
สรางแรงงาน ก็จะรับไปใหกรมศุลกากรไปตรวจสอบดู อาจจะไมใชเปนวัสดุที่คุณสมควร
ไดเอยถึงก็ได เพราะถาควบคุมวัสดุอุปกรณหลาย ๆ อยาง บางทีอาจจะชวยสรางแรงงาน
ใหมากขึ้น ผมจะรับเร่ืองนี้ไปนะครับ  
  ในสวนของคณุพีระพันธุนะครับ คุณพีระพันธุก็ไดพูดถึงเรื่องการชวยเหลือ 
ประเทศเพื่อนบาน ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองของการชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน 
ผมเห็นดวยครับวาเราจะตองดําเนินการ โดยเห็นวาถาในประเทศของเราเดือดรอนเรา 
ก็ควรจะพิจารณาดวยแตเราก็มีการคาขายกับประเทศเพื่อนบานหลาย ๆ ประเทศ ฉะนั้น
การคํานึงถึงการคาขายในระหวางประเทศเพื่อนบาน และความสัมพันธระหวางประเทศ
เพื่อนบานซึ่งมีผลจะเกิดขึ้นในการดําเนินการซึ่งกันและกันก็จะตองพิจารณาดวย 
อยางเชนประเทศพมา ที่ไดยกตัวอยางเชน กรณีเอ็กซิมแบงกขึ้นมา เมื่อพบวามีการ
ดําเนินการที่ไมถูกตองก็ปลอยใหเปนกระบวนการตามกฎหมาย เพราะ ณ วันนี้กําลังมี
การดําเนินทางกฎหมายอยู สวนเรื่องของเงินกูที่เราจะตองไปจายดอกเบี้ยสวนตาง อันนั้น
ที่ทานกรรมาธิการไดตั้งขอสังเกตมาก็เห็นดวยนะครับวาเมื่อมันเปนเงินสวนตางแลว  
ผมอยากจะเรียนอยางนี้ครับวามันเปนงานตอเนื่องที่ทํามา ไมใชแคปนี้ที่เราจะตองจาย 
๘๓ ลานบาท เราไดจายมาหลายปแลวตั้งแตป ๒๕๔๙ ถึงป ๒๕๕๐ ฉะนั้นมันเปนงาน
ตอเนื่องที่รัฐบาลจําเปนจะตองดําเนินการตอ สวน ณ วันนี้เงินตนและดอกเบี้ยทุกบาท 
ทุกสตางค เขาก็ไดเร่ิมชําระมาแลว ในเรื่องของเอ็กซิมแบงก สวนรายละเอียดเอ็กซิมแบงก
ที่จะตองตอบนั้นเดี๋ยวทางทานกรรมาธิการวิทยาอาจจะใหขอมูลเพิ่มเติมในฐานะที่อยูใน
กรรมาธิการ ทาน ส.ส. อันวาร สาและ พูดถึงเรื่องซอฟท โลน และการเก็บภาษีของ
กรมสรรพากร เร่ืองซอฟท โลน นั้น ทางธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดยุติเร่ืองซอฟท โลน 
ไป ก็ไดมีการพูดคุยกันในกระทรวงการคลังวาจะดําเนินการอยางไร แต ณ วันนี้มันเปน
เร่ืองของประเด็นขอกฎหมายที่จะตองเขาไปดู แตผมจะรับเร่ืองนี้ไปวาจะเขาไปชวย
อยางไร สวนการใชจายงบประมาณที่เรามีงบประมาณลงไปในภาคใตมากมายพอสมควร 
แตไมไดรับประโยชนเทาที่ควรนั้น ก็มีคณะกรรมการชุดใหญซึ่งมีทานนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน ผมก็จะแนะนําเรื่องนี้เขาไปในคณะกรรมการชุดใหญ  



 ๑๑๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๕๔/๒ 
 
  สวนกรมสรรพากร ณ วันนี้กรมสรรพากรยกเวนภาษีใหกับนิติบุคคลเพียง
แค ๓ ป ถาใครไปตั้งธุรกิจใหมเขาจะยกเวนภาษีเพียงแค ๓ ป ซึ่งผมไมเห็นดวย ผม
พยายามจะขอวา ๑๐ ป หรือ ๑๕ ปไดไหม เพราะถาไปยกเวนภาษีใหเขาแค ๓ ป เขายัง
ไมคืนทุนครับ วันนี้ก็ไดบอกทางกรมสรรพากรไปแลววาไปดูสิวา ๑๐ ป หรือ ๑๕ ปไดไหม 
มากที่สุดทําไดเทาไรเราก็ทําให ก็พอสมควรนะครับก็ตองขอประทานโทษในคําถามใด ๆ 
ที่ตกหลนไป ทานประธานครับ ทานเพื่อนสมาชิกครับ ก็อยากจะฝากไวนะครับวา 
กระทรวงการคลังจะดําเนินการใหถูกตองตามที่ทานสมาชิกไดมีความเปนหวง แลวก็จะ
พยายามจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะประสานกับทางงบประมาณใหจัดสรรไปในทางที่
ทําใหประเทศเกิดประโยชนสูงสุดครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ กรรมาธิการชี้แจงอยางละเอียดนะครับ มีทานสมาชิกอยากจะซักถาม
เพิ่มเติม ผมขออนุญาตขางหลังกอนนะครับ ทานสุวโรชยกกอน เชิญทานสุวโรช สั้น ๆ  
นะครับกระชับหนอยครับ เสร็จแลวทานจุติครับ 
 

- ๕๕/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๕๕/๑ 
 
  นายสุ ว โ รช  พะลั ง  (แบบสัดส วน )   :  กราบ เ รี ยนท านประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน 
พรรคประชาธิปตย 
  (นายทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุวโรช มีทานประทวงครับ ทานประทวงเรื่องอะไรครับ  
  นายทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม
ทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย สกลนคร เขต ๑ พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ผมคง
ประทวงทานประธาน เพราะการอภิปรายในวาระนี้เปนการอภิปรายในวาระที่ ๒ นะครับ 
รูสึกวาทานประธานจะปลอยโอกาสใหทานสมาชิกนั้นอภิปรายแตละมาตรานั้นเหมือนกับ
วาระที่ ๑ ครับ ถาเปนอยางนี้ผมวามันไมจบนะครับ จริง ๆ แลวใครขอแปรญัตติไวใน
มาตราไหนก็ชอบลุกขึ้นชี้แจงวาดวยเหตุผลอะไรสั้น ๆ นะครับ แลวรัฐมนตรีไมจําเปน 
ตองตอบ กรรมาธิการก็ไมจําเปนตองตอบ เพราะวากรรมาธิการไมใชรัฐมนตรีเสมอไป 
นะครับ ก็เพียงแตรับทราบ รับฟง บันทึกเปนขอมูลไว รัฐบาลจะนําไปแกไขในโอกาสตอไป 
กระผมวาควรจะปฏิบัติตามขอบังคับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขออนุญาตวินิจฉัยกอนนะครับ เนื่องจากผูแปรญัตติและไดสงวนคําแปรญัตติไว ทุก
ทานก็มีสิทธิตามขอบังคับที่จะไดใหเหตุผลวาทานตัดงบประมาณเพราะอะไร ซึ่งทุกทานก็
อยูในกรอบเวลา ผมก็ดูเวลาผมก็ดูเวลาตลอดนะครับ ก็ไมมีทานใดที่จะเกิน ยกเวน 
ทานพีระพันธุที่ทานขออนุญาตพูดทีเดียวรวบยอดไปอีกมาตราหนึ่งซึ่งเกี่ยวโยงกัน 
ก็อาจจะเกินเวลาไปบาง  สวนทานอื่นก็อยู ในกรอบเวลา  สวนทานกรรมาธิการ  
ทานรัฐมนตรีทานก็ชี้แจงในฐานะทานเปนกรรมาธิการ ทานก็มีหนาที่ที่จะตองชี้แจงตอบ
ขอซักถาม ไมอยางนั้นก็จะเปนปญหาอยางมาตราที่แลวนะครับที่มีการกลาวกันวาทําไม
กรรมาธิการไมชี้แจง วันนี้ทานก็ทําหนาที่ทานครบถวนแลว สวนที่ทานสมาชิกทานกําลัง 
ยกมือขอซักถามเพิ่มเติมผมก็คิดวาทานคงไมพูดยาวหรอกครับสั้น ๆ ก็จะไดจบและจะได
ลงมติและไปมาตราอื่นตอไป ขอความกรุณานะครับ เชิญทานสุวโรชสั้น ๆ นะครับ  
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  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ขอบคุณทานประธานครับ ที่ผมจําเปน
จะตองลุกขึ้นมาอีกครั้งก็เพื่อจะฟองทานประธานในปงบประมาณตอไปวาใครจะ 
เปนกรรมาธิการก็สุดแล วแต  แตกระบวนการหลั งจากที่ เสร็ จสิ้ นการทํ างาน 
ของกรรมาธิการแลวตองมาตรวจสอบดูวามีสมาชิกผูใดบางที่ไดขอปรับลดงบประมาณ
และเชิญเขาไปครับ  เพราะวาถาเชิญเขาไป  เชิญสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไป  
หลายเรื่องครับ อาจจะหมดสิ้นในชั้นกรรมาธิการไป เพราะไดมีการซักถาม ไดมีการ 
ตอบกัน  แตถาไมมีการดําเนินการตามกระบวนการหรือวิธีการที่ควรดําเนินการ 
ตามขอบังคับ ปญหาก็จะเกิดอยางนี้ครับ ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผมก็มีหนาที่ 
ในการทําหนาที่ของผม แลวผมก็ทําหนาที่แบบตรงไปตรงมา ก็ถามทางคณะกรรมาธิการ 
ผมไมไดผิดขอบังคับ ที่จําเปนลุกขึ้นถามอีกครั้งครับทานประธานก็เพื่อที่จะกราบเรียน
ผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการครับ ผมไมไดติดใจวาเปนรัฐมนตรีหรือไม  
แตในฐานะที่เปนกรรมาธิการครับวาการดูแลในสวนตรงนี้ทานตองดูแลในเรื่องของ
นโยบายของรัฐบาลเปนหลัก ผมถามไปไหนมา ทานตอบสามวาสองศอก มันก็เลย 
ไมจบครับ ผมถามเมื่อสักครูนี้ในเรื่องวานโยบายของรัฐบาลในการที่จะจัดเอาที่ดินของ
กรมธนารักษ ๑๐,๐๐๐ ไร ไปปลูกปาลม ผมถามหลักเกณฑ ทานก็ไมตอบผมในสวน 
ตรงนั้น ผมถามในที่ดินของกรมธนารักษวาเอาไปใหที่ดินเวลาคนเขาไปอยูแลว คนยาก
คนจนเขาอยูขางใน เขาตองการทําสัญญาโดยตรงกับกรมธนารักษ ทานก็ไมตอบผม ก็คง
ตองกราบเรียนตอทานประธานตรงนี้เพื่อจะบอกวาฝากกราบเรียนเลยครับคนที่ลงไปทํา
หนาที่แทนสวนกลางลงสวนขางลาง ตอไปมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเราไดไหม 
มอบเขาไปเลย เพราะผมไมตองมายุงตรงนี้ ผมไปไลบี้เอาในจังหวัด แตตรงนี้ที่ตองมา 
ไลบี้ตรงนี้เพราะในจังหวัดเขาไมมีอํานาจ เพราะฉะนั้นกราบเรียนตอทานประธานวาถายัง
ไมมอบอํานาจตรงนั้นลงไป คนที่จะไปเปนธนารักษจังหวัด เชน จังหวัดชุมพร ดูหนอย  
ดูคนที่ขยันทํางานและดูที่เขาใจประชาชนจริง ๆ ไมใชลงไปเสร็จแลวไปเขาชวยเหลือ
นายทุน ปญหาก็เกิดและก็ตองเวียนกลับมาที่สภา ผมไมอยากใหสิ่งเหลานี้กลับมาแลวก็
ใชเวลาของทานประธานโดยไมจําเปนเลยแตวาจําเปนจริง ๆ ครับ เพราะทานกรรมาธิการ
ไมไดตอบผมแบบตรงไปตรงมาวาตรงนี้ คนที่อยูที่ปากตะโกก็ดี ตรงนั้นเขาจะทําสัญญา 
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กับกรมธนารักษโดยตรงทําไมไมใหเขาทํา ที่ดินที่ตําบลนาพญาที่นายทุนเขาไปทํา 
ปลูกปาลม แลวชาวสวนที่เขาขึ้นทะเบียนคนจนเอาไวในตําบลนาพญาแทนที่จะไดที่ดิน
ในพื้นที่ของเขากลับครอบครองทําประโยชนไมไดเลย อยางนี้ครับ ไมตอบใหผมเลย 
เพราะฉะนั้นผมจําเปนตองรบกวนทานประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับ แตวาอยางไรก็ตาม 
ถาทางกรรมาธิการไมมีขอมูลในสวนตรงนี้ครับ จะตอบเปนลายลักษณอักษรในวันหลัง 
ก็ไดนะครับ เพียงแตวาใหยืนยันในที่ประชุมดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ  
 

           - ๕๖/๑ 
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  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานกรรมาธิการครับ ผมวาทานผูถามทานก็ไมติดใจจะใหตอบตรงนี้นะครับ ตอบเปน
ลายลักษณอักษรก็ได ผมคิดวาเดี๋ยวเราจะไดลงมติกันนะครับ ทานกรรมาธิการจะได 
ผานไปนะครับ ทานวิทยามีอะไรครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน นิดเดียวครับ คือทีหลัง
นะครับ ผมเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติ อํานาจที่มีอยาไปมอบใหใคร กระผมจะไดจํา 
ไววาเวลาไปกลาวอางวามอบอํานาจมาหมดแลว ผมจะไมรับฟง ฝากทานกรรมาธิการ 
สุวโรชดวยครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ผมมอบอํานาจอะไรครับ ผมไมทราบ 
เลยครับ ที่ผมพูดคือหมายความวาผมเสนอแนะครับวา 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เดี๋ยวทานสุวโรชครับ กรุณานั่งลงกอนครับ กรุณาครับ ทานวิทยาครับ ผมวาพอแลวครับ  
ทราบแลวครับ 
  นายวิทยา  บุรณศิ ริ  (กรรมาธิการ)  :   ไมใชครับ  ทานบอกวาเวลา 
ผูแปรญัตติ ไมคอยเ รียกไปชี้แจง  ผมเปนคนที่ เปนฝายนิติบัญญัติที่คํ านึ งมาก 
เร่ืองพวกนี้ ผมถามและมอบหมายและบอกใหทุกพรรค บอกเจาหนาที่ เลยวาแจง 
ผูแปรญัตติทุกทานดวยนะครับ เพราะฉะนั้นกรรมาธิการในสัดสวนแตละพรรคตองบริหาร
การจัดการเอาเอง  อันนี้ผมฝากทานสุวโรช ผมอาจจะพูดแรงไปหนอยนะครับ แตวา 
ฝากไววาทีหลังมีอํานาจอยาไปมอบใหใครเขามากนักนะครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุวโรชครับ พาดพิง สั้น ๆ นะครับ แลวก็จะไดจบ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สุวโรช  
พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตยครับ กราบเรียนตอ 
ทานประธานสภานะครับวาผมไมเคยมอบอํานาจใหผูใด และในเรื่องนี้มันเปนสิทธิ
เฉพาะตัว ถึงแมสมมุติมีการมอบ ผมถามทางกรรมาธิการหนอย การมอบนั้นชอบไหม
ครับ ทานตองมีหนาที่ครับ เสร็จภารกิจแลวทานตองมีหนาที่แจงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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ที่เขาขอปรับลดมาชี้แจงครับ จะไปมอบอํานาจใหคนหนึ่งคนใดอะไรที่เหมือนทานพูดนั้น
มันไมได ทานตองแจงไป สุวโรชตองแจงไป ถึงวันนัดผมไมมาก็ถือวาผมไมทําหนาที่ของผม 
ผมไมติดใจ จบครับ แตนี่ทานไมไดแจงผมไปเลย แลวทานมาบอกวาวันหลังอยามอบ
อํานาจใหคนอื่น ถามวามอบอํานาจตรงนั้นมันถูกหรือไมถูกถามันมี แลวทานนั่งเปน
กรรมาธิการอยูไดอยางไร หนาที่ของผมทานก็แจงผมมาสิครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานอลงกรณสั้น ๆ นะครับ เดี๋ยวจะไดลงมติแลวครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ความจริง
จะใชเวลานิดเดียวเทานั้นครับ คือบังเอิญทางทานรองประธานคณะกรรมาธิการ
งบประมาณและทานเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังไดพูดถึงเรื่องของการ
ตรวจสอบเพื่อความโปรงใส เร่ืองนี้สําคัญมากเพราะวากรณีที่ทานไดกลาวถึงเรื่อง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินวาทําหนาที่ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ ความจริงแลวสํานักงาน
ตรวจ เ งิ นแผนดินนั้ น เป นผู สอบบัญชี รับอนุญาตตามกฎหมายและผู ว าการ 
ตรวจเงินแผนดินนั้นก็เปนคณะกรรมการในการสอบสําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ตามกฎหมายดวย ที่สําคัญก็คือวาบริษัทสอบบัญชีสากล เนื่องจากผมตรวจสอบเรื่องการ
ทุจริตมาตลอดก็พอมีความรูในสวนนี้นะครับ ไมวาจะเปนอารเธอร แอนเดอรสัน  
(Arthur Anderson)  ก็ดี  ไม ว าจะ เปนดี รอย  ท รูซ  (Duruy Truce)  ก็ดี  หรือไพรส  
วอเตอรเฮาส (Price Waterhouse) หรือวาแมแตเคพีเอ็มจี (KPMG) ภูมิธรรมก็ดี บริษัท 
เหลานี้เปนบริษัทตรวจสอบบัญชีสากล แตวาโดยมาตรฐานการตรวจสอบเขาจะดูแค 
การลงบัญชีเทานั้นนะครับวาถูกตองหรือไม แตวาไมไดไปดูในเรื่องของวาโปรงใส มีทุจริต  
หรือขยายผลในการทุจ ริตหรือไม  อันนี้ แมแตบ ริษัทตรวจสอบบัญชีสากลนั้น 
อารเธอร แอนเดอรสัน ถูกหามตรวจสอบในประเทศไทยเพราะวาเกิดตรวจสอบไดวาเขามี 
สวนเกี่ยวของในการทุจริตกรณีเอนรอน (Enron) ระดับโลกเลยครับ ในสหรัฐอเมริกาเขาก็ 
ไมใหตรวจสอบ เพราะฉะนั้นก็ไมไดหมายความวาบริษัทตรวจสอบเอกชนนั้นจะสามารถ
เขามาตรวจสอบรัฐวิสาหกิจของเรา แลวคิดวาจะเกิดความโปรงใสนะครับ สตง. นั้น 
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ก็ดูแลในเรื่องนี้อยู ผมคิดวาเรื่องเหลานี้นาจะไดปรึกษากันระหวางในสวนรัฐบาลกับ สตง.  
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจใหเกิดประสิทธิภาพและความโปรงใส 
ตอไปครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากในมาตรา ๗ กระทรวงการคลัง กรรมาธิการไดมีการแกไข  
และมีกรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็น มีเพื่อนสมาชิกไดสงวนคําแปรญัตติไว --- 
 

- ๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ (๒) ๕๗/๑ 
 
ฉะนั้นจําเปนตองถามมตินะครับ วาทานจะเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไขหรือจะเห็นดวย
กับกรรมาธิการเสียงขางนอยที่สงวนความเห็น หรือเห็นดวยกับทานสมาชิกที่แปรญัตติ 
ฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับ ทานสมาชิกทั้งหลายเขาหองประชุมเพื่อที่จะลงมติครับ 
  (นายสามารถ  แกวมีชัย  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ง   
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อเตรียมการลงมติครับ กอนจะลงมติครับ ขอตรวจสอบ
องคประชุมกอนครับ เพราะวาเราจะตองมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งคือ ๒๓๕ ทาน 
ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกไดเสียบบัตรเพื่อที่จะแสดงตนครับ เชิญทานสมาชิกเขาหอง
ประชุมครับ กรุณาเสียบบัตรเพื่อแสดงตน ขอตรวจสอบองคประชุมกอน ทั้ง ๓๕ มาตรา นี้ 
ก็คงจะมีการลงมติเปนระยะ ๆ รบกวนเพื่อนสมาชิกทั้งหลายอยูในบริเวณรัฐสภาเรา 
นะครับ มีธุระอยางไรก็ตองพรอมเสมอที่จะเขามาลงมตินะครับ เสียบบัตรหมดทุกทาน
แลวนะครับ ขอความกรุณาทานไดกดปุมแสดงตนดวยครับ มีเพื่อนสมาชิกกําลังทยอย 
เขามาอยูดานหลังอีกมาก พรอมนะครับ ทานใดยังไมไดกดปุมแสดงตน ขอความกรุณา
ดวยครับ กดปุมแสดงตน  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอทราบผลเลยครับ ขณะนี้ผูอยูในหองประชุมจํานวน ๓๓๕ ทาน ถือวาเปนองคประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ (๒) ๕๗/๒ 
 
  ตอไปจะถามมติที่ประชุมนะครับ ทานผูใดเห็นดวยที่คณะกรรมาธิการได
แกไขตามรางของกรรมาธิการโปรดกรุณากดปุม  เห็นดวย  ทานผู ใดเห็นดวยกับ
กรรมาธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็น หรือเห็นดวยกับสมาชิกที่แปรญัตติ กรุณา 
กดปุม ไมเห็นดวย ทานผูใดงดออกเสียงก็กรุณากดปุม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอปดการลงมตินะครับ ขอผลดวยครับ มีผูเห็นดวยนะครับ จากจํานวนผูเขาประชุม
ทั้งหมด ๓๔๓ ทาน เห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไขมา ๒๓๖ ทาน ไมเห็นดวย ๑๐๖ ทาน 
งดออกเสียงไมมี ไมลงคะแนน ๑ ทาน ก็เปนอันวามาตรา ๗ มติที่ประชุมเห็นดวยกับ
กรรมาธิการที่ไดแกไขมาครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ (๒) ๕๗/๓ 
 
  ทานสมาชิกครับ  ตอไปเปนการพิจารณามาตรา  ๘  กระทรวงการ
ตางประเทศ มีการแกไขนะครับ มีกรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็น และมีเพื่อน
สมาชิกสงวนคําแปรญัตติ  ขอเชิญทานที่สงวนความเห็นและสงวนคําแปรญัตติ 
ไดอภิปรายครับ  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญคุณยุคลครับ 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ              นภัสสร ๕๘/๑ 
 
  นายยุคล ชนะวัฒนปญญา (จันทบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา      
ที่เคารพ ผม นายยุคล ชนะวัฒนปญญา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย    
จากจังหวัดจันทบุรี ผมขอใชสิทธิสอบถามคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ นะครับ โดยเฉพาะมาตรา ๘ กระทรวง      
การตางประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับลดงบประมาณในแผนการดําเนินนโยบาย        
การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในสวนคาใชจายสนับสนุนภารกิจ
ตางประเทศแบบบูรณาการ ที่เหลือ ๓๕๐ ลานบาทนะครับ เนื่องจากวางบประมาณ
โครงการนี้ เกี่ยวเนื่องกับหลายกระทรวง  ผมจึงขอประหยัดเวลาของสภาแหงนี้            
ตามนโยบายของทานประธานนะครับ ผมจะกระชับเวลาเพื่อสอบถามคณะกรรมาธิการ 
โดยมีกระทรวงการตางประเทศ มาตรา ๘ และก็รวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
มาตรา ๑๑ และกระทรวงพาณิชย มาตรา ๑๖ ดวยนะครับ เพื่อกระชับเวลาของ         
ทานประธาน  โดยเฉพาะงบประมาณบูรณาการเชิงรุกแตละกระทรวงตั้งไว คําวา     
บูรณาการ นะครับทานประธาน หมายถึงการประสานมือ ประสานใจ และประสานงาน 
เพื่อผลสําเร็จของประชาชนและประเทศชาติใชหรือไมครับทานประธาน ผมมีขอสงสัย   
อยูมากคือแผนงานบูรณาการตาง ๆ ของกระทรวงตางประเทศ และกระทรวงเกษตร        
และกระทรวงพาณิชยดวยนะครับ เพื่อแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนคนทั้งชาติไดจริง
หรือไม  นี่คือผมสงสัยจริง  ๆ  ทานประธานที่ เคารพครับ  ผมขอยกปญหาหาหลัก           
เร่ืองผลผลิตทางดานการเกษตร อาทิ เชน กุง หอย ปู ปลา และผลไมไทยสูตลาดโลก     
หรือครัวไทยสูครัวโลก ประเทศเราคือเปนแหลงผลิตอาหารโลกใชหรือไมทานประธานครับ 
แตทําไมเกษตรกรไทยยังจนลง และจนลงทุกวันทานประธานครับ คํามั่นที่เคยใหไวกับ    
พี่นองเกษตรกรไทย ที่วามีผูจัดการหรือมิสเตอรผลไมของแตละประเทศก็ยังไมเกิดขึ้นเลย 
และมีคํามั่นที่จะประกันใหกับคนทั้งโลกไดรูจักผลไมไทย ก็ยังไมไดเกิดขึ้นเลย และมี
คํามั่นที่จะกอสรางตลาดกลาง สินคาเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีเปนตลาดกลางของ         
ภาคตะวันออก ก็ยังไมไดเกิดขึ้นเลยนะครับ วันนี้ผมไดนําเอกสารที่ไดสํารวจออกแบบ  
การสรางตลาดกลางเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีมามอบใหกับทานประธานดวย เพื่อผาน
คณะกรรมาธิการ และผานใหกับกระทรวงพาณิชยที่เกี่ยวของวา เมื่อไรคํามั่นของทาน     



 ๑๒๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๕๘/๒ 
 
ที่จะไดสรางตลาดกลางเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี และผมทราบขาววากระทรวงพาณิชย   
ยังไมไดตั้งงบประมาณ แตตลาดกลางนี้ไดสํารวจออกแบบและเวนคืนคาใชจายใหกับ    
พี่นองที่อยูแถวตลาดกลาง ๑๕ ลานกวาบาทไปเปนที่เรียบรอยแลว และขณะนี้โครงการนี้
ทําไมรัฐบาลตองชะลอโครงการ และจะสรางไดเมื่อไรนะครับ วันนี้เกษตรกรชาวสวน
ผลไมจังหวัดจันทบุรีไดทวงถาม ไดฝากใหผมในฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
จังหวัดจันทบุรีฝากมาทวงถามนะครับ ------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๕๙/๑ 
 
เมื่อไรนะครับคํามั่นที่ผมเรียนบอกกับทานประธานทั้ง ๒ – ๓ ขอที่ผานมาวามิสเตอร
ทุเรียนหรือมังคุดจะเกิดขึ้นไดเมื่อไร และคํามั่นที่วาผลักดันผลไมไทยใหชาวโลกไดรูจัก 
ทั้งโลกจะทําไดหรือไม และตลาดกลางจะเกิดขึ้นเมื่อไร นี่คือชาวสวนผลไมมาทวงถาม
คณะกรรมาธิการชุดนี้ดวยนะครับ ทานประธานครับ ไมวาผลไมภาคตะวันออก ไมวา
ผลไมภาคใต และไมวาผลไมพี่นองภาคอีสานและภาคเหนือลวนแตมีชื่อเสียงของประเทศ
เราทั้งนั้นเลย อาทิเชน เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ลําไย และลิ้นจี่ ถือวาผลไมเหลานี้ 
ทํารายไดใหเขาสูประเทศเรามากมหาศาลทีเดียวในแตละป แตวันนี้ เกิดอะไรขึ้น 
ทานประธานครับ ทางกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย
ไดผลักดันผลไมไทยสูตลาดโลกบางหรือยัง นี่คือเปนคําถามจริง ๆ ผมขอยกตัวอยางครับ
ทานประธาน ความลมเหลวของการทํางานในครั้งนี้ คือเรารูวาปญหาผลไมไทยสงไปขาย
ประเทศจีนมีปญหามีขั้นตอนอยูมากมาย การนําเขาก็ดี การถูกกีดกันทางดานการตลาด 
ก็ดี การตรวจสอบก็ดีไปถึงมือผูบริโภค ผลไมบานเราก็เนาเสียไปไมต่ํากวา ๔๐ เปอรเซ็นต 
มาตรฐานรสชาติตาง ๆ ก็เปลี่ยนไป ทางกระทรวงพาณิชยหรือสถานทูตไทย ทางกระทรวง
เกษตรฯ และกระทรวงการตางประเทศมีคณะทํางานไปจีนหลายครั้งที่ผมทราบขาวไป
เจรจาที่ประเทศจีนหลายรอบทีเดียวใน ๓ ปที่ผานมาใชงบประมาณของประเทศเราไป
หลายลานบาททีเดียว แตปญหาก็แกไขไมไดลมเหลวจริง ๆ ทานประธานครับ เห็นไหมตรงนี้
อยากจะเรียนบอกกับทานประธานวาลมเหลวเพราะอะไร ทานประธานครับ เรารูลวงหนา
วาอยางนอย ๔ ป วามีการจัดกีฬาโอลิมปกที่เมืองปกกิ่ง ประเทศจีน แตวันนี้ผลไมไทยได
สูญเสียโอกาสทองจริง ๆ ในรอบ ๒๐ ปทานประธาน ที่จะนําผลไมไทยไปเสิรฟใหกับ
นักกีฬาโอลิมปก ซึ่งนักกีฬาโอลิมปกนี้เราไมใชมีเฉพาะนักกีฬาอยางเดียว มีเจาหนาที่
ตางประเทศทั่วทุกมุมโลกนะครับทานประธาน จะไดชิมรสชาติผลไมบานเราวามีรสชาติดี
อรอยแคไหน แตกลับไปวาผลไมไทยเราไมไดไปเผยแพรในประเทศจีนเทาที่ควร ยอดการ
สั่งซื้อในชวงโอลิมปกก็ลดลง ลดลงจริง ๆ นะครับทานประธาน ถึง ๕๐ เปอรเซ็นตเหมือน
ที่ทานประธานไดรับทราบ ผมอยากจะทราบวาคณะกรรมาธิการทราบเรื่องนี้หรือไม
สอบถาม ไดซักถามกระทรวงการตางประเทศหรือกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรฯ 
แลวหรือยังวาเกิดอะไรขึ้น ผมอยากจะเรียนบอกวาทําไมการใชมาตรการการวางแผน 



 ๑๓๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๕๙/๒ 
 
ลวงหนามันลมเหลวถึงขนาดนี้ ทานประธานครับ เปนโอกาสทองจริง ๆ ครับทานประธาน 
แตทําไมกระทรวงการตางประเทศไมทํา และทําไมกระทรวงพาณิชยไมดําเนินการ 
โฆษณาเราก็ทําได การเผยแพรประชาสัมพันธในชวงโอลิมปกเพียง ๑ เดือนเทานั้น  
ทานประธานครับ  ผลไมไทยเราจะดังไปทั่ วทุกมุมโลกแตไมทํา  ผมไมทราบวา
คณะกรรมาธิการไดสอบถาม ซักถามกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และ
กระทรวงเกษตรฯ แลวหรือยังครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมไมเคยเห็นแผนงาน 
ในเชิงรุกตลาดของกระทรวงการตางประเทศเลย ผมไมเคยเห็นแผนงานในเชิงรุกของ
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรฯ  เลย ทานประธานครับ คําวา บูรณาการ  
ทานประธานคงจะเขาใจหมายถึงอะไร ------------------------------------------------------------ 
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๖๐/๑ 
 
ผมไมอยากจะแปลความหมายวาบูรณาการ กลายมาเปนบํารุงใครคนใดคนหนึ่ง ผมคิด
ไมออกจริง ๆ ครับทานประธาน ในฐานะผมเปนคนจันทบุรี มีสวนผลไม ผมคิดไมออก  
เลยอยากจะเรียนถามทานประธานผานไปถึงคณะกรรมาธิการ และผานไปถึงกระทรวง
พาณิชย ผานไปถึงกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการตางประเทศดวย ทานประธานครับ 
ผมเห็นแตแผนงานโปรเจคท (Project) หรือโปรโมท (Promote) สินคาไทยในหาง 
แฮรร็อทของประเทศอังกฤษ ใชงบประมาณถึง ๒๐ ลานบาท ๓๐ ลานบาท ทานประธาน
คงจะรับทราบ สื่อตาง ๆ ไดตีแผวากระทรวงนี้ไดโปรโมท ๒๐ ลานบาท ๓๐ ลานบาท นีค่อื
คนประเทศอังกฤษไดรูเพียงหยิบมือเดียวเทานั้นเองครับ แตโอลิมปก (Olympic) ทั่วโลก
ไดรูจัก แตผมไมทราบวาทําไมไมทํานะครับ ผมอยากจะเรียนถามทานประธานวาทําไม
เกษตรกรไทยไมไดเสียภาษีหรือครับ และทําไมชาวสวนผลไมจังหวัดจันทบุรีจายภาษี 
ไมถึงใจหรือครับ ทานประธานครับ และชาวสวนผลไมของจังหวัดจันทบุรีและพี่นอง 
ภาคตะวันออกเปนพลเมืองชั้นสองหรือครับ ทานประธานครับ ภาษีเขาก็จาย พลเมือง 
ชั้นดีเขาก็ทํา แตรัฐบาลทอดทิ้งจริง ๆ ทานประธานครับ กระทรวงการตางประเทศ 
ยังทอดทิ้งอีก กระทรวงเกษตรและสหกรณก็ยังทอดทิ้งอีก กระทรวงพาณิชยยังทอดทิ้ง 
ผมจะเรียนถามทานประธานวา ถาเปนอยางนี้แลว คิดไมออกเลย ทานประธานครับ  
ผมเห็นรายงานขาวผมเสียใจจริง ๆ ชาวสวนผลไมภาคตะวันออก ชาวสวนผลไม 
ภาคอีสาน ภาคใตและภาคเหนือ วาการสงออกไปโอลิมปกเริ่มชะลอตัว ๒ สัปดาหกอน  
เพราะกําหนดจุดขาย ทานประธานคงเขาใจวาเขาไปแลวขายไมได ตองกําหนดจุด  
ตั้งขายที่ไหน ๆ ไหนวารัฐบาลอางวาระหวางจีนกับไทยเรามีความสัมพันธที่ดีทุกระดับเลย 
แตเปนเรื่องแปลกครับทานประธาน วาทําไมเราไมไดเผยแพรผลไมใหกับพี่นองทั่วทุก 
มุมโลกไดรูจัก เปนเรื่องแปลกจริง ๆ และอีกใน ๔ ปตอไปขางหนา ผมไมทราบวาแขงขัน
โอลิมปกที่ประเทศอังกฤษเราจะไดประชาสัมพันธใหพี่นองทั่วทุกมุมโลกไดรูจัก ไมทราบ
วาจะลมเหลวอีกไหมครับทานประธาน ดวยเหตุผลตาง ๆ เหลานี้ผมขอเสนอตัด
งบประมาณดานบูรณาการของกระทรวงการตางประเทศลงทั้งหมดเลยครับทานประธาน 
เกี่ยวกับการลมเหลว ดวยเหตุผลตาง ๆ การบริหารจัดการลมเหลวจริง ๆ การวางแผน  
ไมมีแผนที่จะรองรับการปฏิบัติการดานบูรณาการก็ใมไดมีแผนรองรับ ไมเห็นพี่นอง 



 ๑๓๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๖๐/๒ 
 
เกษตรกรคนจน ๆ เลยไมเขาใจปญหาของการสงออกผลไมไทย และไมใสใจที่จะผลักดัน
ใหเกิดความสําเร็จ ทั้ง ๆ ที่แตละกระทรวงที่ผมกลาวถึงนี้ไมวากระทรวงเกษตรฯ ก็ดี 
กระทรวงพาณิชยก็ดี กระทรวงการตางประเทศก็ดีซึ่งเปนกระทรวงที่สามารถทําใหพี่นอง
เกษตรกรไทยเปนยาจกก็ไดและเปนเศรษฐีก็ได ทานประธานครับ ผมอยากจะเรียนบอก
กับทานประธานวา ถากระทรวงที่ผมกลาวถึงถาใสใจหนอยใหกับพี่นองเกษตรกรไทย 
ผมเรียนบอกกับทานประธานวา พี่นองเกษตรกรชาวสวนผลไมทั้งประเทศไทยจะเปน
เศรษฐีจริง ๆ ผมเสียใจแทนพี่นองเกษตรกรไทย ผมเสียใจพี่นองคนสวนใหญของประเทศ
ขอใหคณะกรรมาธิการชี้แจงใหทราบดวยวาเกิดอะไรขึ้น  ขอบพระคุณมากครับ 
ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอความกรุณาทานสมาชิกแตละทานไดควบคุมเวลาดวยนะครับ ตอไปทานดอกเตอร 
รัชดา ธนาดิเรก ครับ 
 

- ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๖๑/๑ 
 
  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก (กรุงเทพมหานคร)  :  ดิฉัน รัชดา ธนาดิเรก 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปตย ขอเสนอปรับลด
งบประมาณของกระทรวงการตางประเทศ รอยละ ๑๐ ดวยเหตุผลที่วาดิฉันมีขอกังวลใจ
ในการทํางานของกระทรวงการตางประเทศอยูบางประการดวยกัน ในวันนี้ดิฉัน 
มีความเห็นใจขาราชการในกระทรวงการตางประเทศเปนอยางยิ่ง เพราะวาในชวง
ระยะเวลาสั้น ๆ ของรัฐบาลชุดนี้ กระทรวงการตางประเทศเองก็มีเจากระทรวงลาออกไป
แลวถึง ๒ ทาน ทานแรกลาออกเพราะโดยสังคมกลาวหาวาขายชาติ อีกทานหนึ่งลาออก
นาจะเปนดวยเหตุผลที่วาทานมีจิตสํานึกของการเปนขาราชการที่ดี คนที่จะดํารงตําแหนง
แลวจะตองทนสรางภาพใหกับรัฐบาลชุดนี้อีกตอไป จึงขอลาออกเพื่อเปนการรักษา
เกียรติยศและศักดิ์ศรีของตัวทานและวงศตระกูล การที่กระทรวงการตางประเทศ 
ไมมีผูนํา รัฐมนตรีลาออกแบบนี้ ดิฉันเปนหวงอยางยิ่งคะวางบประมาณที่เสนอขอไป 
๘ ,๐๐๐  กวาลานบาท  กระทรวงการตางประเทศจะมีแนวทางรูปแบบในการ 
บริหารราชการอยางไร เพราะในชวงเวลาวิกฤติเชนนี้คงไมมีคนดีและคนเกงที่ไหน 
อยากจะเปลืองตัวไปรวมทํางานกับรัฐบาลเชนนี้หรอกคะ ขอสังเกตที่ดิฉันอยากจะตั้ง
ขอเสนอในการขอปรับลดก็มีอยูเพียงไมกี่ประการดวยกัน ขอที่ ๑ เปนเรื่องงบประมาณที่
เกี่ยวของกับคาใชจายในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ทางกระทรวง
การตางประเทศขอเสนอไป ๓๕ ลานบาท จากขอพิพาทในเรื่องเขตแดนไทย – กัมพูชา  
ที่ผานมานั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลทั้ง ๒ ประเทศ จะตองมานั่งตกลงกันวา 
จะมีการดําเนินการในเรื่องของการจัดทําหลักเขตแดนอยางไร ซึ่งในการจัดทําหลักเขต
แดนระหวางไทย – กัมพูชานั้น จะตองทําอยูภายใตกรอบบันทึกลงนามความเขาใจ 
ในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนระหวางไทย – กัมพูชา หรือที่เรียกวาเอ็มโอยู (MOU)  
เปนการลงนามโดยหมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ขออภัยที่ตองเอยนามนะคะ  
เปนเอ็มโอยูที่ลงนามกันไปแลวเมื่อป ๒๕๔๓ แตดิฉันจําไดคะวาเมื่อไมนานมานี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีและเพื่อนสมาชิกในสภาแหงนี้บางคน ที่มีสื่อเปนของตัวเองไดเคย
กลาวหาวาเอ็มโอยูฉบับนี้เปนฉบับที่ไมดี เปนฉบับที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบ  
แลวทําไมวันนี้รัฐบาลมาขอเงินอีก ๓๕ ลานบาท เพื่อจะไปทําหลักเขตแดนบนกรอบ 



 ๑๓๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๖๑/๒ 
 
เอ็มโอยูฉบับนี้ ถาเอ็มโอยูฉบับนี้มันไมดีก็ทําใหม เขียนขึ้นมาใหมสิคะ เอามาใชเอ็มโอยู
ฉบับนี้ทําไม เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลขอเงินอีก ๓๕ ลานบาท เพื่อดําเนินการจัดทํา 
หลักเขตแดนระหวางไทย – กัมพูชา บนกรอบบันทึกลงนามความเขาใจป ๒๕๔๓  
แสดงวาเอ็มโอยูฉบับนี้เปนฉบับที่ดี และรัฐบาลพรอมที่จะใชในการดําเนินงานตอไป  
จึงอยากจะฝากไววาทานรัฐมนตรีและผูใดก็ตาม หากจะวิพากษวิจารณเอ็มโอยูฉบับนี้ 
ก็ขอใหคิดกอนพูดดวย เพราะวามันจะสะทอนถึงวุฒิภาวะของคนพูด และจะมีผลตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศคะ ในโครงการที่ ๒ เปนคาใชจายในการสํารวจและจัดทํา
หลักเขตแดนระหวางไทยกับพมา รัฐบาลเสนอขอมา ๘ ลานบาท ดิฉันไมเขาใจวาจะขอ
มาทําไม ๘ ลานบาท เพราะวาในการจัดทําการสํารวจและการจัดทําหลักเขตแดนระหวาง
ไทยกับพมานั้น จะตองทําอยูบนกรอบเอ็มโอยู บันทึกลงนามความเขาใจในการสํารวจ 
และจัดทําหลักเขตแดนระหวางไทยกับพมา แต ณ วันนี้ยังไมมีเอ็มโอยูฉบับนั้นเกิดขึ้น 
แสดงวาเปนไปไมไดที่ทั้ง ๒ ประเทศจะดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน  
ในเมื่อเอ็มโอยูยังไมมี แลวจะขอไปทําไม ๘ ลานบาท  ดิฉันคิดวาถารัฐบาลตองการ 
ที่จะดําเนินการจัดทําเอ็มโอยูระหวางไทยกับพมานั้น คงไมจําเปนที่จะตองใชเงินสูงถึง  
๘ ลานบาท เพราะวาในการจัดประชุมระหวางประเทศเพื่อนบานนั้น เดินขามมา 
นิดหนอยก็พบปะกันไดแลว ๘ ลานบาท ดิฉันวามันจะสูงเกินปกติไปในโครงการที่ ๓  
โครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ ที่เรียกสั้น ๆ วาเอฟเอ็มไอพี (FMIP)  
 

- ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๖๒/๑ 
 
วัตถุประสงคของโครงการนี้ก็คือ เพื่อสนับสนุนใหการบริหารราชการของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในตางประเทศมีการบริหารราชการแบบบูรณาการ ฟงแลวก็ดีคะ
เพราะดิฉันเขาใจวาหลาย ๆ หนวยงานราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการระหวาง
ประเทศ แลวก็ตองมีหนวยงานหนึ่งที่จะรับเปนแมงาน ดังนั้นกระทรวงการตางประเทศ 
ก็เลยรับอาสาที่จะเปนผูดูแลโครงการเอฟเอ็มไอพีนั่นเอง  โครงการนี้ ไดเสนอขอ
งบประมาณมา ๗๐๐ ลานบาท โดยประมาณ มีโครงการยอย ๆ อีก ๗๘ โครงการที่อยู
ภายใตโครงการบูรณาการอันนี้ ถากระทรวงการตางประเทศนั้นรับที่จะเปนแมงานจริง
โดยหลักการแลวโครงการทุก ๆ อันที่เปนโครงการภายใตโครงการบูรณาการนี้ควรจะให
กระทรวงการตางประเทศเปนแมงานหลัก แตในความเปนจริง ๗๘ โครงการที่อยูภายใต
เอฟเอ็มไอพีนี้นะคะ มีเพียง ๓๗ โครงการเทานั้นคะที่กระทรวงการตางประเทศเปนแมงาน
หลักเพียงกระทรวงเดียว ถามวามันผิดปกติตรงไหนแนนอนคะโครงการใดก็ตามที่มี
หนวยงานราชการเกี่ยวของมากกวา ๑ หนวยงานนั้นการบริหารจัดการเปนสิ่งที่ยากมาก 
แลวโครงการภายใต เอฟเอ็มไอพีนั้นแตละโครงการประกอบดวยคณะทํางานที่เปน 
หนวยราชการ ๓ – ๔ แหงดวยกัน แลวจะบริหารกันอยางไร ในเมื่อเจาของเงินมาจาก
กระทรวงการตางประเทศ แตผูรับผิดชอบงานหลักนั้นไมใชกระทรวงการตางประเทศเลย 
ดิฉันอยากจะถามวาเวลาที่เราตองติดตามตรวจสอบผลผลิต ผลสัมฤทธิ์สุดทาย วา
โครงการเหลานั้นนําไปสูความสําเร็จใดบาง ใครจะเปนผู รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลตรงนั้น อีกอยางหนึ่งนะคะจากรายละเอียดที่ดิฉันไดศึกษาที่ทางกระทรวง 
การตางประเทศไดทําเสนอมานั้น โครงการ ๗๐๐ ลานบาทนี้ทั้งหมดไมมีตัวชี้วัดอะไร 
ที่เปนรูปธรรมเลยคะ แลวอยางนี้พี่นองประชาชนที่เปนผูเสียภาษีจะรูไดอยางไรคะวา 
ทุกบาททุกสตางคที่เขาจายใหกับกระทรวงการคลังนั้น มันจะนําไปสูผลประโยชน 
อยางคุมคาจริง ๆ ในกรณีที่มันปฏิเสธไมไดวามันจําเปนที่จะตองมีโครงการในลักษณะ
บูรณาการเชนนี้ดิฉันก็อยากจะฝากไววาในโอกาสตอไปขออยาใหเปนงบฝากไวที่กระทรวง
ตางประเทศเลยคะ กระทรวงใดที่อาสาเปนพองาน แมงานหลักก็รับไวที่กระทรวงนั้น  
คือสุดทายแลวหนวยงานของทานจะไดติดตามตรวจสอบการดําเนินงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพนะคะ สุดทายก็คือคาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธและเสริมสราง 



 ๑๓๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๖๒/๒ 
 
ภาพลักษณของประเทศไทย ทางรัฐบาลขอไว ๑๒ ลานบาท ดิฉันอยากจะฝากรัฐบาล 
ไววาคาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธขอใหเปนการเสริมภาพลักษณของประเทศไทย
ไมใชเปนการเสริมภาพลักษณของหัวหนารัฐบาลคนใดคนหนึ่ง เพราะที่ผานมาชื่อเสียง
ของประเทศไทยก็ในสายตาสังคมโลกดิฉันก็คิดวาทุกทานในที่นี้ก็คงจะรูดีวาคนอื่น 
เขามองประเทศไทยอยางไร แตดิฉันไมแนใจวางบประชาสัมพันธนี้กระทรวงการ
ตางประเทศไดสะทอนภาพที่ถูกตองของประเทศไทยแลวหรือยัง หรือวามัวแตใชเพื่อเปน
การรักษาภาพลักษณของผูนําประเทศ เพราะฉะนั้นถาหากวาไมมีการตัดลดในสวนตรงนี้ 
ดิฉันก็ขอฝากกระทรวงการตางประเทศไววา งบประชาสัมพันธก็ขอใหกระทรวง
ตางประเทศใชไปในการปกปองศักดิ์ศรีของประเทศ หากมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในประเทศและ
เปนการขัดตอหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และหลักสิทธิมนุษยชน ก็ขอให
กระทรวงตางประเทศสรางความประจักษและความชัดเจนใหกับสังคมโลกดวย สุดทาย
ดิฉันก็ยืนยันนะคะวาดิฉันมีความเห็นใจตอขาราชการในกระทรวงตางประเทศอยางมาก 
แตโดยหลักการเมื่อมีงบประมาณที่ไมเหมาะสมดิฉันก็ตองขอตัดและก็ยืนยันวาขอเสนอ
ปรับลดดวยรอยละ ๑๐ ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณมากครับ รักษาเวลาดีมากครับ คุณฮอชาลี มาเหร็ม ครับ 
  นายฮอชาลี มาเหร็ม (สตูล)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม นายฮอชาลี 
มาเหร็ม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปตย ในฐานะเปน
กรรมาธิการงบประมาณเสียงขางนอย ทานประธานที่เคารพครับในงบประมาณของ
กระทรวงการตางประเทศ ๘,๒๑๒ ลานบาทในปนี้นั้น------------------------------------------- 
 

- ๖๓/๑ 
 
 
 
 



 ๑๓๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ               เพทาย ๖๓/๑ 
 
กระผมเองซึ่งอยูในกรรมาธิการงบประมาณก็ไดมีการซักถามในบทบาทในการทํางาน 
ในการใชจายงบประมาณ ซึ่งผูชี้แจงของกระทรวงการตางประเทศก็ไดเขามา ตั้งแต 
ทานปลัดกระทรวงแลวก็บรรดาอธิบดีตาง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมี ๑๓ กรม กับอีก ๙๓ แหง ทั้งทูต
แลวก็กงสุล ความจริงแลวทางทูตแลวก็กงสุลก็ไมไดมาแตวามีตัวแทนของกระทรวง 
การตางประเทศไดเขามาชี้แจงในที่ประชุมของกรรมาธิการงบประมาณ  ซึ่งกระผมเอง 
ก็ไดซักแลวก็ไดถาม แลวก็ไดตั้งขอสงสัยในบทบาทของการทํางานของทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทานมีภารกิจหลักในการมุงที่จะปกปอง รักษา สงเสริมผลประโยชนของประเทศ
ไทย ตลอดจนดําเนินการบทบาทในระหวางประเทศที่เขมแข็งในเวทีระหวางประเทศ 
ทานประธานที่เคารพครับ นี่คือภารกิจ นี่คืองานของกระทรวงการตางประเทศ ที่มุง
ปกปองแลวก็รักษา สงเสริมผลประโยชนของประเทศไทย แตสิ่งที่ผมไดซักถามแลวก็ 
ไมไดรับคําตอบจากตัวแทนของกระทรวงการตางประเทศนั่นก็คือวา บทบาทของ
กระทรวงการตางประเทศในกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยไดไปรวมในแถลงการณ 
แลวก็ทางยูเนสโก (UNESCO) ไดมีการประชุมในคณะกรรมการมรดกโลกในครั้งที่ ๓๒ 
มีมติใหมีการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเปนมรดกโลก ในวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเหตุการณในชวงนั้นผมจะไมพูดถึง แตผมจะพูดถึงแลวก็ไดซักถาม
ตัวแทนของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเขามาในที่ประชุมของกรรมาธิการวา ในชวง
รอยตอที่ทานนพดลไดออกไปแลว และในชวงรอยตอซึ่งรัฐมนตรีคนใหมยังไมไดเขามา 
มันเกิดเหตุการณซึ่ งมีผลกระทบแลวก็สุมเสี่ยงตอการที่ เราจะตองเสียดินแดน 
เสียอธิปไตยในเนื้อที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่เราซักถาม ถึงแมวา 
ชวงนั้นเราไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแตเราก็มีผูนํารัฐบาล แลวก็มี
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  แต ๒ ประเด็นที่ผมซักถามตัวแทนของกระทรวง 
การตางประเทศไมไดรับคําตอบ แลวก็ไมไดรับการชี้แจงในที่ประชุมของกรรมาธิการ
งบประมาณ ผมจึงตั้งเปนเหตุผลในการที่จะขอปรับลดในการทํางานของกระทรวงนี้ 
๒๐ เปอรเซ็นต จาก ๘,๑๑๒ ลานบาทกวา ใหลดเปน ๒๐ เปอรเซ็นต นี่คือสิ่งที่เปนเหตุผล 
ผมขออนุญาตที่จะแสดงเหตุผลใหบรรดาเพื่อนสมาชิก ใหบรรดาเพื่อนกรรมาธิการ 
และก็ทุกทานซึ่งอยูในหองประชุมแหงนี้ไดรับทราบวาประเด็นที่ ๑ ทานประธานครับ  



 ๑๓๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๖๓/๒ 
 
ในชวงเหตุการณวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งชวงนั้นเปนชวงที่ผมกลาวไดวาเปน
รอยตอที่เราไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ แตวาผูซึ่งจะบริหารกระทรวง
การตางประเทศก็คือปลัดกระทรวง และก็อธิบดีกรมที่เกี่ยวของก็คือกรมสนธิสัญญา
ระหวางประเทศ  และก็กรมที่ควรจะเกี่ยวของก็คือกรมสารนิ เทศของกระทรวง 
การตางประเทศ นาจะมีทาทีกรณีที่เขมรไดยื่นหนังสือโดยผานเอกอัครราชทูตของเขมร 
ไปยังสหประชาชาติ ไปยังประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ในวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผมจะไมอานในใจความของหนังสือซึ่งยื่นตอประธาน 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ซึ่งมีเวียดนามเปนประธานในคณะชุดนี้  
แตเนื้อหาใจความนั้นไดพูดชัดเจนวา ในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรซึ่งเปนพื้นที่อธิปไตย
ทับซอนระหวางไทย เขมร นั้น ไมไดอยูในแผนที่ของเขมร นั่นคือเปนการที่ทางการของ
เขมรไดแจงตอสหประชาชาติวาพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ของเขา และพื้นที่นั้นไมไดเปนพื้นที่ที่ 
มีขอพิพาท เขาไดแจงเปนลายลักษณอักษรตอสหประชาชาติ นั่นคือเปนการแจงตอ
องคการระหวางประเทศซึ่งเปนตัวแทนของสหประชาชาติผานคณะมนตรีความมั่นคง 
แหงสหประชาชาติ โดยที่ตัวแทนของกระทรวงการตางประเทศที่อยูที่สหประชาชาติไมได
ทักทวง ประเทศไทยเราไมไดมีทาทีในการที่จะทักทวง ในการที่จะแจงเปนลายลักษณ
อักษรเชนกัน เปนการคัดคานการแจงของทางการกัมพูชา นี่คือสิ่งที่ เราไดใชจาย
งบประมาณใหกับเจาหนาที่ของเราในการเดินทางไปราชการระหวางประเทศ ในการเปน
เบี้ยเลี้ยง ในการประชุมสัมมนา ในการเปนคาใชจายตาง ๆ แลวก็ไมไดทํางานตามที่ 
ไดรับมอบหมาย ผมถือวานี่คือสิ่งที่เปนความเสียหาย 
 

- ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๖๔/๑ 
 
  ประเด็นที่ ๒ ทานประธานที่ เคารพ  แลวก็ในประเด็นนี้ก็ยังมี อีกวา  
ในหนังสือเจตจํานง ซึ่งบอกไปทางสหประชาชาตินั้นบอกวา กองกําลังของไทยก็ไดเขาไป
อยูในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรของกัมพูชาดวย เปนการกลาวหาเราอยางชัดเจน 
ตอสหประชาชาติ  แตทางกระทรวงการต า งประ เทศซึ่ งต อง ใช งบประมาณ  
๘,๑๑๒ กวาลานบาท ไมไดมีการทักทวงใด ๆ ทั้งสิ้น มาประเด็นที่ ๒ เขามีการทํางาน 
ในเวทีของตางประเทศอยางเปนระบบ หลังจากนั้นไมกี่วันทางการของกัมพูชาก็ไดนํา
คณะทูตทหารของประเทศที่มีบทบาทในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 
อยางสหรัฐอเมริกา อยางฝรั่งเศส อยางจีน อยางเวียดนาม อยางนอย ๕ ประเทศเขามา
ดูแลในพื้นที่เขาพระวิหาร เสร็จจากดูแลในพื้นที่เขาพระวิหารก็ไดเขามาตรวจการในพื้นที่ 
๔ .๖  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งเปนพื้นที่ที่ถือวาเปนอธิปไตยของไทย  แตทางการไทย 
โดยกระทรวงการตางประเทศซึ่งใชงบประมาณ ๘,๑๑๒ ลานบาทนี้ ไมไดมีการทักทวง
ดวยทาที ดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษรใด ๆ ทั้งสิ้น นี่คือสิ่งที่ผมซึ่งเปนกรรมาธิการ
งบประมาณ แลวก็เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเรามีความเปนหวงในกรณีตรงนี้ ถามวา 
ทําไมผมตองเปนหวงตรงนี้ จริงอยูหลังจากนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงคนใหมไดเขามา 
แลวก็มีการถอยกันคนละกาวก็วากันไป  แตกรณีนี้ ไดถูกบันทึกเอาไวในเวทีของ
สหประชาชาติ  แลวก็ทาที เหลานั้น  ทาทีที่ทางการไทยไมไดทักทวงการที่ เขมร  
การที่กัมพูชาไดนําทูตมาตรวจการในพื้นที่ของไทยนั้น ถือวาเราวางเฉย การนิ่งถือวา 
เปนการยอมรับ นี่คือสิ่งที่ผมมีความเปนหวง ดังนั้นทานประธานสภาที่เคารพ ตรงนี้ 
เปนการตอกย้ําวา ดินแดนในพื้นที่ทับซอนนั้นเปนของกัมพูชา นั่นคือทางกัมพูชาพยายาม
ที่จะแสดงบทบาทตรงนี้ใหทางโลกไดเห็น แลวก็ทางกัมพูชาสามารถที่จะนําคณะทูต 
ผูชวยทูต ทหารของตางประเทศเขามาในพื้นที่ดังกลาวไดโดยลําพัง โดยไมจําเปนจะตอง
ขอความเห็นจากไทยเรา ซึ่งเราอางเปนพื้นที่ เราไดยืนยันในความเปนพื้นที่ของเราในพื้นที่
ตรงนั้น  
  ประเด็นที่ ๓ ทานประธานครับ การที่ทางฝายไทยเรารับทราบ กระทรวง
การตางประเทศรับทราบ ทานนายกรัฐมนตรีรับทราบ แลวก็ผูซึ่งอยูในคณะรัฐมนตรี
รับทราบนั้น การตรวจเยี่ยมของทูตตางประเทศในพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตรตรงนั้น  



 ๑๔๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๖๔/๒ 
 
จะเปนการทําลาย การที่เรานิ่งและเราไมตอบโต เราไมมีทาทีของการเปนเจาของอธิปไตย
ตรงนั้น มันจะเปนการทําลายน้ําหนักของการตอสูของประเทศไทยในวันขางหนา ถาเกิด
คูกรณีของเราไดนําเรื่องนี้เขาไปสูศาลโลกอีกครั้งหนึ่ง ถาหากวาคูกรณีของเราไดนําเรื่องนี้
ไปสูศาลโลก ไปยังยูเนสโกและไปยังอีกบทบาทของตางประเทศ ผมในฐานะซึ่งเปน
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  มองว ากระทรวงซึ่ ง เ ร าจะอนุ มัติ งบประมาณให  
๘,๑๑๒ กวาลานบาท แลวทานก็ไดมีแผนงานตาง ๆ ซึ่งเขียนเขามาอยางสวยงาม
มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะบอกวาผลผลิตดานหนึ่ง ในงบประมาณ ๑,๑๙๕ ลานบาท 
ในแผนงานความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศตาง ๆ  เปนไปอยางราบรื่น  
ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับอนุภูมิภาค นี่คือสิ่งที่ผมไดในฐานะซึ่งเปนกรรมาธิการ 
เสียงขางนอย ผมก็ไดซักถามเรื่องนี้ในที่ประชุมแตไมไดรับคําตอบ เพราะวาไมไดทําอะไร
ทั้งสิ้น นั่นคือขอเสียเปรียบของเรา และผมจึงมาเสนอในที่ประชุมตรงนี้เพื่อที่จะใหทาน 
ไดรับทราบเหตุผลในการขอปรับลดงบประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นตตรงนี้ ขอขอบคุณ 
ทานประธานมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คณุอภิชาต ศักดิเศรษฐ ครับ 
  นายอภิ ช าต  ศั กดิ เ ศ รษฐ  (นครศ รี ธ ร รม ร าช )   :   กร าบ เ รี ย น 
ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ ส.ส. นครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย  ผมไดแปรญัตติปรับลดงบของกระทรวงการตางประเทศไว  
๑๐ เปอรเซ็นต เนื่องจากเหตุผลในเบื้องตนก็คือ ไมไววางใจกับกระทรวงการตางประเทศ
ที่มีความผิดพลาด บกพรองในการดําเนินการ กรณีเจรจาปญหาปราสาทพระวิหาร  
อันเปนผลเนื่องมาจากฝายการเมืองได เขาไปมีบทบาท  ครอบงําในกระทรวง 
การตางประเทศ จนทําใหขอมูลขอเท็จจริงบางดานที่นําไปใชในการเจรจา สงผลกระทบ
เกิดความเสียหายกับประเทศ แตวาประเด็นที่จะซักถามในวันนี้เปนประเด็นที่เกิดขึ้น 
ภายหลังจากที่  คณะกรรมาธิการไปปรับลดงบประมาณในสวนของกระทรวง 
การตางประเทศไปแลว ------------------------------------------------------------------------------- 
                  - ๖๕/๑ 



 ๑๔๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๖๕/๑ 
 
ผมมีขอสงสัยอยู ในเ ร่ืองงบรายจายอื่น  ๓  รายการนะครับ  คือกรณีคาใชจ าย 
ในการจัดทําหลักเขตแดนรวมไทย – พมา ๘ ลานบาท มีการปรับลดไป ๒ ลานบาท 
คาใชจายในการจัดทําหลักเขตแดนรวมไทย – มาเลเซีย ๑.๕ ลานบาทก็ยังปรับลดไปอีก 
๒ แสนกวาบาท คาใชจายในการจัดทําหลักเขตแดนรวมไทย – กัมพูชา ๓๕ ลานบาท 
ปรับลดไป  ๓ ลานบาท ที่จะขอซักถามก็คือขอทราบเหตุผลครับวางบประมาณในสวนนี้
นอยมาก ๆ ทานมีเหตุผลอะไรในการไปปรับลด และจริง ๆ แลวปญหาการปกปนเขตแดน
ระหวางประเทศในเวลานี้ตองถือวาเปนความจําเปนเรงดวนที่จะทําใหลุลวงโดยเร็ว  
ทั้งกระทรวงการตางประเทศและฝายทหารจะมีความเห็นรวมกันนะครับวาภารกิจในการ
สรางรั้วบานใหเสร็จสิ้นนาจะเปนภารกิจที่เรงดวน ปญหาที่เราสรางรั้วบานไมเสร็จ 
ทําใหเกิดปญหาอื่นตามมา กรณีไทย – กัมพูชาก็เหมือนกัน เร้ือรังมายาวนานเพราะวา  
ร้ัวบานเราสรางไมเสร็จ ปญหาก็คืออยากซักถามวางบสวนนี้มันมีความจําเปนและก็จะมี
ผลกระทบอะไร ตอการสรางรั้วบานของเราบาง วันนี้เทาที่ผมทราบจากรายงานที่เอาไป
ศึกษาไปดูมาจากกรมกิจการชายแดนทหารนี่ก็พบวาการปกปนชายแดนในรอบดานของ
ประเทศไทย ๔ ดานนี้ของไทยกับลาวมีเขตพื้นที่ติดตอกัน ๑,๘๐๑ กิโลเมตรเจรจาเสรจ็สิน้
ไปแลวประมาณ ๙๕ เปอรเซ็นต ไทย – มาเลเซีย ๖๔๗ กิโลเมตร ก็เจรจาเสร็จสิ้น
ประมาณ ๙๕ เปอรเซ็นต คงไมถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นตหรอกครับ เพราะวาปญหาการปกปน
เขตแดนเปนปญหาที่มีความละเอียดออนและก็มีความสลับซับซอนในเรื่องภูมิประเทศ 
แตในเขตติดตอระหวางไทยกับกัมพูชา ๘๐๗ กิโลเมตร อันนี้เหมือนกับไมมีความคืบหนา
อะไรเลยนะครับ ไทย – พมา อีก ๒,๔๐๑ กิโลเมตร เจรจากันไปสําเร็จเพียงประมาณ    
๔๐ – ๕๐ กิโลเมตรเทานั้น แตประเด็นปญหาที่ผมอยากจะฝากไวก็คือวาปญหา          
การปกปนเขตแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เราพบวาประเทศเพื่อนบานเรา    
เมื่อมีการเจรจาปญหาเขตแดนเขาใช เจาหนาที่ชุดเดิมที่ มีความรู  ความเขาใจ                 
มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการเจรจากับไทยมายาวนาน แตวาเจาหนาที่
ฝายไทยมีการเปลี่ยนหนากันมาโดยตลอด ดวยเหตุผลเร่ืองของการปรับเปลี่ยนตําแหนง
หนาที่ ปญหาเรื่องความไมตอเนื่องในทางการเมืองในนโยบายระหวางประเทศทําให 
เจาหนาที่ของเราเปลี่ยนหนาอยูเ ร่ือย แตวาประเทศเพื่อนบานเราใชชุดเดิม ตรงนี้  



 ๑๔๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๖๕/๒ 
 
เปนจุดออนสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหการเจรจาปกปนเขตแดนของไทยเปนไปดวยความลาชา 
และอาจจะกอใหเกิดความเสียหายติดตามมา จึงตองขอซักถามกับคณะกรรมาธิการวา
เหตุผลอะไรที่ไปตัดลดงบประมาณในการจัดทําหลักเขตแดนรวมทั้ง ๓ รายการนี้ และก็
ขอฝากกระทรวงการตางประเทศครับวาจําเปนจะตองเปนผูบูรณาการในการเจรจาปกปน
เขตแดนรวมกับกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะกับฝายทหารครับ กราบขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญกรรมาธิการครับ ไมมีนะครับ คุณเจะอามิง โตะตาหยง ครับ 
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม   
เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย    
ผมใชเวลาไมนานครับเร่ืองกระทรวงการตางประเทศซึ่งมีสวนเกี่ยวของ ผมไดปรับลดของ
กระทรวงการต างประ เทศไปนอย  เพราะว าผมใหความสํ าคัญกับกระทรวง 
การตางประเทศ  เพราะกระทรวงการตางประเทศก็คือหนาตาของประเทศไทย              
ในการที่จะตองดูแล แตวาจําเปนจะตองปรับลดลงไปนั้นเพราะมันไมมีอะไรที่จะมีความ
สมบูรณก็จํา เปนที่ตองปรับลด  ทานประธานครับ  ที่ผมนึกขึ้นมาได  กระทรวง               
การตางประเทศมีสวนเกี่ยวของในการดูแล ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๖๖/๑ 
 
ในกรณีความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตนี้ ผมขออนุญาตเรียนวากระทรวงการ
ตางประเทศ จะตองเปนผูทําความเขาใจใหกับประเทศโดยเฉพาะโลกมุสลิม ตอกรณีที่มี
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต จนมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น จน
ตางประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศก็ไดพูดถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดชายแดนภาคใต แตคนที่ทําหนาที่แทนประเทศไทยก็คือกระทรวงการตางประเทศ 
ทําหนาที่ชี้แจง ผมถึงกับไมใจดําที่จะตองไปตัดงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศ 
แตสิ่งที่ผมอยากจะฝากทางกรรมาธิการ ซึ่งในขณะนี้ตองยอมรับวาพี่นองมุสลิมอยูในชวง
ถือศีลอดและอยูในชวงใกลที่จะตองเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ผมไมทราบวาปนี้ทาง
คณะกรรมาธิการไดเพิ่มเติมและดูแลและซักถามตอกรณีผูไปประกอบพิธีฮัจญกับ
เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศหรือไม สิ่งที่สําคัญคือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ
แตละครั้งแตละป โดยเฉพาะในปนี้นาจะมีปญหา เทาที่ผมทราบมา ผูคนที่จะตองไป
ประกอบพิธีฮัจญปนี้ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นนอยมาก ประเด็น
เหลานี้ผมไมทราบวาทางคณะกรรมาธิการไดสอบถามกระทรวงการตางประเทศหรือไม 
ถาไดสอบถาม พอที่จะทราบไดไหมวาปนี้ไดเพิ่มขึ้น ผมถึงบอกวาหนาตาของกระทรวง
การตางประเทศจะตองไปดูแลพี่นองประเทศไทย ไมวาทั้งแรงงาน วันกอนผมไดมีโอกาส
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร โดยเฉพาะแรงงานที่ไทยไปทํางานที่สิงคโปรก็ตองไดรับ
การดูแลจากกระทรวงการตางประเทศเชนกัน ผมถึงไมใจดําที่จะตองไปตัดงบประมาณ 
แตผมติดใจทางกรรมาธิการอยูนิดเดียว ในกรรมาธิการไปปรับลดในสวนงบของ 
บูรณาการลงไปถึง ๕๐ เปอรเซ็นต ในงบของคาใชจายสนับสนุนกิจการตางประเทศ 
แบบบูรณาการ กระบวนการปรับลดของกรรมาธิการ ผมขอทราบเหตุผลอีกนิดหนึ่งวาใน
การตัดงบประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตของกระทรวงการตางประเทศ ในสวนคาบูรณาการนั้น  
ผมไมแนใจวาในทางปฏิบัตินี้กระทรวงการตางประเทศโดยเฉพาะเงินคาบูรณาการจะมี
ผลกระทบตอการทํางานของเขาหรือไมอยางไร ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญทานวิทยา 
 



 ๑๔๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๖๖/๒ 
 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม วิทยา บุรณศิริ ในฐานะกรรมาธิการ ตองขออนุญาตชี้แจงในชวงสั้น ๆ ก็ขอขอบคุณ
นะครับทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานเจะอามิง ประเด็นของทานที่สอบถามเรื่องการปรับ
ลดนั้นจะกระทบกระเทือนหรือไม เรียนตามตรงวาในสวนของกรรมาธิการนั้น เรามีอนุ
กรรมาธิการหลายทาน แลวก็ไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตองเรียนตามตรงวาในสวน
ของกระทรวงการตางประเทศนั้น ใชระบบการบริหารการจัดการเรื่องการเงินตาง ๆ จาก
กระทรวงอื่น คือไมไดแสดงยอดเปนรายละเอียด เพราะในสวนที่กรรมาธิการ โดยเฉพาะ
อนุฯ ไดปรับลดในสวนของครุภัณฑก็ดี ในสวนของการใชในกิจกรรม ในเรื่องการจัด
สัมมนาก็ดี หรือเงินดานวิชาการเกี่ยวของกับหมวดเงินตาง ๆ ที่อนุฯ ไดดูแลแลว  
ก็ไดรับคําตอบวาไมกระทบ เพราะฉะนั้นในสวนที่กรรมาธิการหลายทานมีความเห็นตรงนี้ 
ผมก็ขออนุญาตนําเรียน 
  สวนของทานยุคล ขออนุญาตนําเรียนทานวาในสวนของกระทรวงพาณิชย 
ซึ่งอยูในมาตรา ๑๗ ก็ขออนุญาตใหทานดูตรงนั้นอีกทีวาเรามีทูตพาณิชย กรรมาธิการเอง
ก็เปนหวงเชนเดียวกับทาน แตอยางไรก็แลวแต สวนใหญที่ทานมีความวิตกกังวลนั้น  
จะอยูในสวนของกระทรวงพาณิชย ซึ่งกระทรวงพาณิชยนั้นมีทูตพาณิชยอยูทั่วโลก ก็ขอ
ความกรุณาใชชองนั้นดวย แตอยางไรก็แลวแต กรรมาธิการจะรับขอสังเกตของทานไว 
ขอบพระคณุครับทานประธาน 
 

- ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริวรรณ ๖๗/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกไมมีผูอภิปรายตอนะครับ ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ  
  (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติในมาตรา ๘ นะครับ ขอเชิญทานสมาชิก
เสียบบัตรนะครับ แลวก็กดปุมแสดงตน ขอเชิญกดปุมแสดงตนครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญทานเลขาฯ รวมคะแนนครับ ขณะนี้มีผูเขารวมประชุม ๒๘๐ ทาน ถือเปนองคประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                        ศิริวรรณ ๖๗/๒ 
 
  ในมาตรา ๘ มีการแกไข ผมจะถามทานสมาชิกเพื่อลงมติ ทานผูใดเห็น
ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการใหกดปุม เห็นดวย ทานผูใดเห็นดวยกับคําสงวน
ของคณะกรรมาธิการเสียงขางนอยและคําขอแปรญัตติของผูสงวนคําแปรญัตติกรุณา 
กดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกรุณากด งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานผูใดยังไมไดลงมติบางไหมครับ ปดการลงมติครับ ขอเชิญทานเลขาฯ รวมคะแนน 
ทานที่ เขามาไมทันไมเปนไร เดี๋ยวบอกดวยปากเปลาไดครับ ผู เขาประชุมทั้งสิ้น  
๓๒๒ ทาน เห็นดวย ๒๓๙ ทาน ไมเห็นดวย ๘๑ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๒ ทาน 
เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๘  
นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                        ศิริวรรณ ๖๗/๓ 
 
  ขอเชิญทานเลขาธิการดําเนินการตอครับ  
  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๙ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีการแกไข  
มีกรรมาธกิารขอสงวนความเห็นและมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณสุวโรช พะลัง ครับ  

นายสุวโรช  พะลัง  (แบบสัดสวน)  :   กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพครับ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 
พรรคประชาธิปตย ครับ ในมาตรา ๙ ผมไดขอสงวนคําแปรญัตติขอตัดงบประมาณไว  
๑๕ เปอรเซ็นตเหมือนกันกับทุกกระทรวงครับ ---------------------------------------------------- 
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ             ณัฐชนก ๖๘/๑ 
 
ผมมีเหตุผลที่อยากจะกราบเรียนผานทานประธานถามทางคณะกรรมาธิการครับ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการแปรญัตติในสวนที่เพิ่มครับ ซึ่งผมไดเคยอภิปรายแสดงความคิดเห็นไว
ในเบื้องตนในมาตรา ๓ ถาทานประธานจะไดกรุณาดูในงบประมาณสวนที่เพิ่มในเลมที่ ๔ 
เกี่ยวกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาครับ ในเอกสารในสวนที่ ๒ คือโครงการสราง 
ศูนยประชุมนานาชาติ ศูนยการแสดงสินคา และก็ศูนยประชุมนานาชาติที่จังหวัด
เชียงใหม เปนงบประมาณที่ทางคณะกรรมาธิการไดแปร ไดขอเพิ่มงบประมาณในสวนนี้
เขามา ตั้งไวในป ๒๕๕๒ นี่ครับ ๒๕๑ ลานบาทเศษ จากทั้งหมดเปนงบผูกพัน ๔ ป  
จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๒,๒๑๗ ลานบาทเศษ ตรงนี้ที่ผมถามทานประธานผานไป
ยังคณะกรรมาธิการในฐานะที่ทานเปนตัวแทนของพวกเรา เปนตัวแทนของสภาแหงนี้ครับ 
วางบประมาณลักษณะอยางนี้ทานตองคํานึงเปนพิเศษ โครงการสรางศูนยประชุม
นานาชาติและนิทรรศการที่จังหวัดเชียงใหมตรงนี้ครับ ผมไมไดเนนวาไปอยูที่จังหวัด
เชียงใหม อยูที่ตรงไหนก็ไดครับในเมืองไทย ประเด็นของปญหาก็คือ ๑. ทําไมโครงการ
ตรงนี้ตองเลนแรแปรธาตุมาโผลเอาในชั้นกรรมาธิการ เร่ืองที่ ๒ ครับ ทางกรรมาธิการเอง
นี่ครับไดศึกษาดูที่มาที่ไปของโครงการนี้ไหมวาโครงการนี้เปนโครงการที่มันเกิดขึ้น 
ใน รัฐบาลชุดนี้ ใชห รือไม  หรือ เปน โครงการที่ เ กิดขึ้ นมาจากรัฐบาลของอดีต 
ทานนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร หรือเปนโครงการที่เกิดขึ้นมาในชวงนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ตั้งงบมาประมาณมาในสวนตรงนั้นครั้งหนึ่งแลว แลวก็ปรากฏวามันมีปญหาทาง
เทคนิคเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือมีปญหาขอขัดของบางประการหรือไม จนไมสามารถ
ที่จะนําเงินงบประมาณในสวนตรงนั้นนะครับมาสรางศูนยประชุมดังกลาวนั้นได แลวตอง
ดูตอไปครับ  กรรมาธิการไดดูตอไปหรือไมวาโครงการดังกลาวนี้ ในรัฐบาลของ 
ทานนายกรัฐมนตรีสุรยุทธตอมาเขายกเลิกโครงการ แลวในงบประมาณป ๒๕๕๒ นี่ครับ
ในวาระรับหลักการวาระที่ ๑ ทําไมกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาถึงไมตั้งงบประมาณ
มาในวาระที่ ๑ ครับ ลักษณะอยางนี้นี่ครับเลนแรแปรธาตุเขาเรียกวาหมกเม็ดไหม 
กรรมาธิการไดดูไหมครับวาหมกเม็ดไหม หรือชวยกันหมกเม็ดใหเขา รัฐมนตรีในรัฐบาล 
ชุดนี้ทําไมไมดู ที่ผมใชคําพูดในวันนั้นวาโหลยโทย มันโหลยโทยจริงหรือเปลา รัฐบาลชุดนี้ 
เลนแรแปรธาตุแลวซอนเขามาในวาระปกติก็ไมตั้ง แลวมาตั้งเอาในวาระที่แปร 



 ๑๕๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๖๘/๒ 
 
งบประมาณมาแปรเพิ่มเติมตรงนี้ครับ ทานไดถามภาคเอกชนบางไหมวาโครงการ ๆ นี้
ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหมเขาเห็นดวยกับโครงการนี้ไหม ทานไดศึกษาดูหรือเปลาวา
ศูนยประชุมในขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหมเขามีกี่แหง มี ๑๔ แหงใชไหม เปนศูนยประชุม
ใหญ ๆ ที่บรรจุคนไดถึง ๑,๕๐๐ คน เปนอยางต่ํา ไมนอยกวา ๔ แหงใชหรือไม ปหนึ่งมี
การแสดงนิทรรศการที่จังหวัดเชียงใหมหรือในประเทศไทยกี่ครั้ง ปหนึ่งมันมีอยูครั้งเดียว 
แลวมันคุมคาในการลงทุนไหม แลวเดิมโครงการนี้ครับใครเปนคนกํากับดูแลงบประมาณ 
กรรมาธิการไดเคยดูแลไหม ใครเปนผูรับผิดชอบ ทําไมถึงตองยายจากหนวยงานดังกลาว
ซึ่งกํากับดูแลอยูที่สํานักงบประมาณมาอยูที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มาโอน
งบประมาณสวนนี้ในรัฐบาลชุดนี้ใชหรือไม เพราะเหตุใด --------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๖๙/๑ 
 
กรรมาธิการไดศึกษาหรือเปลา ซักถามไหม และมันมีความจําเปนอะไรที่จําเปนยิ่งยวด 
ถึงตองมาในงบประมาณเพิ่มเติมในสวนตรงนี้ ถามวามติ ครม. ของรัฐบาลชุดนี้ 
ทางกรรมาธิการไดดูหรือเปลาครับ รัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาเคย
เสนอตอ ครม. มีหรือไมที่บอกวาขอใหโครงการดังกลาวนี้ใหภาคเอกชนเขาไปดําเนินการ 
เพราะขณะนี้ก็เปนที่ทราบอยูครับคาวัสดุตาง ๆ มันขึ้น คากอสรางตาง ๆ มันเพิ่มอีก ๑๕ 
ถึง ๒๐ เปอรเซ็นต รัฐบาลไมควรสุมเสี่ยงการลงทุน เพราะลงทุนไปแลวกลัวจะเปน
อนุสาวรีย ไมคุมคาในการลงทุน รัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงการทองเที่ยวกีฬาเสนอ 
ครม. วาควรสนับสนุนภาคเอกชนใหมาลงทุนและมติ ครม. ก็ยังไมชัดเจนเลยวาให
ภาคเอกชนรวมกับภาคราชการมาลงทุนรวมกันหรือใหภาคเอกชนลงทุนฝายเดียว  
อยูระหวางศึกษา อยูระหวางดําเนินการแลวเรงรีบไปไหนครับ รีบไปทําอะไร ไฟจะไหม
บานทานหรือครับ กรรมาธิการพิจารณาอยูตรงนั้น ตองเอาโครงการดังกลาวนี้รีบใสเขาไป 
๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท จากงบประมาณเดิมเพียง ๑๘,๐๐๐ กวาลานบาทเทานั้นเอง 
แลวก็ยังสรางไมไดดวย  มีผลกระทบหลากหลายตาง  ๆ  หรือวาสิ่ งที่สรางตรงนี้ 
เพราะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนนองเขยทานนายกฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนผูผลักดันครับ ผมมีรายละเอียดในเรื่องดังกลาวเหลานี้ครับ และเปนเอกสารที่ผมบอก
ไดเลยครับ วาทางคณะกรรมาธิการนาที่จะทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการดังกลาววา 
มาจากแรงผลักดันของใคร มันมีหนังสือของทานรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการครับ ทํามาบอกวาที่จะชะลอโครงการนี้ไปกอน ไมตองชะลอแลว 
ใหรีบผลักดันเขามาในงบแปรญัตตินี้ เอกสารเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่หนังสือ  
นร. ๐๑๑๖/๔๔๐ และในหนังสือดังกลาวบอกวาไมตองชะลอโครงการดังกลาวนี้ไวอีกแลว 
ใหรีบจัดสรรงบประมาณไปเลย และคนลงนามคือใครครับ ที่ผมตองถามตรงนี้เพื่อใหเห็น
ครับวาเวลาผมขอ เวลาที่ทางกรมสงเสริมสหกรณขอลงหีบน้ํามันปาลมแลวไมให  
แตพอมาอยางนี้ อยู ๆ ก็เลนแรแปรธาตุและโผลขึ้นมาแลวกรรมาธิการไปนั่งทําอะไรกัน
อยูครับ หลับ ๆ ตื่น ๆ ผานไป ๒,๒๐๐ กวาลานบาท หรือมีคนหนึ่งคนใดมีเปอรเซ็นต 
ในการอนุมัติ ๑๕ เปอรเซ็นต มีจริงหรือไมตามที่เปนขาวเลาลือกัน ตรงนี้กรรมาธิการตอง
ดูแลแทนพวกผมสิครับ ตรงนี้กรรมาธิการตองพิจารณาถึงความเหมาะสม ความคุมทุน 



 ๑๕๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๖๙/๒ 
 
ในการลงทุนใหผมสิครับ เพราะเงินที่ลงไปทั้งหมดมันเปนการใชเงินภาษีอากรของ
ประชาชน มันไมใชเงินภาษีอากรของทานประธานหรือของผมเพียงแคคนเดียว แตมันเปน
หยาดเหงื่อของพี่นองประชาชนเก็บภาษีมาแลวงบประมาณป ๒๕๕๒ ก็รูอยูเปนงบ 
ขาดดุล ตองไปกูเขามาตั้ง ๒๐๐,๐๐๐ กวาลานบาท แลวมันเรงรีบอะไรตองทําในชวงนี้ 
สิ่งที่ควรใส สิ่งที่ควรทํา เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน เกษตรกรของพี่นองประชาชน
คนหมูมากก็ไมให หรือวาวันนี้กรรมาธิการเสียงสวนใหญมันไมใชของประชาธิปตย  
ก็เลยไปลงที่จังหวัดเชียงใหมอยางนั้นหรือครับ ผมไมอยากจะพูดคําลักษณะอยางนี้ มันดู
ถูกกันเกินไป ดูเหมือนวาไมใหเกียรติคณะกรรมาธิการ แตวาผมจําเปนตองพูดในบางครั้ง 
 

- ๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๗๐/๑ 
 
ก็อยากจะรูเหตุผลเหมือนกันครับ ผมถามตั้งแตวางมาตรา ๓ มาแลวก็ไมมีคําตอบ  
ผมหวังเปนอยางยิ่งครับทานประธานครับ ในเบื้องตนครับวาคําถามที่ผมถามไปทั้งหมด
หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับคําตอบจากคณะกรรมาธิการชุดนี้ ไมใชทานประธานถาม 
กรรมาธิการจะตอบไหม พยักหนาผาน อยางนั้นไมไดนะครับ ทานเปนตัวแทนของสภา 
ทานตองไปศึกษาโครงการถึงที่มาที่ไปปรับลดโครงการนั้นเพราะอะไร ใสโครงการนี้ไป
เพราะอะไร มันเหมาะสมหรือไมเหมาะสม กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาเขาอยากจะไดงบ
ตรงนี้ใจจะขาดจริงหรือเปลา หรือมีใครอยูเบื้องหลังงบประมาณตรงนี้ มีมือที่มองไมเห็น
อยูเบื้องหลังโครงการนี้มีหรือไม ดันเขาไปเสร็จแลว ผลักดันกันหนักหนา รอวันนี้ตอนเชา
ทานนายกฯ สมัครจะยุบสภา กลัวนักกลัวหนาวางบประมาณจะไมผานสภา ในวาระที่ ๓  
ทําไมหรือครับ ผานวาระที่ ๓ ไปแลว ความสําเร็จของงบประมาณฉบับนี้เสร็จ ที่ตกลงกัน
ไว ๑๐ เปอรเซ็นต ๑๕ เปอรเซ็นต  จะไดในโครงการใหญ ๆ ลักษณะอยางนี้หรือครับ  
กรรมาธิการตองดูใหผม เพราะฉะนั้นทุกอยางที่ผมกราบเรียนตอทานประธานตรงนี้ตองมี
คําตอบในวันนี้นะครับ และหวังเปนอยางยิ่งวาคณะกรรมาธิการชุดนี้คงจะใหเกียรติกับ
ทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ทําหนาที่ในการรักษาผลประโยชนแทนพี่นองประชาชน  
สิ่งที่ควรใหทานไมให สิ่งที่มีมือที่มองไมเห็นโผลเขามาทานก็จับยัดใสเขาไป ลักษณะ
อยางนี้ทานตองมีความโปรงใส ทานตองมีความชัดเจนถึงที่มาที่ไปของโครงการ 
ศูนยประชุมนานาชาติและนิทรรศการที่จังหวัดเชียงใหม ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานสมาชิกที่ประสงคจะอภิปราย ผมจดเรียงตามลําดับการยกมอืไวนะครับ คุณชนินทร 
รุงแสง คุณเรวัต อารีรอบ คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ คุณเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย คุณทศพร 
เทพบุตร และคุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล นะครับ เชิญคุณชนินทร รุงแสง ครับ 
  นายชนินทร รุงแสง (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณทานประธานครับ  
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม ชนินทร รุงแสง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๑๒ พรรคประชาธิปตย ในฐานะผูที่เสนอแปรญัตติปรับลด 
งบประมาณของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตองเรียนวาในสถานการณอยางนี้  
จริง ๆ แลวก็ตองเปนหวงในเรื่องของภาวการณทองเที่ยวที่มีปญหาอยูในปจจุบัน  



 ๑๕๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๗๐/๒ 
 
แตวาดวยเรื่องของงบประมาณเปนเรื่องของการทํางานที่จะผูกพันไปในระยะยาว 
เพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับลดจึงเปนเรื่องที่เปนเหตุเปนผลที่จะตองมาหารือคุยกัน  
ในสวนที่ทานผูอภิปรายไดจบไปจริง ๆ แลว ผมเองก็มีสวนของใจและติดใจก็คงจะไมลง
ไปในรายละเอียดอีก เพราะจริง ๆ แลวอยางที่ไดอภิปรายไปแลววาเปนโครงการที่มี 
การตอเนื่องผูกพันมาป ๒๕๕๑ แตวาในป ๒๕๕๒ กับไมไดใสไปในงบปกติมาเปน 
การแปรญัตติก็เปนเรื่องที่นากังขาอยู แตวาอยางไรก็ตาม ก็ยังจะขอพูดในประเด็นอื่น ๆ  
ที่ไมแนใจวาทางกรรมาธิการไดมีการซักถามตรวจสอบกับผูที่เกี่ยวของกับเร่ืองของ 
การทองเที่ยวกับงบการทองเที่ยวนี้หรือไม ในปจจุบันผมคิดวาคงจะไมตองพูดกันมากวา
มันเกิดเหตุการณที่มีสถานการณที่เลวรายทําใหสงผลกระทบกับการทองเที่ยว คงจะเปน
บาปของใครคนใดคนหนึ่งก็คงจะตองใชสํานึกและก็รูกันอยูในใจวาใครเปนผูที่สราง
สถานการณ คงจะไมตองพูดกันมาก ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาจากการ
ตรวจสอบเรื่องของตัวเลขสถิตินักทองเที่ยวที่ผานมาจากขอมูลนี้ ก็แสดงเห็นถึง 
การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวอยู แตวาจริง ๆ แลวในอัตราการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวนั้น 
ตองยอมรับวาเปนการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มีอัตราสวนที่ลดลงนะครับ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเรื่องของอัตราคาเฉลี่ยของการใชจายของนักทองเที่ยวที่มีตอหัว ถึงแมเพิ่มขึ้น 
ก็จริง ผมเขาใจวาทางกรรมาธิการก็คงจะไดรับการชี้แจงอยางนี้เหมือนกันวา สถิติ 
ตาง ๆ นั้น มีการเพิ่มขึ้น แตถาหากลงไปในรายละเอียดแลว ผมคิดวาเปนเรื่องที่ 
นาวิเคราะหวาเปนเรื่องตัวเลขเชิงคุณภาพหรือเปลา เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนเรื่องของ 
การที่จะตองมาตรวจสอบกันวาประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานที่ดูแล 
การทองเที่ยวนั้นทํางานกันอยางจริงจังมากนอยขนาดไหน ------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ               นภัสสร ๗๑/๑ 
 
ผมเองอยากจะตั้งขอสังเกตวาในเรื่องของการทองเที่ยวในประเทศเรานั้นมันก็เปนเรื่อง    
ที่นาแปลก แลวก็เปนเรื่องที่นากังขา เพราะวาผูที่ดูแลการทองเที่ยวนั้นมันมีอยูหลายสวน 
ซึ่งจริง ๆ แลวในซีกของพรรคประชาธิปตยเองก็เคยทักทวงอยูบอย ๆ วาการทองเที่ยว 
ควรจะตองมีการแบงสวน แยกสวนกันทํางานใหชัดเจน แตวาในขณะนี้ ซึ่งเปนสาเหตุ 
ที่ผมตองปรับลดงบประมาณก็เพราะวาหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการทองเที่ยวนั้น 
ดูเหมือนจะมากเกินไปนะครับ จริง ๆ แลวตั้งแตเ ร่ิมตนการตั้งกระทรวงนั้นเราก็มี         
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการตลาด มีกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬาขึ้นมาดูแลอีกสวนหนึ่ง แลวยังมีในสวนของสํานักนายกฯ ที่มี
องคกรอิสระตั้งขึ้นมา ไมวาจะเปนสํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน ตองเรียนวาแตละสวน
เหลานี้ยังมีอีกนะครับ จริง ๆ แลวมีบริษัทตาง ๆ ที่เปนบริษัทลูกของการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทยนี่มากมาย ตองเรียนวาบริษัทหรือองคกรเหลานี้ตองใชงบประมาณ
เชนกัน แลวถาหากไปเปดดูภารกิจ พันธกิจตาง ๆ ไมนาเชื่อเลยครับวา เหมือนกับกอปป 
(Copy) ลอกกันมาเขียน เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ดูจะเปนการที่ซ้ําซอนกันในเรื่องของการ
ทํางาน จริงอยู ถาหากมีผูที่รับผิดชอบเยอะแลวมาชวยกันทํางานก็คงไมมีปญหา แตวา  
ที่ผานมากลายเปนวามีหนวยงานเยอะ แตวาไมไดแยงกันทํางาน กลายเปนแยกกัน
ทํางาน แตวาถึงเวลามีสถิตินักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นก็มาแยงกันเอาหนาอีก เพราะฉะนั้นตรงนี้
เปนเรื่องที่ผูที่ดูแลเร่ืองการทองเที่ยวจะตองไปดูแลในการบูรณาการงานการทองเที่ยว 
ใหเปนเอกภาพ ตรงนี้เปนเรื่องที่นาเปนหวง เพราะวางบประมาณสวนใหญของดาน    
การทองเที่ยวนั้นตั้งมาก็คือในเรื่องของการทําการตลาด แนนอนที่สุดวาการตลาดนั้น 
ก็หมายถึงการจะตองมีการประชาสัมพันธโฆษณา แลวก็จากดูตัวเลขที่นาสนใจก็คือวา 
งบประมาณทั้งหมดมีแค  ๑๒ เปอรเซ็นตเทานั้นเองที่ไปดูแลเรื่องของการพัฒนา อนุรักษ 
รักษาแหลงทองเที่ยว และเปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่งกับเ ร่ืองของการพัฒนา           
การทองเที่ยวที่ รัฐบาลไดตั้ง เปาไว  แลวก็ เขียนไวในนโยบายวาอยากจะพัฒนา             
การทองเที่ยวของประเทศไทยใหเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนสิ่งหนึ่ง 
ที่การทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว หรือวาผูที่รับผิดชอบเร่ืองการทองเที่ยวตองไป 



 ๑๕๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๗๑/๒ 
 
พิจารณาวาเราจะตองปรับวิธีการทํางาน ปรับกระบวนทัศนในการทํางาน ไมใชเนน       
ในเรื่องการตลาดนํา เพราะวาสถิตินี้เปนตัวฟองนะครับวาตัวเลขนักทองเที่ยวที่เขามาเปน
ตัวเลขนักทองเที่ยวที่มีการจับจายใชสอยนั้นนอยลง และสิ่งหนึ่งที่ผมคิดวาจะตองไป
พิจารณาทบทวนก็คือเรื่องของสถิติที่จะตองมาดูกันวาการทองเที่ยวนั้นมีนักทองเที่ยวที่มี
คุณภาพขนาดไหนก็คือนักทองเที่ยวที่ไปแลวกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่อง
ที่สําคัญ นักทองเที่ยวที่ดูโฆษณาประชาสัมพันธอาจจะติดใจในกลยุทธในการตลาด 
ของเรา เขาสนใจที่จะมาเที่ยวก็เพราะวาภาพฝน ภาพโฆษณาที่เราไปสราง แตวาถึงเวลา
แลวจริง ๆ แลวมันเปนของจริง ทางดานกายภาพ ทางดานการอนุรักษสิ่งที่เราโฆษณานั้น 
มันไมไดเปนอยางนั้น ตรงนี้ตองไปดูดวยวาสถิติของคนที่กลับมาแลวมีความประทับใจ  
กับสถานที่ทองเที่ยวของเรานั้นมีมากนอยขนาดไหน มันเปนสิ่งหนึ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงวา 
การทองเที่ยวของเรานั้นมีการพัฒนาแบบยั่งยืนจริงหรือเปลา สิ่งหนึ่งที่ผมคิดวาจะตองให
ความสําคัญ สนใจและจะตองมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเรื่องการทองเที่ยวก็คือ
ทองถิ่น ผมคิดวารัฐบาลใหความสําคัญกับการตลาดมากเกินไป ไมไดใหความสําคัญ   
กับการพัฒนาที่ยั่ งยืนโดยอาศัยทองถิ่นเขามามีสวนรวม  ผมถามหนอยวาเวลา
นักทองเที่ยวเขามา ไปตามสถานที่ตาง ๆ เขาเจอใครครับ เขาไมไดเจอโฆษณานะครับ 
เขาเจอประชาชนในทองถิ่น เขาเจอสถานที่ที่ประชาชนในทองถิ่นจะตองดูแลรักษา 
เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดถาหากการทองเที่ยวไมสามารถยึดโยงกับประชาชนในทองถิ่น
ได ไมสามารถที่จะใหประชาชนในทองถิ่นมามีสวนรวมไดผมคิดวาคงจะไมมีการยั่งยืน  
คงจะไมถึงจุดหมายในจุดประสงคที่รัฐบาลตั้งไว ที่จะใหการทองเที่ยวของประเทศไทย
เปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได-------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๗๒/๑ 
 
เราคงจะทําแบบไฟไหมฟางฉาบฉวย  ถึงเวลาโลว  ซีซัน  (Low season) ถึงเวลา 
การทองเที่ยวตก เราก็มีการประชาสัมพันธ ตอไปใชโฆษณาเขาไป เพราะฉะนั้นตรงนี้ 
ผมคิดวาเราจะตองเปลี่ยน แทนที่จะมองขางนอกแลวคอยกลับมามองขางใน เราตองมอง
เราตองทํางานจากขางในและไปหาขางนอก ทานประธานที่เคารพครับ แตอยางไรก็ตาม
ผมคิดวาสถานการณก็พอที่จะไมสายเกินไป เพราะวาที่จริงแลวมาดูสัดสวนการตลาด
ของเรากับภายในเอเชียแปซิฟกดวยกันก็มีการลดลงอยูไมมาก คือจาก ๙ เปอรเซ็นตมา
เหลือ ๘ เปอรเซ็นต จริง ๆ แลวผมคิดวาภายในป ๒ ป ถาหากเราทํากันจริง ๆ จัง ๆ 
สัดสวนการทองเที่ยว สวนแบงการตลาดก็คงจะไมลดลงมากกวานี้ ถาหากเราเขาใจและ 
ก็เขาถึงกันจริง ๆ กับการแกไขปญหา ในสวนของสถานการณปจจุบัน ผมคิดวาเปนปจจัย
เงื่อนไขสําคัญที่ รัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไมได ทําอยางไรใหสถานการณนั้น
คลี่คลายไปในทางที่ดี ผมคิดวารัฐบาลคงจะตองเรงในการตัดสินใจ อยางแรกเลย 
ผมอยากจะใหรัฐบาลตองถอยหาง รัฐบาลตองพยายามที่จะไมเขาไปมีสวนรวม ไมเขาไป
มีสวนผลักดันใหการชุมนุมอะไรก็แลวแตมีการเผชิญหนากัน ผมคิดวาเรื่องนี้อยางที่เรียน
ก็รูอยูแกใจวาใครเปนคนอยูเบื้องหลัง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจําเปนอยางยิ่งจะตองแสดง
ทาทีที่ชัดเจนและไมเขาไปมีสวนรวม อยางที่ ๒ ในฐานะที่เปน ส.ส. กรุงเทพฯ ผมคิดวา
การประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯ นั้นมีผลกระทบกับวิถีชีวิตถึงแมวาจะเปน พ.ร.ก.  
ที่เขาเรียกกันวา ลูกระเบิดดาน ก็ตองเรียนวามันก็เปนความหวาดผวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักทองเที่ยวที่เขาจะเขามาเที่ยวเมืองไทย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่จะตองใหรัฐบาล
เรงแกไขปญหา แลวทําอยางไรใหยกเลิกประกาศฉบับนี้ใหเร็วที่สุด แตอยางไรผมคิดวา
ปญหาตรงนี้จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได มันไมมีทางอื่นหรอกครับ ผมคิดวาพรรคประชาธิปตย
ก็ไดเสนอแนวทางที่แกไขไปแลววาเราจะตองเสียสละ ก็เหลือแตการตัดสินใจของทาง
รัฐบาลเทานั้นเองวาจะตัดสินใจอยางไร เราจําเปนจะตองเจ็บกันทั้งคู เพื่อที่จะให
สถานการณคลี่คลายออกไป และก็เรียนวาพรรครวมรัฐบาลไมไดมีอยูพรรคเดียวครับ  
ก็อยากจะฝากไปถึงพรรครวมรัฐบาลอีก ๕ พรรคดวยวา ถึงเวลาแลวครับผมคิดวา 
พรรคประชาธิปตยเองไมไดชวนทานมารวมรัฐบาล แตวาพรรคประชาธิปตยชวนพวกทาน 
มาเสียสละ ทําเพื่อชาติทําเพื่อการทองเที่ยว ผมคิดวาถาหากสถานการณเปนอยางนี้ 



 ๑๕๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๗๒/๒ 
 
งบประมาณที่ใหไป ๔,๐๐๐ กวาลานบาท ก็คงไมคุมคา ถาหากสถานการณเปนอยางนี้
งบประมาณแมแตบาทเดียวก็ไมควรจะใหไป เพราะฉะนั้นอยางแรกเลยกอนที่รัฐบาลจะ
มาใชงบประมาณเพื่อการทองเที่ยว ตองแกไขปญหาสถานการณอยางจริงจังและจริงใจ
ตอไปดวย ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณเรวัต อารีรอบ ครับ  
  นายเรวัต อารีรอบ (ภูเก็ต)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม
นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปตย ผมเปน 
ผูหนึ่งที่ไดเปนผูแปรญัตติในมาตรา ๙ ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ทานประธานครับ ผมไดปรับลดของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไว ๕ เปอรเซ็นต
เทานั้น หากคําตอบของกรรมาธิการเปนที่นาพอใจ ผมเองไมติดใจในการปรับลดครั้งนี้  
แตเทาที่ผมไดมีโอกาสดูงบประมาณของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่ทางรัฐบาลจัด
ใหนอยมาก แตผมเปนผูแปรญัตติโดยขอตัดงบประมาณนั้น เพราะรัฐบาลตั้งงบไว 
ไมตรงกับปญหาและความตองการอยางแทจริง ทานประธานครับ อยางไรก็ตามจังหวัด
ภูเก็ตของกระผมเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวแหงอันดามัน ทางรัฐบาลไมมีแนวคิด 
ในการพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอยางเหมาะสม ทานประธานครับ ทางรัฐบาล
ตองรีบแกไขปญหาที่ผมจะบอกดังตอไปนี้ครับ  วันนี้ โชคดีครับในสภาของเรามี 
ทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมานั่งฟงอยูดวย -------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๗๓/๑ 
 
ผมก็ขออนุญาตกราบเรียนผานทานประธานไปยังทานรัฐมนตรีดวยวา ปญหาที่ตองรีบ
แกไขคือปญหาที่ ๑ คือปญหาเรื่องขยะ ที่ผมไดกลาวมาในสภาแหงนี้หลายครั้งแลวครับ 
ปญหาที่ ๒ คือปญหารถติด ณ วันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตชวงเชากับชวงบายนี้เหมือนกับ
กรุงเทพมหานครไปแลวครับ และปญหาที่ผมจะฝากนี้เปนปญหาสุดทาย เร่ืองความ
ปลอดภัยในชีวิตในทรัพยสินทั้งคนไทยและนักทองเที่ยว ทานทราบไหมครับวาประชากร
ในจังหวัดภูเก็ตมีอยู ๓๓๐,๐๐๐ คนก็จริง แตยังมีพี่นองทั่วประเทศที่เขาไปอยูในจังหวัด
ภูเก็ต ๗๕ จังหวัด ผมคิดวาโดยประมาณสัก ๓ แสนกวา นอกจากนั้นยังมีแรงงานตางดาว
พมา มอญ ลาวอีกเกือบแสนคน นักทองเที่ยวปหนึ่งประมาณ ๔ – ๕ ลานคน มีเจาหนาที่
ดูแลเพื่อความปลอดภัยครั้งนี้ตั้งแตยศพลตํารวจจนถึงผูบังคับการ ประมาณ ๑,๒๐๐ กวา
คนเทานั้นเอง ทานลองหารตัวเลขดูวาใน ๑ เดือนนี้มีคนอยูในจังหวัดภูเก็ตนี้เกือบลานคน  
มีเจาหนาที่เพียงแคนี้ นอกเหนือจากนั้น ผมมองถึงวาจังหวัดภูเก็ตของเรานี้เหมือนกับลูก
ที่ทํารายไดสงใหกับพอแมใช แตมา ณ วันหนึ่งลูกปวยเปนอยางไรครับ ตองดูแลตัวเอง  
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตฝากทานประธานไปยังกรรมาธิการ ไปยังรัฐบาล 
วาปญหาที่ผมกลาวมาแลวขางตนนี้ชวยรีบแกไขเถอะครับ เพราะถาไมรีบแกไขปญหา
ของการทองเที่ยวของจังหวัดภู เก็ตจะสรางรายไดใหกับรัฐคงจะมีปญหาตอไป  
กราบขอบพระคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย ครับ 
  นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทาน
ประธานสภาที่ เคารพ  ดิฉัน  เฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะ ดิฉันไดปรับลดงบประมาณในสวนของ
กระทรวงการทองเที่ยวฯ ลง ๕ เปอรเซ็นต จริง ๆ แลวในสวนตัวของดิฉันนี้ดิฉันคิดวา
กระทรวงการทองเที่ยวฯ ซึ่งเปนกระทรวงหลักที่ทํารายไดเขาสูประเทศนั้น สมควรที่ไดรับ
งบประมาณมากกวานี้ แตที่ตองปรับลดนั้นเพราะวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถ
แปรญัตติเพิ่มได ก็ปรับลดอยางเดียว เพื่อที่จะไดมีโอกาสมาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ในสวนที่ดิฉันอยากจะไดแสดงความคิดเห็นในสวนของกระทรวงการทองเที่ยวฯ  



 ๑๖๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๗๓/๒ 
 
ทานประธานคะ จริง ๆ แลวดิฉันก็ทราบวาการทองเที่ยวนี้ไมใชวาทําหรือบริหารจัดการ
เร่ืองการทองเที่ยวอยูแคเฉพาะกระทรวงการทองเที่ยวฯ อยางเดียว ยังมีหลายกระทรวง 
ที่มีหนาที่เสริมในเรื่องการทองเที่ยว ไมวาจะกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติฯ หรือกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันไดเคยอภิปรายไวตั้งแตในชวงรัฐบาล
แถลงนโยบายแลวก็ในชวงที่งบประมาณเขาในวาระแรก แตวาแมจะไดอภิปรายแลวดิฉัน
ก็ไดรอดูวาสุดทายแลวในชวงที่กรรมาธิการงบประมาณไดพิจารณางบประมาณนั้น ไดให
ความสําคัญในเรื่องเหลานี้หรือไม อยางไร ทานประธานคะ มาดูในสวนของงบประมาณ 
ปนี้กระทรวงการทองเที่ยวฯ ไดประมาณ ๔,๔๓๙ ลานบาท ซึ่งเทาที่ดูจากสัดสวน 
ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศประมาณ  ๑ ,๘๐๐ ,๐๐๐  ลานบาทนี้ ไมถึง 
๑ เปอรเซ็นตเลย แตความคาดหวังของรัฐบาลวันนี้บอกวาเรามีความคาดหวังจะไดรายได
จากการทองเที่ยวถึงประมาณ ๘ แสนลานบาท ดิฉันก็ไมม่ันใจวาเปนการหวังผลเลิศ
เกินไปหรือไม ทานประธานคะ ดิฉันมองวาวันนี้งบประมาณที่ได แมดิฉันจะมองวานอย 
แตดิฉันก็คิดวาสิ่งหนึ่งที่กรรมาธิการงบประมาณจะตองใหความสําคัญเมื่อเพิ่มใหเขา
ไมไดก็ตองใหความสําคัญกับการใชงบประมาณนี้ใหเปนประโยชนคุมคามากที่สุด ดิฉัน
มาดูวาการใชงบประมาณของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา-------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๗๔/๑ 
 
ทานประธานคะ ถาจะใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุดวันนี้กระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬาจะตองมีการบูรณาการ การทองเที่ยวกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางที่ดิฉัน
ไดเรียนเบื้องตนนะคะ ไมวาจะเปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงวัฒนธรรม  
หรือกระทรวงคมนาคม ซึ่งเรื่องนี้ทานประธานคะ เปนที่รับรูกันทั่วไปของคนในประเทศนี้  
วาการทองเที่ยวตองมีการบูรณาการ จนถึงขั้นมีการเสนอพระราชบัญญัตินโยบาย 
การทองเที่ยวแหงชาติ และนโยบายการทองเที่ยวแหงชาตินี้ก็ไดผานสภาแหงนี้ 
ไปแลวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เหมือน
เปนการบูรณาการการทองเที่ยวของประเทศ เพราะวาคณะกรรมการนั้นประกอบดวย 
ทานนายกฯ เปนประธาน แลวก็มีรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวฯ รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และหนวยงานอื่น ๆ ไมวาจะเปน
องคกรปกครองส วนทองถิ่ น  ภาคเอกชน  รวมกันอยู ตรงนี้ หมด  ทีนี้ ดิ ฉันดู ว า 
ตั้งแตพระราชบัญญัติฉบับนี้ผาน มีผลบังคับใชจนถึงวันนี้ทานประธานคะ ๗ เดือนแลวคะ  
๗  เดือนแลว  ที่ดิฉันยังไม เห็นการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ เลย  แลวดิฉัน 
ก็ไมเขาใจวาทําไมกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยเฉพาะในสวนของปลัดกระทรวง 
การท อง เที่ ย วและกีฬา  ซึ่ งมี หน าที่ เ ป น เลขาฯ  ทํ า ไมไม มีการพยายามที่ จ ะ 
เรียนทานประธานหรือทางกรรมาธิการใหมีการผลักดัน ใหมีการประชุมคณะกรรมการ 
ชุดนี้  เพราะกรรมการชุดนี้ มีหนาที่ทานประธานคะ  เปนคณะกรรมการที่จะตอง 
วางนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ หมายความวาประเทศไทยเรานั้นจะมีการทองเที่ยว 
อยางไรเราตองวางใหเปนนโยบายวาจะทําอยางไร แผนพัฒนาการทองเที่ยวจะทําอยางไร  
แผนปฏิบัติการจะทําอยางไร ดิฉันมองวาถาเราไดทําเรื่องนี้ใหเสร็จเรียบรอยมันจะ 
ไมเกิดเหตุการณเหมือนที่เมื่อสักครูนี้เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายกอนหนาดิฉัน ขออภัย 
ที่ตองเอยนามทาน ทานสุวโรช พะลัง ที่บอกวาศูนยประชุมที่เชียงใหมมีความจําเปนไหม 
ที่ จะตองสร า ง  วันนี้ ที่ เ ชี ยง ใหม มีศูนยประชุมมากมาย  นักทอง เที่ ยวที่ จะ ไป 
ยังไมเพียงพอที่จะใหศูนยประชุมนั้นไดรองรับ คือหมายความวามันลนเกินความตองการ  
แตก็ยังมีการนํางบประมาณไปสรางศูนยประชุมทองเที่ยวที่เชียงใหม ถาเรามีนโยบาย 
ที่ชัดเจนมันคงไมเปนอยางนี้ ดิฉันมองวาเหตุการณนั้นที่ เกิดขึ้นเปนเพียงเพราะ 



 ๑๖๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๗๔/๒ 
 
ขออภัยที่จะตองพูด เพราะมีความรูสึกอยางนั้นจริง ๆ เพราะวานายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
เปนคนเชียงใหม ถึงดึงงบประมาณนี้ไปสรางศูนยประชุมแหงชาติที่เชียงใหม ทั้ง ๆ ที่ 
ในขณะนั้นทานประธานคะ  การศึกษาความคุมทุนของการที่จะสรางศูนยประชุม  
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวในประเทศนั้น มีผลการศึกษาชัดเจนวาที่ภูเก็ต  
โดยเฉพาะในภาคใตอันดามันนั้น เปนพื้นที่ที่คุมทุนที่สุด เพราะวันนี้เราตองยอมรับวา
รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศนั้น ๘๐ เปอรเซ็นต มาจากฝงอันดามัน แตสุดทาย 
เมื่อไมมีแผนการทองเที่ยว ไมมีนโยบายการทองเที่ยวที่ชัดเจน สิ่งเหลานี้จึงถูกเปลี่ยนไป 
ตามความพอใจของผูบริหารในขณะนั้น  ดิฉันถึงเรียกรองวาการใชงบประมาณ 
ของกระทรวงการทองเที่ยวฯ  จะตองมีการบูรณาการ  โดยเฉพาะการจัดทําแผน 
ในรายการทองเที่ยวใหเสร็จเรียบรอย เพื่อที่การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศจะได 
ไปในทิศทางเดียวกัน แลวเราก็จะสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได วันนี้ 
ประเทศเพื่อนบานเขาก็ไปไกลแลวคะ ทานประธานคะ ไมวาจะเปนมาเลเซีย สิงคโปร  
เวียดนาม เขาไปกันไกล แตของเรายังเลือกที่รักมักที่ชังกันอยู อยางใชพรรครัฐบาล 
ก็ใหงบประมาณ ยังไมใชพรรครัฐบาลก็ไมให อยางนี้ดิฉันเห็นวาไมถูกตอง สวนที่ ๒  
ที่ดิฉันอยากใหกรรมาธิการไดเขาไปดูแล แตวาสุดทายดิฉันก็ไมแนใจวาทานไดดูแล 
ละเอียดรอบคอบแคไหน นั่นก็คือในสวนของโครงการที่ไมควรจะตองมี ทานประธานคะ 
เพราะวันนี้มันมีหลายสวนที่เราดูแลวไมเปนประโยชน ดิฉันวาตองยอมคะ เจ็บก็คือเจ็บ 
แตเราจะปลอยลากไปอยางนี้ดิฉันวาไมเกิดประโยชน โครงการแรกที่ดิฉันอยากจะพูดถึง 
ก็คือโครงการไทยแลนด  ไพรวิ เลจ  การด  (Thailand Privilege Card) โครงการนี้ 
ถาทานประธานจําได รัฐบาลตั้งเปาวาจะใหมี ๑ ลานสมาชิก เพื่อที่จะไดเปนการระดมทุน
เขามาเพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนในประเทศ ตั้งแตป ๒๕๔๖ ทานประธานคะ  
จนถึงวันนี้ป ๒๕๕๑ แลว เรามีสมาชิกไมเกิน ๓,๐๐๐ ราย-------------------------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 



 ๑๖๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๗๕/๑ 
 
แตวาประเทศชาติเราตองรับสภาพที่จะตองไปรองรับนักทองเที่ยวกลุมนี้ใหเขามีสิทธิ
พิเศษในการเขาเมือง ใหเขามีสิทธิพิเศษในการลงทุนหรือการใชทรัพยากรตาง ๆ  
ของประเทศ  นอกเหนือจากสิทธิที่คนไทยมีอีกดวยซ้ํา แตเราไดมาแคนี้คะไมเกิน  
๓,๐๐๐ สมาชิก ถามวาวันนี้คุมไหม ดิฉันเชื่อวาถากรรมาธิการไดพิจารณาอยางรอบคอบ
จริง ๆ ก็ตองตอบไดวามันไมคุมกับความสูญเสียที่ประเทศเราตองเสียไป ทานนาจะตอง
ใจแข็ง อยางไรก็ตองพิจารณา ดิฉันมองวาวันนี้เร่ืองนี้ควรจะยกเลิกไดแลว เพราะวามัน 
ไมมีประโยชนกับประเทศ วันนี้ประโยชนดิฉันมองดูจากรายงานเอกสารที่ทางกรรมาธิการ
ไดสงใหกับดิฉันดู ดูแลวประโยชนไปตกอยูที่ผูที่ทําหนาที่ขาย ก็คือโบรกเกอร (Broker)  
ที่รับไปขายแคนั้นเปนการไดคาคอมมิชชั่น (Commission) แคนั้นเอง ไมมีประโยชนกับ
ประเทศ แถมเรายังตองเสียงบประมาณในการที่จะตองจายคาใชจายตาง ๆ อีกมากมาย 
ดิฉันจึงอยากใหทานกรรมาธิการไดไปดูรายละเอียดในเรื่องโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง 
  สวนโครงการที่ ๒ ทานประธานคะ โครงการไทยจัดการลองสเตย (Long 
stay) โครงการนี้จริง ๆ มีความตั้งใจที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มาพํานัก 
ระยะยาว ในชวงนั้นเปาหมายของเราก็คือประเทศญี่ปุน เพราะประเทศญี่ปุนมีผูสูงอายุ
จํานวนมากและพื้นที่เขาไมเพียงพอที่จะรองรับผูสูงอายุเหลานี้ จึงมีความตองการที่จะให
ผูสูงอายุเหลานี้ไดออกมาพักในตางประเทศ ซึ่งตรงนี้เราก็คิดวานาจะเปนนักทองเที่ยว
กลุมหนึ่งที่ทํารายไดใหกับประเทศเรา แตทานประธานคะตั้งแตวันที่เราตั้งบริษัทไทย
จัดการลองสเตย เราไมไดสรางหรืออํานวยสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่น ๆ ที่จะรองรับ
นักทองเที่ยวผูสูงอายุกลุมนี้เลย เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 
รองรับ เราถึงสูประเทศอื่น ๆ ที่เขาไดจัดการเรื่องนี้ดวย เราไมสามารถดึงนักทองเที่ยว 
กลุมนี้ไดเยอะ แลวโดยเฉพาะปจจุบันทานประธานคะ ประเทศญี่ปุนเองเขาก็เร่ิมรูแลววา
การที่จะใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ คือผูสูงอายุกลุมนี้ออกไปพํานักระยะยาวไปใชเงินใชทอง
ในประเทศเพื่อนบานนั้นทําใหเขาสูญเสียเงินออกนอกประเทศจํานวนมาก นโยบายเขา
เปลี่ยนแลวคะ ก็คือเขาจัดการดูแลผูสูงอายุของเขาในประเทศของเขาเอง วันนี้ดิฉันมองวา 
เมื่อเราไมสามารถที่จะบริหารจัดการบริษัทใหไดตามเปาหมายดิฉันก็ยังเห็นควรวา  
ทานกรรมาธิการตองไปพิจารณาใหรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง แลวก็ในสวนของดิฉัน  



 ๑๖๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๗๕/๒ 
 
ดิฉันไมเห็นดวยที่จะใหทั้ง ๒ บริษัทนี้ยังใชงบประมาณของประเทศอยู อยากใหทาน
พิจารณาอีกครั้งนะคะ ดิฉันจึงขออนุญาตที่จะแสดงความไมเห็นดวย ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณทศพร เทพบุตร ครับ  
  นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม ทศพร เทพบุตร ประชาธิปตย จังหวัดภูเก็ต ผมเปนผูหนึ่งที่เสนอปรับลดงบประมาณ
ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดวยความไมเห็นดวยกับการจัดงบประมาณของ
กระทรวงเปนหลัก ผมไดทบทวนอานดูงบประมาณของกระทรวงมา  แลวก็ไดดูที่
กรรมาธิการไดไปปรับลดมาแลว แตก็ยังไมเห็นดวยกับการปรับลดของทางกรรมาธิการ
เนื่องจากวาปรับลดนอยเกินไป เพราะเมื่อดูไปแลวงานที่เปนหนาที่หลักของกระทรวงตาม
หนาที่พันธกิจ กระทรวงยังไมไดทํา กระทรวงมีหนาที่ชัดเจนที่จะตองดูแลพัฒนาฟนฟูและ
สรางแหลงทองเที่ยวใหม ผมไมเห็นมีเลย นอกจากนั้นยังตองมีหนาที่ตองสงเสริม
การตลาดแนนอนบทบาทหนาที่นี้ตองถายเทไปใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งผมก็
เชื่อม่ันวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยทําหนาที่ของตัวเองดีแลว นอกจากนั้นการสราง 
สงเสริมและรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพยสินของนักทองเที่ยวไมวาจะเปนคนไทยหรือ
คนตางประเทศ เร่ืองนี้บกพรองอยางมากและจะไปโทษใครไมไดเลยนอกจากโทษ 
การกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีกําลังผลใชงบประมาณไปเปนจํานวนมากและผมก็
เห็นขาวในหนาหนังสือพิมพมาโดยตลอด ที่รายแรงที่สุดฆาขมขืนนักทองเที่ยว ไมวาจะ
เปนชาวไทย ชาวตางประเทศมีเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นบอย ตลอดระยะเวลา ๒ เดือน 
ที่ผานมาผมไมเคยเห็นขาวของกรรมาธิการออกมาพูดเรื่องที่มันเปนขาวอยูในตลาดเลย--- 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               เพทาย ๗๖/๑ 
 
วาการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอยางไร ผมจึงอยากจะถามทางกรรมาธิการวา 
ทานดูแลงบประมาณที่ผานไปอยางไรกันบาง นอกจากนั้นเรื่องในพื้นที่ในแตละจังหวัด 
ซึ่งเรายอมรับไดเลยนะครับวากวา ๗๐ – ๘๐ เปอรเซ็นต ของประเทศไทยเปนพื้นที่
ทองเที่ยวทั้งสิ้น แตวันนี้กระทรวงการทองเที่ยวฯ เองไดสงเจาหนาที่ลงไปในพื้นที่ของ 
แตละจังหวัดแลวไปสรางปญหาใหกับผูประกอบการอยางมาก ซึ่งไดทําหนาที่ไดอยาง
เลวรายมาก แทนที่จะสงเสริม แทนที่จะสนับสนุน กลับไปทําตัวเปนอุปสรรค นอกจากเปน
อุปสรรคแลวยังไปสรางปญหา สรางภาระคาใชจายใหกับผูประกอบการ ไมวาจะเปน
ผูประกอบการโรงแรม รานอาหาร บริษัททัวร มัคคุเทศก สปา เปนตน แลวในเมื่อทําตน
อยางนี้ก็นาที่จะตองปรับลดงบประมาณใหมันเยอะ ๆ เพื่อที่จะไดหาวิธีปรับปรุงตัวเอง 
กันเสียบาง ผมยังหวังวาหนาที่ภารกิจหลักของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. 
จะทําหนาที่ไดดี เพราะอยางนอยก็ยังนาจะชวยเอาเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทย 
ไดมากหรืออยางนอยก็ชวยทําใหคนไทยไดหมุนเวียนกันไปเที่ยวในประเทศไทยกันได 
มากขึ้นแตถาทางการทองเที่ยวฯ ทํางานไดดีแตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กลับทําตนเปนผูที่เปนอุปสรรคกับการทองเที่ยวเสียเอง อยางนี้จะเปนภาระอันใหญหลวง
ของรัฐบาลนี้เปนอยางมากทีเดียว ผมขอยกตัวอยางนะครับ เขาใจวาเปนเจาหนาที่ 
ในระดับหัวหนาสวนมีหนาที่จะตองไปออกใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 
และมัคคุเทศก ซึ่งเขาตอกันสองปคร้ัง เก็บเงินเขาก็ถาเปนบริษัททัวรก็ตองมีเงินประกันอยู
ที่ประมาณ ๑ แสนบาทตอบริษัททัวร ๒ ปก็ไปตอใบอนุญาตที เดิมเปนงานที่ไปฝากทํา 
กันอยูที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปจจุบันนี้กระทรวงการทองเที่ยวฯ เอามาทําเอง
แลวก็เปนภารระอยางมาก เพราะเจาหนาที่ที่มาทําก็ใหม เครื่องไมเครื่องมือก็ไมมี 
นอกจากใหมและไมมีแลวยังเที่ยวจุนจาน ขอใชคํานี้เลยนะครับ จุนจานเอาเสียมาก ๆ 
ดวย ไปบังคับวาสปาที่ไปตั้ง คือไปใหเขาชวยกันขายตามเคานเตอร (Counter) ทัวรตาง ๆ 
เมื่อสปาเหลานั้นหรือรานอาหารเหลานั้นสงรถไปรับนักทองเที่ยวจากโรงแรมก็บอกวา 
เขาประเภทจะตองไปจดทะเบียนเปนบริษัทนําเที่ยว ตองไปเสียเงินเพียงแคเพื่อเอารถ 
คันหนึ่งไปรับนักทองเที่ยวมาใชบริการรานอาหารหรือมาใชบริการสปา ตองเสียเงิน
ประกัน ๑ แสนบาท ไมเคยมีพอผูประกอบการไปถาม เจาหนาที่กลับบอกวากฎหมาย 



 ๑๖๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๗๖/๒ 
 
มีการตีความใหม มีการเปลี่ยนแปลง  ผมก็เลยจําเปนจะตองลงไปซักไซไลเลียง 
หาความจริงกันออกมา ปรากฏวาตีความกันไปเอาเองในบรรดาเจาหนาที่นั่นแหละ 
กฎหมายไมไดมีอะไรเปลี่ยนเลยเพราะใชกันมานานแลว เพียงแตเมื่อกอนคนที่บังคับใช
เปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย แตพอวันนี้มากลายเปนกระทรวงการทองเที่ยวฯ ขึ้นมา 
ก็มีการแปลความกฎหมายใหมันเปนปญหาภาระกับผูประกอบการและสรางภาระกับเขา
มากขึ้นผูประกอบการเขารองกันมาทั้งนั้นละครับวา ในยุคนี้สมัยนี้เกิดอะไรกันขึ้น 
และกรรมาธิการปรับลดงบประมาณของหนวยงานนี้เพียงนิดหนอย ๔ ลานกวาบาทเอง 
หนวยงานนี้มีเจาหนาที่เยอะมากนะครับแลวก็สรางปญหากับเอกชนเขาเยอะมาก ผมตอง
วิงวอนเลยนะครับวาถากรรมาธิการยังทําอะไรไมไดอีกก็ตองขอไปทางเจากระทรวง 
แลวละครับที่จะตองหันมาดูแล 
  นอกจากนั้นเปนที่ตกใจ ศูนยประชุมแสดงสินคาที่เชียงใหมอยู ๆ ก็โผล
ออกมา ส.ส. หลายทานไดพูดแลว แตมันไมสําคัญหรอกครับวาจะไปขึ้นที่เชียงใหม ไปขึ้น
ที่ไหน ขึ้นที่กรุงเทพฯ อีกสักแหงก็ไมสําคัญ แตสําคัญมันคือวาขึ้นมาแลวมีคนใชไหม 
มันจะเจงอีกไหม ที่คนเขาตองการใหมีมาก ๆ อยางเชนที่ภูเก็ตไมไดสราง แตไมเปนไร 
นะครับ ถากรรมาธิการจะยินยอมใหงบประมาณ  ๒,๐๐๐ กวาลานบาทไปสราง 
ศูนยประชุมที่เชียงใหมก็ไมเปนไร ก็กรุณาใหไปสักแหงสิครับที่ ๆ เขาตองการ -------------- 
 

- ๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๗๗/๑ 
 
แตถาทานไมกรุณาให ก็ไดโปรดบอกใหประชาชนที่ภูเก็ตเขารูไปเลย วารัฐไมสนับสนุน 
ใหมีศูนยประชุมและแสดงสินคาที่จังหวัดภูเก็ต เอกชนเขาจะไดทํา ไมอยางนั้นรัฐทําตัว
เปนคูแขงกับเอกชนอยู วันนี้นะครับบอกเขาใหชัดเจน แลวถาเอกชนเขาจะลงทุนทํา 
ของเขาเอง  บอกเขาไปเลยครับวารัฐจะใหการสนับสนุนอยางไร  อยางนี้สิครับ 
การทองเที่ยวถึงจะไปได บทบาทอยางนี้เปนบทบาทหนาที่ของรัฐมนตรีทองเที่ยวแนนอน 
แตกรรมาธิการมีหนาที่จะตองตรวจสอบใหชัดเจนวา บทบาทหนาที่อยางนี้ นโยบาย 
ของกระทรวงเปนอยางไร มันสอดคลองกันหรือไมกับตอนที่แถลงนโยบาย ผมไมเคยเห็น
ในนโยบายของกระทรวงออกมาอยางนี้เลย ตรวจสอบแลว หาแลวก็ไมมี นอกจากนั้น 
การออกพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉินไดฆาผูประกอบการทองเที่ยวไปหมดแลว 
ตอนที่ เ ขามี การปดสนามบินกัน เปน เหตุ การณ เฉพาะหน า  ชั่ วครั้ ง ชั่ วคราว  
ไมไดสรางปญหามากมายนักหรอก แตการออกพระราชกําหนดฉุกเฉิน สถานการณ
ฉุกเฉินครั้งนี้ เปนการปาวประกาศใหทั่วโลกเขารู แลวก็ไมมีใครออกมาชี้แจงใหทั้งโลก 
เขารู เลยนะครับวาเหตุการณที่ไดประกาศไปเพียงแคในกรุงเทพฯ  เทานั้น แลวก็ 
บังคับใชกันอยางที่เขาเรียกกันวา สถานการณฉุกเฉินแบบระเบิดดาน เพราะจริง ๆ แลว
มันไมไดยุงยากหรือฉุกเฉินกันอยางที่ตางประเทศเขาเขาใจ โรงแรม บริษัททัวร มัคคุเทศก 
รถนําเที่ยว วันนี้เขาตื่นตระหนกกันหมดแลว ลูกหลานของเขาที่ตองอาศัยพึ่งพาเงินเดือน 
เงินรายไดจากการทํางานเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เขาจะไปทํามาหากินอะไรตอครับ  
จะใหไปปลูกขาวหรืออยางไร มันลําบากนะครับ นอกจากนั้นมัคคุเทศกที่มีอยูเมืองไทย 
ที่กําลังรองแรกแหกกระเชอกันบอกวา งานทําไมคอยมีเพราะวามีคนตางประเทศมาแยง
งานทํา วันนี้ก็โดนกระทืบซ้ําจากสถานการณที่มีการประกาศ พ.ร.ก. สถานการณฉุกเฉิน 
นี้แหละครับ เพราะนักทองเที่ยวที่เราคาดวานาจะมาก็ไมมาแลว เขายกเลิกกันหมด ญี่ปุน
หรือประเทศใดก็ตาม วันนี้มี ๕ ประเทศแลวที่ออกประกาศเตือนไมใหประชาชนเขามา
เที่ยวประเทศไทย แลวทั้ง ๕ ประเทศเหลานั้นเปนกลุมตลาดที่สําคัญกับประเทศไทย
ทั้งสิ้น และผมก็เชื่อวาสิ้นปนี้เรายังพอมีลมหายใจอยูไดนะครับสําหรับการทองเที่ยว  
เพราะเขาซื้อหอง ซื้อทัวร ซื้อต๋ัวเครื่องบินกันไปเสร็จแลว กับคาน้ํามันที่มีแนวโนม 
ถึงแมวามันจะลดลงอยูบาง แตก็ยังแพงอยู แตปหนา ปงบประมาณป ๒๕๕๒ นี้ 



 ๑๖๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๗๗/๒ 
 
ถากรรมาธิการไดโปรดกรุณาหันไปดูตรงนี้หนอยวา กระทรวงทองเที่ยวกีฬาไดคิดอะไร 
ไวบางหรือยัง ทั้ง ๆ ที่รูวาสถานการณบานเมืองไมปกติ สถานการณราคาน้ํามันโลก 
ก็ไมปกติ  แตผมไม เห็นมีสวนใดเลยที่สะทอนปญหาและแนวทางการแกปญหา 
อยางชัดเจน ทั้งหมดที่กระผมพูดยังเปนจุดออนของประเทศไทย ยังเปนจุดออนของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทั้งสิ้น ดังนั้นผมจึงขอความกรุณาทางกรรมาธิการไดโปรด
ชวยกันดูใหหนอยนะครับวา เราจะชวยสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทยไดอยางไร  
เราจะชวยผูประกอบการของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเราไดอยางไร  
ที่จะนําพาประโยชนมาใหประเทศชาติไดอยางสูงที่สุด ขอบพระคุณอยางสูงครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เดี๋ยวตอไป ๔ ทานก็จะเปน คุณสมบูรณ คุณบุญยอด คุณลาภศักดิ์ แลวก็คุณอลงกรณ 
นะครับ เชิญคุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล กอนครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรค
ประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้เราจะมาถึงมาตรา ๙ กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ตั้งงบประมาณไว ๔,๐๘๒ ลานบาทเศษ กรรมาธิการปรับลดได ๑๑๙ ลานบาท
เศษ เหลือเพียง ๓,๙๖๒ ลานบาทเศษ ทานประธานครับเหมือนที่ผมไดกราบเรียนครับวา 
ผมไดเสนอตัดงบประมาณของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจํานวนรอยละ ๑๐ ครับ---- 
 

- ๗๘/๑ 
   
  
 
 
 
 
 



 ๑๖๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๗๘/๑ 
 
เมื่อตัดแลวก็ไดไปพิจารณาวากรรมาธิการไดดูงบประมาณของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬามากนอยแคไหน ก็ไปเห็นจริง ๆ ครับทานประธาน ก็มีการไปตัดลดงบประมาณ
ลงไป ๑๑๙ ลานบาทเหมือนที่ผมไดกราบเรียน เสร็จแลวก็มองวากรรมาธิการไดไป     
แปรญัตติเพิ่มงบประมาณใหกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจํานวนมากนอยแคไหน 
ในวาระที่ ๑ ครับทานประธาน ผมไดอภิปรายเสนอแนะ วันนั้นมีทานรัฐมนตรีอยูดวย   
ทานก็มีความรูสึกวามีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวของกับเร่ืองกีฬา ใหผมไดนําเสนอใน    
ที่ประชุม และขอใหไปชวยนําเสนอกับกรรมาธิการไดชวยแปรญัตติ ทานประธานครับ   
เมื่อไมกี่ วันมานี้ เ ราเห็นรอยยิ้มของคนไทยในทามกลางวิกฤติของประเทศที่ มี            
ความแตกแยก ที่มีความลําบากในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ แตวันที่เราเห็นนองเกยกน้ําหนัก
ผานไดรับเหรียญทองเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับคนไทยทั้งประเทศ วันที่นักมวย
ของเราชกชนะเหรียญทอง ธงไตรรงคของเราขึ้นสูยอดเสานําความภาคภูมิใจใหกับ
ประเทศมาก ทานประธานครับ เราเห็น ๒ ภาพนี้เปนภาพความสุขของประชาชนชาวไทย 
ทานประธานก็คงเคยเห็นนักกีฬาของเราครับ นักกอลฟไปแขงขันกีฬากอลฟไดรับเงิน
รางวัลหลายลานบาทตอการแขงขัน ๑ ครั้ง ไปเห็นนักเทนนิสของเราครับ ถาตีผาน
เขารอบในกีฬาเทนนิสอาชีพก็ไดรับเงินรางวัลมากมาย ตรงนี้เปนสวนหนึ่งของคน          
ในประเทศครับทานประธาน แตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จริง ๆ แลวมีหนาที่       
ที่จะตองดูแลคนทั้งประเทศ ๖๓ ลานคน ๖๔ ลานคน หรือ ๖๕ ลานคนก็แลวแต กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาจะตองสรางใหคนไทยเปนคนที่แข็งแรง มีสุขภาพดี เพื่อเปน 
คนที่สามารถไปพัฒนาประเทศของเราใหเขมแข็งและใหเจริญได ถาคนในชาติออนแอ
ประเทศชาติยอมออนแอ  ถาคนในชาติแข็งแรง  ประเทศชาติยอมแข็งแรงครับ  
ทานประธาน วิธีที่จะสรางใหคนแข็งแรงทั้งประเทศทํากันอยางไรครับ ผมไดนําเสนอ 
ตั้งแตวาระแรก  ๑ . จะตองมีครูพลศึกษาในโรงเรียนในระดับประถมทุกโรงเรียน  
ในโรงเรียนประถมของประเทศมีอยู ๒๙,๕๐๐ โรงเรียน มีครูพลศึกษาในแตละโรงเรียน 
มีเพียงไมถึงครึ่งครับ ยังขาดอยูอีก ๑๘,๐๐๐ โรงเรียนที่ไมมีครูพลศึกษา วิชาพลศึกษา
เลยไดรับการสอนกันแบบถูก ๆ ผิด ๆ จากครูที่มีความรูทางดานอื่น ผมไดนําเสนอวา 
ในจํานวน ๑๘,๐๐๐ โรงเรียน ถาบรรจุครูพลศึกษาเขาไป วุฒิปริญญาตรีเดือนละประมาณ  



 ๑๗๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๗๘/๒ 
 
๘,๐๐๐ บาท ใชเดือนละ ๑๔๐ กวาลานบาท ใชเวลาเปนครูสอน ๑ ป ตกเพียงแค ๑,๗๐๐ 
กวาลานบาทเทานั้นเอง ไปสรางคนทั้งประเทศ ไปสรางเด็กใหมีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะ
กีฬาที่ถูกตอง นําไปสูความเปนเลิศของกีฬา ซึ่งเราจะไดเห็นธงชาติขึ้นสูยอดเสาในกีฬา
โอลิมปกตองมาจากฐานที่แข็งแรง ฐานกีฬาทักษะที่ถูกตอง ผมอภิปรายไปกรรมาธิการ
ทั้งหลายฟงไหมครับ ไดบรรจุสักคนไหมครับ ผมบอกวาใน ๔ ปรัฐบาลนี้บรรจุปละ 
๔,๐๐๐  อัตราก็ยังดี ทานบรรจุไหมครับ  ทานละเลย  ทานมีความรูสึกวาคนไมมี
ความสําคัญ ออนแอก็ดีจะไดปกครองงาย อยางนั้นหรือครับ ใหประชาชนคนไทยทั้งหมด
โงอยางนั้นหรือครับเราจะไดงายตอการปกครอง ทานจะกาวขึ้นสูผูบริหาร ทานมองถึง
ความสําคัญของคนไวกอนครับ ไมวาทานจะร่ํารวยมหาศาลแคไหน แตคนไรซึ่งคุณธรรม 
ไรซึ่งวินัย ถือวาไมไดเปนคนที่มีคุณภาพของประเทศ -------------------------------------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ         วชัรี ๗๙/๑ 
 
เด็กในโรงเรียนตองไดรับทักษะที่ดีแลว ผมมามองวาแลวคนที่เหลือ ที่อยูนอกโรงเรียน  
ผูหลักผูใหญ ผูเฒาชราทั้งหลาย ใครจะดูแลสุขภาพใหเขา อกฬ. ประเทศไทยเคยมี อกฬ. 
อาสาสมัครพัฒนาการกีฬาของตําบล ในสมัยรัฐบาลทานชวน หลีกภัย มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนรัฐมนตรีจากพรรคชาติไทย ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ คิดเลยครับ  
ในโรงเรียนมีครูพลศึกษาสอน นอกโรงเรียนมี อกฬ. ที่เกงทางดานกีฬาไปสอน ไปจัด
กิจกรรมให ดํารงชีวิตอยูดวยความแข็งแรง  บรรจุเลย ๑ ตําบล ๑ คน สรางสุขภาพ 
ใหประชาชน ใชเงินเทาไร ๘,๐๐๐ ตําบล เงินเดือนปริญญาตรี ๘,๐๐๐ บาท เดือนละ  
๖๔ ลานบาท ปละแค ๗๐๐ กวาลานบาท ทานกรรมาธิการไปทําไหม ผมอภิปรายใหเห็น
วาสิ่งนี้คือเปนความจําเปน  แลวเดี๋ยวผมจะบอกทานประธานวาเงินที่ เขาตัดลด 
เขาเอาไปไหน ผมบอกวาการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย ใหไปวิ่งใหไปทําอะไรอาจจะ
ไมสนุก ไมเราใจ ไมมีแรงจูงใจ ในอดีตเชนเดียวกัน เขาเลยจัดอุปกรณกีฬาไปให  
ลูกตะกรอ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย ลูกบาส เอาไปใหประชาชนไดเลน ในสมัยรัฐบาล 
ทานชวนอีกแลว กอนหนานี้ทานรูไหมทานประธาน ตอนสมัยเราเล็ก ๆ คงรู ถาเกิดไปแขง
ฟุตบอล ไปเลนฟุตบอลในหมูบานของเรา ใครคนใดที่ถืออุปกรณกีฬาไป ถือลูกฟุตบอล 
คนนั้นคือผูยิ่งใหญในสนาม สามารถที่จะแบงฝายไดเลย คนเกงมาอยูกับผม คนไมเกงไป
อยูฝงโนน ใครที่มีอุปกรณกีฬาคือฮีโร (Hero) ของหมูบาน พรรคประชาธิปตยสมัยนั้น
ตัดสินใจแจกให ใหคนไดมีแรงจูงใจมาออกกําลังกาย เลนกีฬาเพื่อสุขภาพจะไดแข็งแรง 
เปนคนที่มีสุขภาพดี ประเทศชาติจะไดกาวหนา ไมตองสรางโรงพยาบาลหรอกเพราะวา
คนเราแข็งแรง ใชเทาไรตําบลละแค ๕,๐๐๐ บาทไดอุปกรณไปเยอะแยะ ๔๐ ลานบาทเอง 
เอาไปใหคนทั้งประเทศเลย ๖๔ – ๖๕ ลานคน ทานกรรมาธิการทานไปเพิ่มตรงไหน  
ทานรูหรือยัง ทานยอนไปดูเอกสารที่ทานมาสิครับ ทานไปทําเพื่อคนหรือไปทําเพื่อใคร  
ผมบอกวาเงิน ถาเกิดมีการแปรญัตติ ควรจะไปใหสวัสดิการแกนักกีฬา ทานเห็นภาพไหม 
นักกีฬาทั้งหลายที่เคยสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติ ไดรับสวัสดิการ ไดรับเกียรติแคไหน
จากรัฐบาล หมาไลเนื้อ ทั้งหลายตอนนี้ไปคายาบา ตอนนี้ไปทําธุรกิจผิดกฎหมาย อดีต
เขาเคยเปนวีรบุรุษของชาวไทย ผมชื่นชมสํานักงานการกีฬาและนันทนาการที่บอกวา 
บรรจุ แสน ส. เพลินจิต ทานประธานจําไดไหม แสน ส. เพลินจิต ที่เปนแชมปโลก  



 ๑๗๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๗๙/๒ 
 
แตตอนนี้ไมมีงานทํา สกฬ. ก็เลยบรรจุไปเปนเจาหนาที่ของสํานักงาน ผมเลยบอกวาทาน
ใหงบประมาณไปตรงนี้ ไปใหสวัสดิการ ไปใหเกียรติแกนักกีฬาที่เขาเคยสรางชื่อเสียง
ใหกับเรา นองเก สมจิต หลังจากนี้อีกหลายป ทานก็ลืมเขาอีก ทานตองสรางใหเขา 
เตรียมใหเขา ทานไปทําอะไร ทานไปเพิ่มงบประมาณใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
อะไรบาง เดี๋ยวผมจะชี้ใหเห็น นักกีฬาที่ไดรับเหรียญทอง ทานประธาน เนื่องจากเปน
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับกีฬา ผมขออนุญาตเวลานิดเดียว ทานครับ ที่ทานเห็นภาพที่ผม
บอกวารอยยิ้มของคนไทยในขณะที่ประเทศกําลังบอบช้ําเกิดจากนักกีฬา แลวแหลงที่
ผลิตนักกีฬาของประเทศไทย ที่ไหนครับทานประธาน ประเทศไทยนี้มีสถาบันที่ผลิต
นักกีฬาใหญอยู ๒ แหลง ๑. โรงเรียนกีฬา ๒. วิทยาลัยพลศึกษาหรือสถาบันการพลศึกษา 
ทั่วประเทศ มี ๑๗ แหง โรงเรียนกีฬามี ๑๑ แหง เปดมานานแลว ------------------------------ 
 

- ๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริวรรณ ๘๐/๑ 
 
โรงเรียนกีฬาขาดอยูอีก ๑ แหงครับทานประธาน เขตพื้นที่ของทานประธานดวย โรงเรียน
กีฬาเขาตั้งมา ๑๑ แหง เขาจัดตั้งทั้งหมดทั่วประเทศครับ ๑๒ แหง เพราะเมื่อกอนแบงเปน 
๑๒ เขตการศึกษา โรงเรียนกีฬารับเด็กเขามาตั้งแต ป. ๖ เขาเรียน ม. ๑ ครับ เรียนฟรี  
อยูฟรี มีทักษะกีฬา มีครูสอนอยางดี จบ ตอไปจะเปนนักกีฬาที่เกง สมัยนายชวนเปดไว
ครบครับ ๑๒ แหง เหลือเขต ๑ ประกาศเปดไวแลวที่ปทุมธานี ผมบอกกรรมาธิการวา 
ตองตั้งโรงเรียนกีฬาปทุมธานี เพื่อเด็กทั่วประเทศจะไดมีโอกาสเทาเทียมกัน เปดโรงเรียน
กีฬาใชงบเทาไรครับ ๒๐ ลานบาทก็ไมถึง แตเด็กมันจะไดมีโอกาส ๖ – ๗ ป มาฝก
ยิมนาสติก  ๕  – ๖  ป  จะไดมาฝกมวย  ๗  ป  จะไดมาฝกฟุตบอล  จะได เกง  เปน 
นักยกน้ําหนักไดเหรียญทองกีฬาโอลิมปก ทานไปทําอะไรครับ โรงเรียนกีฬา ๑ แหง  
ขาดอยูที่เดียวทานเปดไมได ทานเปนรัฐบาลที่ทําเพื่อใครละครับ เคยเห็นหัวอกประชาชน
เด็กนักเรียนไหมตองไปสอบที่ อ่ืน  ตองไปสอบที่สุพรรณบุ รี  ตองไปสอบที่ ไหน  
บานทานประธานมีนักกีฬาเกงเยอะแยะครับ นนทบุรี ปทุมธานี แถวนี้กลายเปนไมมี
โอกาส ผมเลยบอกวาทานเปลี่ยนเถอะครับ งบประมาณทั้งหลายที่บอกทานเพิ่มลด
ทั้งหลายดีที่สุดแลว ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ผมบอกแลววาเอากลับไปใชหนี้ยังดีกวา แตทาน
ก็คิดวาเอาอยางนี้ดีกวาเราคิดวามีความจําเปน ผมเลยบอกวาทั้งหมดนะครับ ทานตอง
ทําเพื่อพี่นองประชาชน ทานประธานครับที่ผมกราบเรียนแลววาผมอภิปรายตั้งแตมาตรา ๑ 
สุดทายกรรมาธิการก็เลยตัดเสร็จไปตั้งงบประมาณใหกระทรวงทองเที่ยวและกีฬากลับมา
ครับ ไดเพิ่มมากกวาเดิมครับ ๔๐๓ ลานบาท นาดีใจมาก ผมเลยคิดวาอาจจะได 
ครูพลศึกษา อาจจะได อกฬ. อาจจะได อาจจะไดอุปกรณกีฬา หรือไดตั้งโรงเรียนกีฬา 
สักแหงหนึ่งทั่วประเทศ คนไทยจะไดเทาเทียมกัน แตสุดทายครับ ๑. ปรับปรุงศาลากลาง
จังหวัด (หลังเกา) เปนศูนยบริการรวมดานการทองเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒๒ ลานบาท นาดีใจ ตอไปนี้ศูนยการทองเที่ยวจะไดมีอาคารหลังใหญ ๒๒ ลานบาท  
นี่ทานเอาไปตั้งโรงเรียนกีฬาหรือครับ แตพอดีกรรมาธิการปทุมธานี นนทบุรี มีหรือเปลา
ไมรู รัฐมนตรีก็อยูพรรคชาติไทย ส.ส. จังหวัดปทุมธานีก็พรรคชาติไทยเยอะแยะ ทานรอง
ขอไหมครับ ทานบอกไหมครับวาเด็กบานผมมันเสียเปรียบเขาอยู ไปสรางตรงนี้ดีกวาไหม  
ไปสรางที่ทองเที่ยวที่อยุธยาดีกวาไหมหรือกรรมาธิการอยุธยาอยูที่ในนั้น ทานตองตอบ 



 ๑๗๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริวรรณ ๘๐/๒ 
 
ตอไปก็คือไปสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ๓๘๑ ลานบาท 
ทานคิดจะใหเด็กสักนิดหนึ่งไมได ทานไปสรางหอประชุมใหญโต นี่หรือครับรัฐบาลที่จะทํา
เพื่อพี่นองประชาชนชาวไทย ถาทานทําไมไดทานลงมาอยูขางลางครับผมขึ้นไปทําเอง  
ไปใหอะไรครับ ไปใหคาพัฒนาเมืองโบราณการุงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
จังหวัดอุทัยธานี เอาละครับ เพื่อการทองเที่ยว เปนคากอสรางทาเทียบเรือพิเศษมารีนา 
(Marina) ๔๓ ลานบาท ทานครับ ทบทวนเถอะครับ ถาทานทบทวนไดทานทบทวน  
ณ วันนี้เลย กรรมาธิการทั้งหลายเขาประชุมกันครับ ตรงนี้ยกเลิกเถอะครับ เห็นแก
ประชาชนชาวไทย ส.ส. ทั้งฟากซาย ฟากขวาครับ ทานดูสิครับ ผมบอกวาโรงเรียนกีฬา  
๑ แหงที่ขาดอยู สําหรับคนทั่วประเทศไมมีความเปนธรรมเลย ทานไมมีธรรมาภิบาล  
ทานไมมีความยุติธรรมตอคนในชาติ ทานไมตองการที่จะสรางคนในชาติใหแข็งแรงเลย 
ทานตองการที่จะปกครองคนใหออนแอ ทานตองการที่จะปกครองคนใหโงเพื่องายตอการ
ปกครอง ผมไมเห็นดวยครับที่จะใหงบประมาณไป ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณบุญยอด กรรมาธิการจะชี้แจงไหมครับ เชิญกรรมาธิการ นายแพทยชลนาน  
ศรีแกว ครับ 
 

- ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ณัฐชนก ๘๑/๑ 
 
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
นายชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน  
ในนามของกรรมาธิการ กระผมตองขออนุญาตทานประธานกราบเรียนไปยังทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติทุก  ๆ  ทานนะครับที่ ไดใหความสนใจกับงบประมาณของกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา  
  สําหรับขอซักถาม ขอสังเกตของทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เปนประเด็น
สอบถามกรรมาธิการวาไดดําเนินการซักถาม ไดดําเนินการตรวจสอบในรายละเอียด 
ของงบประมาณในรายการตาง ๆ ของกระทรวงนี้หรือไมนั้น กระผมขออนุญาตกราบเรียน
ในเบื้องตนนะครับวาการทําหนาที่ของกรรมาธิการ ตองเรียนทานประธานผานไปยัง 
ทานสมาชิกครับ เราทํากรอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตามขอบังคับ ตามกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวของและระเบียบปฏิบัติทุกอยาง เพราะฉะนั้นขอเสนอแนะ  ขอสังเกตของ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองขออนุญาตกราบเรียนวาในสิ่งนั้นเราตระหนักอยูตลอดเวลา 
เพราะวาเปาหมายเรามีรวมกันครับ คือนําเม็ดเงินซึ่งเปนภาษีของอากรของพี่นอง
ประชาชนกลับไปสูพี่นองประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  ขอสังเกตบางประการ กรรมาธิการขอรับไวครับ และก็ไดทําขอสังเกต 
แนบทายรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มาดวยในเลมที่ ๒ ทานจะไดเห็นอยูนะครับ แตก็ 
นาเสียดายนะครับทานประธานที่เคารพครับ วาขอสังเกตของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
หลาย ๆ ทาน เปนขอสังเกต เปนขอซักถามที่ดีมาก ก็ฝากเปนประเด็นไวนะครับวาในป
ตอไปในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในการพิจารณาในขั้นตอนอนุมัติของ
รัฐสภา โดยเฉพาะสภาผูแทนราษฎร สิ่งเหลานี้เปนประเด็นที่จะมีความสําคัญตอการ
พิจารณาของกรรมาธิการเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นถาทานประธานไดใหโอกาส 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติของเราไดมีขอเสนอแนะตั้งแตในวาระรับหลักการ แลวก็ 
อีกโอกาสหนึ่ งก็คือในการชี้แจงคําแปรญัตติก็จะเปนประโยชนกับกรรมาธิการ  
เปนประโยชนกับการพิจารณาเปนอยางมาก ผมก็ฝากประเด็นนี้ไว โดยเฉพาะประเด็น
ของการชี้แจงคําแปรญัตติ เรามีตารางกําหนดการอยางชัดเจนนะครับวาในวันที่เทาไร  
สมาชิกที่จะตองมาเสนอคําแปรญัตติใหกับกรรมาธิการ แตดวยธรรมเนียมปฏิบัติและ 



 ๑๗๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๘๑/๒ 
 
ขอจํากัดของระยะเวลาของทานสมาชิกผูทรงเกียรติหลาย  ๆ  ทานไดมอบหมาย  
มอบอํานาจไปชี้แจงกับกรรมาธิการในประเด็นที่ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ แลวก็ยืนยัน 
ที่จะสงวนความเห็นไวเพื่อนํามาใหสภาแหงนี้เปนผูตัดสิน ตรงนั้นเองกรรมาธิการก็ตอง
เคารพความเห็นของทาน เพราะวาความเห็นของสมาชิกผูทรงเกียรติแตละทาน 
เปนประโยชนกับการพิจารณาทั้งนั้น นั่นเปนประเด็นที่ ๑ ครับ 
  ประเด็นที่  ๒  เปนข อคํ าถามที่ ผมจะขออนุญาตใช เ วลานี้ ชี้ แจง 
ตอทานสมาชิกผานทานประธานสภาดวยความเคารพครับ โดยเฉพาะเรื่องโครงการ
กอสรางศูนยประชุมแสดงสินคานานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนประเด็นที่ทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติหลาย ๆ ทานไดใหความสนใจ ไดใหขอซักถาม ซึ่งกรรมาธิการในนาม 
ทานประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการทุกทานก็ตองกราบขอบพระคุณทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติเปนอยางยิ่งนะครับ 
  ทานประธานที่เคารพครับ ในเรื่องงบประมาณของโครงการกอสราง 
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม กระผมขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธานเบื้องตนนะครับอยู ๓ – ๔ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ที่สําคัญก็คือวาทําไมตอง 
ไปสรางที่จังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ ๒ ทําไมตองใชงบเพิ่มเติมหรืองบแปรญัตติที่ทุกทาน
ไดนําเสนอขึ้นมา ประเด็นที่ ๓ ใครเปนผูผลักดัน โครงการนี้เกิดตั้งแตเมื่อไร มีใครเปนผูรับ
ผลประโยชนหรือไม แลวก็ประเด็นที่ ๔ ครับ เร่ืองผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ ๕ 
เปนประเด็นที่มีขอคําถามเพิ่มเติมวาทําไมไมไปสรางที่ภูมิภาคอื่น กระผมจะขออนุญาต
นําเรียนตอทานประธานในรายละเอียดดังตอไปนี้นะครับ 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๘๒/๑ 
 
  ในกรณีประเด็นที่  ๑  ครับ  ทําไมตองไปสรางที่ จั งหวัด เชียงใหม  
ทานประธานที่เคารพครับ หอประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ชื่อบอกครับ เปนโครงการ
ที่ประเทศไทยเราเองมีความประสงค มีความตองการที่จะใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
รายไดจากการทองเที่ยวและการประชุม หรือการจัดนิทรรศการ หรือการแสดงสินคา 
เขาสูประเทศ เพราะฉะนั้นเหตุผลประการแรกสุดนะครับที่สรางที่จังหวัดเชียงใหม 
เพราะวาจังหวัดเชียงใหมถือวาเปนจังหวัดศูนยกลางของภูมิภาคในภาคเหนือ 
นั่นเปนเหตุผลอันที่ ๑ ครับ อันนี้ปฏิเสธไมไดครับวาจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่ถือวา
เปนศูนยกลางของภูมิภาค ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทานประธานที่เคารพครับ        
  เหตุผลอันที่ ๒ ครับที่จําเปนตองไปสรางที่จังหวัดเชียงใหม กรรมาธิการ 
ไดสอบถาม กรรมาธิการไดแสดงขอสงสัยเชนเดียวกับทานสมาชิกผูทรงเกียรติในขณะที่
เราทําหนาที่อยู ถามวาความพรอมอยางอื่นมีหรือไม คําตอบครับทานประธานครับ  
ความพรอมและศักยภาพของดานการตลาดและองคประกอบอื่น ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม 
มีความพรอมเร่ืององคประกอบที่จะตองสรางหอประชุม และความพรอมดานการตลาด 
ที่จะจัดเปนที่ประชุม หรือแสดงสินคา หรือจะนําคนมากมายเขามาอยูจังหวัดเชียงใหม  
ไมวาจะเปนการบูรณการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เหมือนที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
หลายทานนะครับไดนําเสนอมา ขออนุญาตเอยนามทานครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทานเฉลิมลักษณไดยกประเด็นนี้ ผมเห็นดวยอยางยิ่งครับ ตองผสมผสาน อันนี้ก็เปน
เหตุผลหนึ่งครับที่วาเชียงใหมมีความพรอมองคประกอบดานนี้ ถาไปสรางตรงนั้น 
โครงสรางพื้นฐานองคประกอบดานอื่น ๆ ที่พรอมอยูแลวนะครับ เอื้ออํานวยอยูแลวก็
สามารถที่จะทําใหโครงการนี้สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายได  
  เหตุผลอันที่ ๓ ครับ เร่ืองของที่มีความจําเปนที่ไปสรางที่จังหวัดเชียงใหม 
กรรมาธิการไดรับคําตอบครับวา ในการกระจายรายไดสูภูมิภาคนั้นถือเปนเรื่องสําคัญ 
ที่คนไทยทุกคน ควรจะมีโอกาสไดรับเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณ 
ที่รัฐจัดสรรใหโดยตรง หรือรายไดที่เปนรายไดแฝงมาจากดานอื่น โดยเฉพาะการทองเที่ยว 
การสงเสริมใหพี่นองมีรายไดจากภาคธุรกิจการบริการ ขอมูลชัด ๆ นะครับ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ รายไดจากการทองเที่ยวของประเทศไทยรอยละ ๘๐ อยูที่ฝงทะเลอันดามัน 



 ๑๗๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๘๒/๒ 
 
ถาเทียบกับจังหวัดเชียงใหม เทียบกับภาคอีสานซึ่งมีโอกาสที่นอยกวา เพราะฉะนั้นการ
กระจายโอกาสตรงนี้ กรรมาธิการถือวาเปนเรื่องสําคัญครับวาพี่นองที่อยูในภูมิภาค 
ตาง ๆ ก็ควรจะมีโอกาสไดบาง นั่นเปนเหตุผลหนึ่งครับวาเปนการกระจายรายไดสูภูมิภาค 
ทานประธานครับ อันนี้เปนเหตุผลวาทําไมตองสรางที่จังหวัดเชียงใหม ไมเกี่ยวเนื่องกับวา
จะขึ้นกับเปนพื้นที่ของอดีตผูบริหาร อดีตทานนายกฯ หรือนายกฯ สมัยนี้รองนายกฯ  
นั่นไมเกี่ยวครับ ทานประธานที่เคารพครับ  
  ในเหตุผลขอที่ ๒ ทําไมตองใชงบแปรญัตติหรืองบเพิ่มเติมในปนี้ ผมขอ
อนุญาตกราบเรียนทานประธานครับ โครงการนี้ โดยแทที่จริงแลวไมไดเร่ิมที่ป ๒๕๕๒  
ในปนะครับ ที่ทานไดเห็นในเอกสารงบประมาณ โครงการนี้มีงบประมาณมาตั้งแต 
ป ๒๕๔๙ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นความจําเปนที่จะสรางหอประชุมและศูนยแสดง
สินคานานาชาตินะครับ เร่ิมตั้งแตการที่จะยายหนวยงานของกรมธนารักษออกไป  
มีการใชงบประมาณบางสวนมีการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุง การออกแบบ 
สํารวจนะครับ แลวก็ป ๒๕๔๙ มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสราง เม็ดเงิน
ขนาดนั้น ๒๖๐ ลานบาทครับป ๒๕๔๙ แตถามวาทําไมไมสามารถสรางได กระผม 
ตองกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพวา ดวยสภาวะและเหตุการณตาง ๆ จําเปน
นะครับตองกันเงินเหลื่อมปมาป ๒๕๕๐ และก็ ป ๒๕๕๑ สิ้นสุดจริง ๆ นะครับคือเดือน
กันยายน ๒๕๕๑ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๘๓/๑ 
 
ถาไมมีการดําเนินการใด ๆ กราบเรียนทานประธานในตรงนี้ครับ เมื่อมีการกันเงินมา 
๒๖๐ ลานบาท ประกอบกับการดําเนินการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
นั้น เร่ิมแรกนะครับ ทางรัฐบาล ทางคณะรัฐมนตรีมีมติใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
หรือ ททท.  เปนเจาภาพดําเนินการ ตอมามีองคการมหาชนขึ้นองคการหนึ่งนะครับ ที่เรา
เรียกวาสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เปนองคการมหาชน ในตรงนี้ 
เขาก็เลยโอนมาใหองคการมหาชนองคการนี้นะครับ คือสํานักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการเปนผูดําเนินการ แตเนื่องจากองคการนี้ไมมีความพรอมและภารกิจ 
ของเขาเองไมเกี่ยวกับการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและสิ่งกอสราง คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ที่จะโอนไปใหสํานักงานปลัดฯ ของกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬาเปนผูดําเนินการ  
มีมติโอนเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ ครับ ทานประธานครับ หลังจากนั้นมีขอทักทวงวา 
ไดตรวจสอบเรื่องความเปนไปไดของโครงการหรือไม คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติใหไป
ทําเรื่องของความเปนไปไดในการกอสราง และก็ไปดูเร่ืองสิ่งแวดลอม ทานประธาน 
ที่เคารพครับ เมื่อไปดูสิ่งแวดลอมและไปดูความเปนไปไดในการกอสราง คณะรัฐมนตรี
เลยมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ครับ มีมติใหสํานักงานปลัดการทองเที่ยวและ
การกีฬาเปนผูดําเนินการกอสราง โดยอนุมัติวงเงิน ๒,๒๑๙ ลานบาทเศษ นั่นหมายความวา
โดยคณะรัฐมนตรีแลวอนุมัติวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อันนี้เปนเหตุผลวาทําไมรัฐบาล
ไมตั้งงบประมาณมาตั้งแตวาระแรก เพราะวาการจัดทํางบประมาณป ๒๕๕๒ นั้นเริ่มมา
ตั้งแตป ๒๕๕๐ ไหลเวียนมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
ในขณะนี้ ดวยเหตุผลที่วามีงบประมาณคางจายกันเงินเหลื่อมปมาจํานวน ๒๖๐ ลานบาท 
ก็เลยมีมติวาจะตองดําเนินการตอนะครับกรรมาธิการเองก็เห็นความสําคัญ เห็นความ
จําเปนตรงนี้ ถาจะใชเงิน เมื่อไมมีการตั้งงบประมาณมาในวาระแรกก็จําเปนตองใชงบ
เพิ่มเติมหรืองบแปรญัตติ  ซึ่งขอใชในปนี้  ๓๘๑  ลานบาท  ประเด็นนี้กราบเรียน 
ทานประธานดวยความเคารพนะครับ ทานกรรมาธิการใหความสําคัญเพราะวาถือวา 
เปนลักษณะการกอหนี้ผูกพันขามป เราเองยึดถือมติคณะรัฐมนตรี ยึดถือวินัยการเงิน  
การคลังเปนหลัก แตวาดูภาพรวมของโครงการแลวจะเปนประโยชนก็เลยอนุมัติใชเงิน 
๓๘๑ ลานบาทมาสูสภาแหงนี้เพื่อพิจารณา ทานประธานที่เคารพครับ 



 ๑๘๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๓/๒ 
 
  ในประเด็นที่ ๓ เร่ืองสิ่งแวดลอม ประเด็นวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
มีการทําการศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอมหรือไม ผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ 
นะครับวาทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. ไดทําหนังสือถึงสํานักงาน
นโยบายและสิ่งแวดลอมเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้ และก็ไดรับการแจงกลับนะครับ  
เปนหลักฐานทางหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ วา โครงการดังกลาวไมเขาขาย 
ที่จะตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตามระเบียบปฏิบัติที่มีอยู  
ตรงนั้นเปนเรื่องที่คณะกรรมาธิการไดรับการชี้แจงมา ทานประธานที่เคารพครับ นั่นคือ
เหตุผลตน ๆ ที่ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิก ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผมเองเห็นดวยอยางยิ่งนะครับ ในการที่จะนํารายไดเขาสูประเทศ ไมวา 
จะเปนภูเก็ตก็ดี หรือภาคอีสานก็ดี ควรจะมีลักษณะที่จะมีสถานที่ที่จะเอื้ออํานวยกับการ
นํานักทองเที่ยวหรือนักทองเที่ยวกลุมที่จะเขามาเรื่องของการประชุมและสัมมนาใน
โครงการของสํานักงานสงเสริมการประชุมและสัมมนา ประเทศไทยเราขณะนี้ถือวาเปน
ผูนําของในแถบเอเชียในการที่จะมีรายไดจากตัวนี้ อัตราการเจริญเติมโตถึงรอยละ ๒๐ 
ทานประธานครับ นี่เปนเหตุผลทั้งหมดที่ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานครับ 
โดยเฉพาะในประเด็นที่เปนขอซักถาม ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ กราบเรียนดวย
ความเคารพครับ วากรรมาธิการก็ใหความสําคัญ ตลอดในขอซักถามของทานสมาชิก  
เราเองเห็นความสําคัญ แตดวยเหตุผลทั้งหมดนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน
ผานไปยังทานสมาชิก กรรมาธิการไดทําทุกอยางไปอยูบนพื้นฐานของการยึดถือประโยชน
สูงสุดของพี่นองประชาชนครับ กราบขอบพระคุณทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุวโรชจะขอตอเนื่องใชไหมครับ  ผมขออนุญาตอยางนี้ครับ ผมไดจดรายชื่อ 
ทานกรรมาธิการที่ขอสงวน แลวก็สมาชิกที่จะขออภิปรายนะครับ เรียงตามลําดับไวดังนี้ 
 

- ๘๔/๑ 
 
 



 ๑๘๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ              นภัสสร ๘๔/๑ 
 
คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย คุณลาภศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ คุณอลงกรณ พลบุตร คุณสมเกียรติ 
ศรลัมพ คุณอภิชาต  ศักดิเศรษฐ ซึ่งเมื่อกี้ผมเรียกไปครั้งหนึ่งแลว พอดีทานกลับ 
เขามาใหม ทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล คุณรณฤทธิชัย คานเขต คุณจุติ ไกรฤกษ แลวเมื่อกี้
เห็นคุณนคร มาฉิม อีกทานนะครับ คุณสุวโรช ขอตอเนื่องนะครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ใชครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญครับ 
  นายสุวโรช  พะลัง  (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
ผมตองกราบเรียนผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการครับวา กราบขอบพระคุณ 
เปนอยางยิ่งที่ทางคณะกรรมาธิการไดใหความสําคัญตอโครงการนี้ แลวก็ไดชี้แจงตอ 
ที่ประชุมของสภาแหงนี้ แตวาคําชี้แจงของทางกรรมาธิการนี้ครับ ก็คงไมตอบคําถาม 
ในสวนที่ผมไดตั้งประเด็นถามผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการ ซึ่งในเบื้องตนครับ 
ตองกราบเรียนตอทานประธานครับ โครงการนี้จะสรางที่ตรงไหนไมมีใครขัดของ จะอยูที่
เชียงใหม จะอยูที่ภูเก็ต จะอยูที่จังหวัดไหน ไมมีใครขัดของ ประเด็นของปญหาก็คือ 
สรางเสร็จแลวอยาใหเปนอนุสาวรีย สรางเสร็จแลวตองใหใชประโยชนคุมคาในการลงทุน 
เพราะเงินที่ใชในการลงทุนนี่ครับมัน ๒,๒๐๐ กวาลานบาท มันไมนอยทีเดียวนะครับ  
ในภาวะของเศรษฐกิจที่ เราตั้งงบแบบขาดดุล  ทางกรรมาธิการยังไมไดตอบผม 
ทานประธานครับวาจากที่ภาคเอกชนเขาไมใหเห็นดวยตอการลงทุนในโครงการนี้ 
ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหมนะครับ เขาไมเห็นดวย เขาบอกวาการลงทุนโครงการนี้เปน
การลงทุนที่สูง เสี่ยงตอการลงทุนที่สูง ๆ  
  ในประการที่ ๒ ครับ ภาคเอกชนเขาบอกวาการประชุมที่เปนการแสดง
นิทรรศการใหญ ๆ ลักษณะอยางนี้ครับที่เชียงใหมมันยังมีนอยอยู  
  ประการที่ ๓ ครับ เขาเปนหวงวาบริหารโครงการใหญ ๆ ลักษณะอยางนี้ 
ใหราชการทํานี่ครับ มันจะดีกวาเอกชนทําจริงหรือไม มันจะสุมเสี่ยงตอการขาดทุน 
แคไหน เพียงไร  



 ๑๘๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๘๔/๒ 
 
  แลวก็ประการที่ ๔ ที่สําคัญครับ เขาบอกวาหองประชุมใหญ ๆ ในจังหวัด
เชียงใหมนี้ครับมีไมนอยกวา ๑๔ แหง ๑๑ แหงนั้นจุคนไดเปนพัน ๆ คน อีก ๔ แหงใหญ ๆ 
ก็ยังแทบชักหนาไมถึงหลังอยูแลว เพราะฉะนั้นถาไปลงทุนแลวก็ภาคราชการทําเขาไปอีก
นี่ครับ เพราะกลัววาจะสุมเสี่ยงตอการขาดทุน ที่สําคัญครับ รัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน 
ขออภัยที่เอยนามทานครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ทานไดให
สัมภาษณไวเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วาจะผลักดันโครงการนี้เขาที่ประชุม ครม. 
ใหเอกชนทําแทนครับ เพราะคาครองชีพตนทุนมันสูง เพิ่มตั้ง ๑๔ ถึง ๒๐ เปอรเซ็นต ไมรู
งบประมาณที่ลงไปแลวลงไปนี้คุมทุนหรือไม นี่รัฐมนตรีวาการเองนะครับใหสัมภาษณ
ลักษณะอยางนี้ กรรมาธิการไดใหความสําคัญไหม ไดเชิญรัฐมนตรีมาซักถามไหม วาให
สัมภาษณลักษณะอยางนี้วาสุมเสี่ยงตอการขาดทุน ไมรูเอกชนกับราชการลงทุนกันคนละ
ครึ่ง  หรือใหเอกชนลงทุนแตเพียงฝายเดียวดีกวาไหม  มันยังหาขอสรุปไมไดเลย 
ทานประธาน แลวมันทําไมตองเรงรีบถึงขนาดที่กรรมาธิการชุดนี้ครับ ตองไปเติมในสวนที่
ยังสุมเสี่ยงอยูครับในภาวะที่ของเรามันยังขาวยากหมากแพงอยู เงินยังหายากอยู ปญหา
ของประเทศยังมีอีกมากมาย งบประมาณตั้ง ๒,๐๐๐ กวาลานบาทตรงนี้ เอาไปชวย ๓ 
จังหวัดภาคใตเหมือนที่เพื่อนสมาชิกไดกราบเรียนไมดีกวาหรือ เอาไปชวยเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุใหไดทุกคนมันจะไมดีกวาหรือ ไปชวยเด็กนักเรียนที่ยากจน ที่ยังมีปญหาอยูเร่ือง
เสื้อผาเครื่องนุงหม เร่ืองเครื่องเรียน เร่ืองหนังสือเรียนไมดีกวาหรือ เหลานี้เปนตน ที่ผมติง
มานี่ครับ ก็ดีใจครับ ที่ทางกรรมาธิการไดไปศึกษา เพียงแตวาอยากจะถามในประเด็น
เหลานี้ อยากจะไดคําตอบใหมันชัดเจนครับ แลวผมกราบเรียนตอทานประธานเลยครบัวา
โครงการนี้คงไมจบเพียงแคในที่ประชุมแหงนี้ครับ ผมจะติดตามตอไป แลวก็จะกราบเรียน
ทานประธานไดทราบ เพราะฉะนั้นถามเพิ่มเติมตรงนี้ ถาทางกรรมาธิการจะไดกรุณาให
ความชัดเจนเพิ่มเติมไดก็จะเปนพระคุณยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 
 

- ๘๕/๑ 
 
 



 ๑๘๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๘๕/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณจะขอตอเนื่อง ขอสั้น ๆ นะครับ เพราะวาคุณบุญยอดลุกขึ้นมา ๓ ครั้งแลวยัง
ไมไดอภิปราย ผมขออยางนี้แลวกันคุณสมบูรณรวบรัด แลวตอไปเปนคุณบุญยอด  
และทานพิเชษฐในฐานะกรรมาธิการตอจากคุณบุญยอดเลยไดไหมครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมจะขอ
ชี้แจงเพิ่มเติมจากนายแพทยชลนานในฐานะกรรมาธิการครับ เพื่อความชัดเจนทั้งในสภา
และนอกสภาที่กําลงักลาวหาเรากันอยูครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาอยางนั้นคุณบุญยอดขอคุณสมบูรณและทานพิเชษฐ และกลับมาคุณบุญยอดใหม 
อีกครั้งหนึ่งแลวกัน เชิญคุณสมบูรณครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม ๑ แหง ๓๘๑,๖๔๔,๕๐๐ บาท ผมไดฟงทานกรรมาธิการชี้แจงแลวมีความรูสึก
แปลกครับ กรรมาธิการชุดนี้แจงวางบประมาณสวนนี้ไมไดตั้งมาตั้งแตวาระแรก และยิ่งได
ทราบจาก คุณสุวโรช พะลัง วาทานรัฐมนตรีเปนหวงกังวลตอโครงการดังกลาววา 
จะสนองตอบตอผลประโยชนตอประเทศชาติหรือไม แตผลปรากฏวากรรมาธิการได
พิจารณาบรรจุเขาไป ๑. แปลกใจมากไมไดตั้งวาระแรก ๒. เปนงบผูกพัน ซึ่งกระทรวง
ไมไดเสนอมาแลว ผมคิดวารัฐมนตรีตองไปตามดูวาหนวยงานนี้เปนอยางไรถึงไมไดเสนอ
เขามา ทั้ง ๆ ที่มีความจําเปน กรรมาธิการกลับไปเห็นถึงงานกระทรวงเหมือนที่ผม 
กราบเรียนครับ โรงเรียนกีฬาขาดอยูที่ปทุมธานี โรงเรียนกีฬา ๑๒ แหงอนุมัติเรียบรอย
แลว ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ป ๒๕๔๑ ใหมี ๑๒ เขตการศึกษาซึ่งเปดโรงเรียนกีฬา 
ตอนนี้ที่คลองหกมีอาคารพรอม มีสนามกีฬา มีสระวายน้ําพรอมแลวใชเงินไมถึง ๑๐ ลาน
บาท แตทําใหเด็ก เยาวชน ของเขตการศึกษา ๑ ทั้งหลายไดมีโอกาสเทากับคนอื่น ผมก็
ขอคิดวาโครงการนี้ถาเกิดเปลี่ยนได กรรมาธิการคุยกันเถอะครับ พับไวกอน แลวก็ปรับมา
เปนโรงเรียนกีฬาก็ยังดี ขอบคุณครับทานประธาน 



 ๑๘๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๘๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานพิเชษฐครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ในฐานะกรรมาธิการดวยครับ ทานประธานครับ ผมไมใชเวลา
บอยนักในหองประชุมนี้ แตสําหรับขณะนี้ขอใหกระผมไดมีโอกาสที่จะชี้แจงขอมูล
บางอยางเพื่อความสบายใจทั้งในหองประชุมนี้ และสําหรับคํากลาวหาจากขางนอก 
ที่กลาวหากรรมาธิการและ ส.ส. ทั้งสภาวาไปหากินอะไรกับงบประมาณ จนเสมือนหนึ่ง 
คนในสภานี้มีแตคนชั่ว ผมจะขออนุญาตทานประธานใชเวลาสักเล็กนอยเพื่อความชัดเจน 
ในตรงนี้ ทานประธานครับ ผมจะยังไมพูดถึงโครงการหอประชุม แตเรียนวาปนี้ในการ
พิจารณางบประมาณจนวาระสุดทายมีการปรับลดงบประมาณลงไปทั้งสิ้นประมาณ 
๔๕,๐๐๐ ลานบาท สวนหนึ่งเปนที่ปรับลดในหองงบประมาณ โดยเฉพาะผมที่ไปตัดจาก
ในงบกลางทานนายกรัฐมนตรี อีกสวนหนึ่งเปนการปรับลดโดยคณะอนุกรรมาธิการ
ทั้งหมด รวมตัวเลขแลวประมาณ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท เอาตัวเลขกลม ๆ คือ ๔๕,๐๐๐ กับ 
๙๐๐  กวาลานบาท  ในงบ  ๔๕ ,๐๐๐  กวาลานบาทนี้  ก็จะตองแปรเพิ่ม เขาไป  
โดยคณะรัฐมนตรี กรรมาธิการทุกคนมีสิทธิแปรญัตติตัดงบประมาณแตไมมีสิทธิ 
แปรญัตติงบเพิ่มเปนอํานาจของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเทานั้นที่จะเปนผูแปรญัตติ
งบประมาณเพิ่มเขามาได ยอดเงิน ๔๕,๐๐๐ กวาลานบาท เมื่อแจงไปยังคณะรัฐมนตรี
แลว ปรากฏวามีสวนราชการทั้งหลายทั่วประเทศทุกกระทรวง ทบวง กรม แปรญัตติ 
เขามารวมแลวในการแปรญัตติงบเพิ่มตามเลมขาวนี่ครับ ผานมติคณะรัฐมนตรีมาทั้งสิ้น 
๑๑๘,๐๐๐ กวาลานบาท แปรญัตติเขามา ๑๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท ในขณะที่มีวงเงินอยู 
๔๕,๐๐๐ ลานบาท ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 



 ๑๘๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๘๖/๑ 
 
คณะกรรมาธิการจะตองทํา ก็คือวาพิจารณาวา ๑๑๐,๐๐๐ กวาลานบาทนี้จะอนุมัติให
รายการอะไรไดบาง  แคไหน  ในสวนที่ เงิน  ๔๕ ,๐๐๐  ลานบาทที่ มีอยูนี้  แต เงิน  
๔๕,๐๐๐ ลานบาทนี้ปรากฏวาจะตองคืนทองถิ่น เนื่องจากกรอบงบประมาณรอยละที่จะ
ใหกับทองถิ่นทั่วประเทศมีกฎหมายบังคับอยู เมื่อตัดจากทองถิ่นมาก็ตองคืนใหกับทองถิ่น  
งานนี้มีการตัดจากทองถิ่นมาประมาณ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นจะตองคืน
ทองถิ่นทั้งหมด ๑๔,๔๙๙.๙ ลานบาท เพราะฉะนั้นในวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ลานบาท  
ก็จะเหลืออยูประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ใน ๓๐,๐๐๐ ลานบาทจะเอาจากรายการอะไร
ในอีก ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาทที่เหลือนี่ละ นี่คือสวนที่กรรมาธิการจะตองพิจารณาอนุมัติ  
จนเมื่อถึงวันสุดทายในการพิจารณาแปรญัตติกันแลวจริง ๆ  มีรายงานเขามาสูในหอง
งบประมาณวา  คณะรัฐมนตรียืนยันใน  ๑๑๘ ,๐๐๐  กวาลานบาทนี้ ยืนยันมา 
๑๐,๖๒๕,๘๕๗,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดเขามาโดยชัดเจนวา สิ่งที่ ครม. ยืนยันวาจะตอง
มี เมื่อหักตรงนี้ออกไปแลวก็จะเหลือเงินอยูแคประมาณอีก ๒๐ ,๐๐๐  ลานบาท  
ใน ๒๐,๐๐๐ ลานบาทดังกลาวนี้มีคํายืนยันมาจากคณะรัฐมนตรีอีกครับวา จะตองกันเงิน
ไวใหสรางรัฐสภา ๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท รายการนี้จะขาดไมไดเด็ดขาด ประมาณ 
๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมแลวสวนที่คณะรัฐมนตียืนยันวาจะตองมี จะตองไดคือ
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท เหลืออีกประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ที่คณะกรรมาธิการ
จะพิจารณาจากรายการใน ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาทที่เหลือเลือกขึ้นมาจากรายการเหลานี้ 
ในการพิจารณา ทานประธานครับ สิ่งที่คณะรัฐมนตรียืนยันมา คณะกรรมาธิการพิจารณา
แลวก็มีเหตุมีผลควรที่จะอนุมัติ เชน เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญที่จําเปนจะตองเพิ่ม 
เพราะมีมติ ครม. ไปปรับขยายเพดาน ปรับเงินคาบําเหน็จดํารงชีพจาก ๒ แสนบาท  
เปน ๔ แสนบาท มีมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่จะไปปรับเงินชวยเหลือคาครองชีพขาราชการ
ระดับตน มีรายการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารกิจการภาครัฐ โครงการอะไรตาง ๆ 
รวมทั้งบางโครงการเปนโครงการพระราชดําริ อยูใน ๑๐,๖๒๕ ลานบาทดังกลาวนี้ดวย  
สิ่งเหลานี้คณะกรรมาธิการไมมีสิทธิปฏิเสธ และสําคัญที่สุดก็คือใน ๑๐,๖๒๕ ลานบาท 
มีแฝงโครงการหอประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหมนี้ เขามาดวย อยูในสัดสวน 
ที่คณะรัฐมนตรีเขามา และเขามาในนาทีสุดทาย ในวันสุดทาย คณะกรรมาธิการไมมีทาง 



 ๑๘๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๘๖/๒ 
 
พิจารณาเปนอยางอื่นเลยในระยะเวลาที่จํากัดคับขันเชนนั้น หอประชุมที่จังหวัดเชียงใหม
ก็ดังที่ทานกรรมาธิการนายแพทยชลนานไดชี้แจงไปบางแลวครับ จะถูก จะผิด จะดี  
จะชั่ว จะควร  จะไมควร มันก็ไดเกิดขึ้นมาแลว มันเกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๙ และก็ 
ชะลอมาจนกระทั่งถึงรัฐบาล สนช. รัฐบาลจากคณะปฏิวัติปที่แลวนะครับ ที่พิจารณากัน 
ก็มีการกําเงินกันเอาไวทั้งหมด ๒๐๐ กวาลานบาทที่ใชไป ทั้งหมด ๒๖๐ ลานบาท  
จากวงเงินทั้งหมด ๒,๒๑๗ ลานบาท สวนนี้แปรญัตติเขามาในปนี้ ๓๘๑ ลานบาท  
คือจะกินสวน ๑๐,๐๐๐ ลานบาทที่คณะรัฐมนตรียืนยัน พวกผมไมมีสิทธิที่จะพิจารณา
เปนอยางอื่นไดเลยในนาทีสุดทายจริง ๆ วันสุดทายของการพิจารณางบประมาณจริง ๆ 
เหลืออีกประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท หลังจากที่ตัดงบประมาณเพื่อสํารองใหสราง 
สภาตามที่แจงวาทานประธานกรรมาธิการและ ครม. ยืนยันวารายการจะตองมี 
๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐ บาทแลว จะเหลือเงินอยูอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานบาทเศษ ๆ  
ใน ๑๐,๐๐๐ ลานบาทเศษ ๆ ไปทําอะไร คณะกรรมาธิการก็จะตองเลือกจากรายการ 
ที่ผาน ครม. มา คือจาก ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาทนี้แหละครับ และที่สุด ส.ส. หรือกรรมาธิการ
ไดพิจารณาใหกับอะไรบางครับ --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๘๗/๑ 
 
เราพิจารณาใหกับกรมทางหลวงในการที่จะสรางบํารุ งรักษาทางและอํานวย 
ความปลอดภัย รักษาทาง ๖๐๐ ลานบาท และอํานวยความปลอดภัย ๖๐๐ ลานบาท 
ทานประธานครับ ใหกรมทางหลวงไปรักษาทาง อํานวยความปลอดภัยเพื่อชีวิตประชาชน
ที่ใชทางหลวง มันไมมีทางเขากระเปา ส.ส. คนไหนหรอกครับ ไมมีทางที่จะไปเขา
กรรมาธิการคนไหนหรอกครับ ตรงนี้ ๑,๒๐๐ ลานบาทแลว ที่เหลือใหกรมทางหลวงชนบท
อีก ๗,๒๐๐ ลานบาท เปนคากอสรางถนนลาดยาง ๖,๕๐๐ ลานบาท และบํารุงรักษาทาง
และสะพานอีก ๗๐๐ ลานบาท ทานประธานเชนเดียวกันครับ งบประมาณนี้จะผาน ส.ส. 
จะผานกรรมาธิการคนไหนไมไดทั้งสิ้น เปนเรื่องของกรมทางหลวงทองถิ่นจะตองไป
ดําเนินการ สวนที่เหลือกระทรวงศึกษาธิการครับ เอาไปสรางหองน้ําสะอาด หองสวม 
ซอมแซมหองสวม กอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสราง
อ่ืนที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย เอาไปทําการในการอนุรักษฟนฟูและพัฒนา
แหลงน้ํา ๕๐๐ ลานบาท เอาไปทําการอาคารผูปวยนอกโรงพยาบาลแหงหนึ่งที่ทราบวา 
มีปญหาหนักที่ ใกลจะพังแลว  ๑๐  ลานบาท  ตองคืนใหกับจังหวัดตาง  ๆ  ไปอีก  
๓,๕๐๐ ลานบาท จากที่ไปตัดลดเขามาจากกลุมจังหวัดอีก ๓,๕๐๐ ลานบาท  ใหกับ 
การเคหะฯ ไป ๙๐๐ ลานบาท เพื่อเงินอุดหนุนปรับปรุงสาธารณูปโภคทั้งหมดในสวนที่ 
อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางจังหวัด เพราะตางจังหวัดมีงบของทางหลวงชนบท  
มีอะไรแลว แตในกรุงเทพฯ ไมมี กทม. แทบจะไมมีอะไรเลย ใหกรมชลประทานไป  
๘๐ ลานบาท แลวก็คากอสรางอาคารรัฐสภาดังกลาว ทานประธานครับ นี่หรือครับ 
๑๕,๐๐๐ ลานบาท ผมเจ็บปวดมาก ที่บนเวทีที่ไหน ๆ หาวา ส.ส. หากินกันไปไดคนละ 
๔๐ – ๕๐ ลานบาท เอาเงินเขากระเปารํ่ารวยกัน จากคนที่เคยเขามายากจนเปน  
ส .ส . ป ๒ ป รํ่ารวยหมด  เพราะไปกินงบประมาณ  แลวไปกินจากอะไรหรือครับ  
ทานประธานครับ ทั้งหมดก็คือทบทวนวามันปรับลดมา ๔๕,๐๐๐ ลานบาท คืนใหทองถิ่น
ไป ๑๔,๙๙๙ ลานบาท เพราะตองคืนใหตามกรอบ เหลือ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท โครงการ
ของรัฐบาล ๑๐,๐๐๐ ลานบาทเศษ ๆ ตรงนี้ อีกสวนหนึ่งสรางรัฐสภา ๔,๘๐๐ ลานบาท 
ถูกผิดอยางไรทานประธานก็ตองรับผิดชอบ เพราะทานประธานไปเริ่มโครงการรัฐสภามา 
เหลือประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ส.ส. กรรมาธิการแปรญัตติอนุมัติ ไมใชเราเพิ่ม  



 ๑๘๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๘๗/๒ 
 
คือรายการที่ ครม. พิจารณามาแลว และใหเราพิจารณา เราก็พิจารณาเพื่อสิ่งเหลานี้ 
ละครับ เพื่อชนบทคือถนนชนบท ทางหลวง เพื่อกอสรางสะพาน เพื่อโรงเรียน เพื่อหองน้ํา 
เพื่อซอมแซมหองน้ํา ซอมแซมอาคารเรียน อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงน้ํา อาคารผูปวย  
เงินอุดหนุนคากอสราง  ปรับปรุงสาธารณูปโภค  กรมชลประทาน  เทานี้ละครับ 
ทานประธาน  ประมาณ  ๑๐ ,๐๐๐  กวาลานบาท  เพื่อน  ส .ส .  โปรดเขาใจครับ  
โปรดทราบครับ วาเราถูกกลาวหา เวลานี้ไปสรางภาพวา ส.ส. ทุจริตคอรัปชั่นกัน ไดงบกัน
ไปคนละ ๔๐ ลานบาท ๕๐ ลานบาท ๖๐ ลานบาท ๗๐ ลานบาท ไปหากินกันรํ่ารวยหมด 
แลวหากินจากอะไรละครับ ตัวเลขมันคืออยางนี้ ๔๕,๐๐๐ ลานบาทที่ปรับลด แลวมัน 
มีที่มาที่ไปเปนเชนนี้ ศูนยประชุมที่เชียงใหม ผมย้ําอีกครั้งวามันจะถูกผิด ดีชั่ว ควร ไมควร
อยางไรมันเกิดขึ้นแลว มันใชไปตั้ง ๒๖๐ ลานบาท แลวมันเขามาในนาทีสุดทายจริง ๆ  
ในวันสุดทายของการแปรญัตติงบประมาณที่จะตองสรุปแลว เพราะพรุงนี้จะตองสรุปเร่ือง
ทั้งหมด แลวก็จะตองเริ่มจัดพิมพเลมเขามาแลว ผมพูดดังนี้ทั้งหมดก็เพื่อทาน ส.ส. 
ทั้งหมดในสภานี้ และถาเผื่อใครฟงอยูขางนอกดวยก็โปรดเขาใจเถอะครับ ไมมี
กรรมาธิการคนไหนไปทุจริต ไมมีกรรมาธิการคนไหนไปชั่วรายอยางที่เขากลาวหากัน ไมมี 
ส.ส. คนไหนไปทุจริต ถาทานจะเห็นวางบทางหลวงที่จะผานไปทั่วประเทศนี้จะตองผาน
ไปถัวเฉลี่ยไปที่ไหน ตรงไหนเปนความเดือดรอนแสนสาหัส ถาทานจะกรุณาแจงอธิบดี 
แจงใครวาไปชวยดูแลบาง หรือชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานครมันมีขาดโครงสราง
สาธารณูปโภค มันเดือดรอน มันลําบาก ทานจะแจงการเคหะฯ ผมไมคิดวามันจะเสีย
คุณธรรมตรงไหน ไมไดคิดวามันจะผิดหนาที่ ส.ส. ตรงไหน หรือมันผิดรัฐธรรมนูญ
ตรงไหน แตเราทําสิ่งเหลานี้ใหประชาชนสักที -------------------------------------------------- 
 

- ๘๘/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๘๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๘๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นโปรดเชื่อซึ่งกันและกันนะครับ กรรมาธิการไมมีใครโกงครับ ไมมีใครทุจริต 
ส.ส. ในสภาโดยหลักการเบื้องตนขณะนี้ก็แทบจะไมเหลือชองทางอะไรโกง นอกจากวา
ใครจะมีอาชีพกอสราง และงบตรงไหนไปผานจังหวัดของทาน และทานจะไปวิ่งเตนขอ
งานไปทํา นั่นดีชั่วตัวบุคคลแลวแตบุคคล แตไมใชหลักการรวม ไมใชภาพรวม จะบอกวา
ปนี้งบประมาณ ๑,๘๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ถามันทุจริตกันสัก ๑๐ เปอรเซ็นต มันก็ตอง
ตกเขาไปตั้งกี่แสนลานบาท สภานี้ชั่วรายเหลือเกิน เหมือนนักการเมืองชั่วราย ไมใชครับ 
๑ ลาน ๘ แสนกวาลานบาท เปนงบประจํา กินเขาไป ๑ ลาน ๔ แสน ๑ ลาน ๕ แสน 
เขาไปแลว เหลืองบลงทุนกันอยูจริง ๆ ตัวเลข ๔ แสนลานบาท มันก็มีงบผูกพัน มีอะไร
เยอะแยะ  สวนหนึ่งอยูที่งบกลาง ถาจะเอางบรวม ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทวามัน 
ทุจริตกันเอาไป  ๑๐  เปอร เซ็นต  ตกเขาไปกี่แสนลาน  ผมคิดวากลาวหาพวกเรา 
มากเกินไป กลาวหาสภามากเกินไป กลาวหา ส.ส. มากเกินไป ถาภายนอกใครฟงตรงนี้ 
ก็โปรดรับทราบถึงความไมสบายใจของพวกเรา และตัวเลขเทกระเปาใหดูทั้งหมดมันเปน
เชนนี้ครับทานประธาน ทานประธานก็นั่งในหองทานก็ทราบวาสุดทายของการแปรญัตติ
คืออะไร มันยุงยาก มันชุลมุนแคไหน สุดทายกอนเคกกอนเล็ก ๆ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท  
แปรญัตติเขามา ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาท ๔๕,๐๐๐ ลานบาท จะแบงเจียดจายใหกับ 
๑๑๘ ,๐๐๐  ลานบาทตรงไหนบาง  ก็ไดบาง ไมไดบาง ที่ไดก็ดีใจ ที่ไมไดก็ เสียใจ  
แตสวนหนึ่งคือสิ่งที่ ครม. กําชับ ครม. ขอวาโครงการของ  ครม. มันตกหลนไมได  
จะตองได และโครงการศูนยประชุมเชียงใหมชั่วดีอยางไรมันมีมากอนพวกเรา มันเกิด 
มากอน และ ครม. แปรญัตติเขามา แลวพวกเราก็พิจารณาใหตามเกณฑ สวนที่เหลือ
ทั้งหมดเราไมไดเขากระเปาใคร ไมมีใครชั่ว ไมมีใครทุจริต ไมมีใครเอาไปทําอะไรที่ชั่วราย 
เหลืออีก ๑๕,๐๐๐ กวาลานบาท เราทําอยางนี้ครับ เพื่อถนนในชนบท เพื่อน้ํา เพื่อไฟ  
เพื่อโรงเรียน เพื่อเด็กนักเรียนทั้งหมดตามที่ผมกราบเรียน ทานประธานผมขอบคุณครับ
และก็ขออนุญาตผมไดระบายสักทีหนึ่งวาพวกเราทําหนาที่พอสมควรและเราไมไดชั่วราย 
ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทน 
ราษฎร ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 



 ๑๙๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานนัท ๘๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือไดเขาใจในสภา 
นะครับ ขอบพระคุณครับ คุณสุวโรชมีอะไร เห็นพูดมากเหลือเกินวันนี้ ไมเหนื่อยหรือครับ  
  นายสุวโรช  พะลัง  (แบบสัดสวน )   :  ทานประธานครับ  ก็ เหมือน 
ทานประธานครับ ทานประธานขยันอยางไรผมทําตามทานประธานครับ ขออนุญาต 
ทานประธานนิดเดียวครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวาพอแลวนะสําหรับ
คุณสุวโรช คงเขาใจกันหมดแลว 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ใหผมไดทําความเขาใจ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือที่คุณอภิปรายทั้งหมด
เขารู เขาเขาใจกันทุกคนวาคุณสุวโรชพูดดวยความจริงใจ ไมมีใครเขาวาอะไรหรอกครับ 
เปนการดีเสียอีกวามีผูแทนแบบคุณสุวโรช ดีที่สุดแลวประเทศไทย ผมวานั่งลงเถอะครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ก็นี่อยางไรครับ ขออนุญาตนิดเดียว 
ไดไหมครับ ในการที่จะทําความเขาใจ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ คือไมอยางนั้น 
ทานครับเดี๋ยวผูฟงการถายทอดและผูชมเขาจะเขาใจผมผิด  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมบอกแลวอยางไรครับ 
คุณสุวโรชพูดจากความจริงใจ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  เปลาครับ ผมมีการพูดพาดพิงถึง 
ทานรัฐมนตรีวีระศักดิ์ดวย มีการใหสัมภาษณหนังสือพิมพดวย ขออนุญาตตรงนี้นิดเดียว
เพื่อใหเกิดความสมบูรณเต็มรูปเทานั้นเอง นิดเดียวครับทาน ไมเกิน ๑ นาที 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เปลาครับ ไมแยงคนอื่น
เขามากหรือครับคุณสุวโรช 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ทานประธาน 
อยามองวาผมไปแยงเขาสิครับ 
 



 ๑๙๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๘๘/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณบุญยอด เขารอ 
ตั้งนานแลว 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ เพื่อให
ประเด็นนี้มันจบ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาสัก ๑ นาทีนะครับ  
เอาตั้งเวลา ๑ นาที 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  เดี๋ยวผมขอบอกกอนวาผมชื่ออะไร 
กอนคอยกดเวลานะครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไดครับ ๑ นาทีครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุวโรช พะลัง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตยครับ กราบขอบพระคุณ 
ทานประธานครับ และก็กราบขอบพระคุณทางคณะกรรมาธิการครับ นี่แหละครับ 
ถาคณะกรรมาธิการชี้แจงไดอยางกรรมาธิการ ขออภัยที่เอยนาม ทานอดีตรัฐมนตรี 
พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ผมเชื่อวาประเด็นจะนอยลงเราก็เพิ่งเขาใจครับวาโครงการนี้เพิ่งเขา
เมื่อวินาทีสุดทาย เพราะฉะนั้นกรรมาธิการในสวนที่มาจากรัฐมนตรี มาจากรัฐบาลนั้น 
ละครับ ตองไปตามใหพวกเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน ครับ  
ทานบอกวาโครงการตรงนี้เปนโครงการที่ไมนาจะลงทุนแลวควรจะไปใหเอกชนทํา 
และเปนเอกชนที่สนใจคือจากประเทศแคนาดาครับ นี่คือคําสัมภาษณของทานเมื่อวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ก็ขออนุญาตกราบเรียนตอประธานเพื่อที่จะเติมเต็มใหเกิดความ
สมบูรณในขอมูลครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 

- ๘๙/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๘๙/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณบุญยอดครับ เชิญครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  บุญยอด  สุขถิ่นไทย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรค
ประชาธิปตยครับ เรายังอยูที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากันอยูนะครับ ผมนําทาน
กลับเขามาสูรายการของเราเชนเคยนะครับ มาตรา ๙ อยูนะครับในขณะนี้ กระทรวง
ทองเที่ยวและกีฬาก็ เปนกระทรวงที่ เอามารวมกัน  มีงบประมาณปนี้มากกวา 
ปที่แลวนิดหนอย ๘.๓๖ เปอรเซ็นต ก็ไดไป ๓,๙๖๒ ลานบาท ผมขออนุญาตใชเวลา 
ในสภาแหงนี้เพียงแคเล็กนอยเทานั้นเองครับ เพราะวาไดเปนกรรมาธิการแลวก็ไดพูดคุย
กับหนวยงานที่เกี่ยวของไปบางแลวนะครับ ผมคิดวาเราทุกคนก็คงไดดูโทรทัศนในชวงที่
ผานมานะครับ เราทุกคนดีใจเวลาที่นักกีฬาของเราไปไดรับรางวัลอยางเหรียญทอง
โอลิมปก (Olympic) อยางนี้นะครับ เราดีใจกัน ๔ ปครั้งหนึ่ง กวานักกีฬาจะทํางานได
แบบนี้ก็ตองฝกฝนกันอยางนานนะครับ  เพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬานั้นไดทุมเททรัพยากร รวมทั้งงบประมาณไปใหกับนักกีฬา 
ใหมากขึ้นกวานี้ครับ เพราะวาบางคนก็อาจจะตองใชเวลาถึง ๑๒ ป อยาง สมจิตร  
จงจอหอ อยางนี้นะครับ เขาก็ไมไดใชเวลาหรือวาเขาตองพัฒนาอยางหนักทีเดียว 
ดวยตัวเขาเอง แตวาถาเราดูในงบประมาณนะครับทานประธานครับ เราก็จะเห็นวา 
ในงบประมาณนั้นสวนใหญของ ๓,๙๐๐ กวาลานบาท และโดยเฉพาะในสวนของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานี่นะครับ งบกลับกลายเปนเรื่องของขาราชการแลวก็
หนวยงาน การสรางอาคาร การซื้อคอมพิวเตอร หรือวาเรื่องรถ อยางนี้เปนตนนะครับ 
คําถามผมจึงถามวาทางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทานมีนโยบายหรือมีแนวคิด
หรือไมวา แทที่จริงแลวผลผลิตที่ชัดเจนของทานก็คือการผลิตนักกีฬาใหไดประสิทธิภาพ 
ใหมีผลงาน ใหไปแขงระดับโลกได งบประมาณที่ทานใหนั้นทานใหกับการพัฒนาคน 
อยางแทจริงหรือไม หรือเปนสัดสวนสักกี่เปอรเซ็นต  นอกเหนือไปจากการที่จะเตรียมการ
ตาง ๆ ผมอยากจะเห็นวาในการจัดทํางบประมาณในปถัด ๆ ไปนี้นะครับทานจะหวังผล 
ไปที่ตัวนักกีฬาโดยตรงมากยิ่งขึ้น ไมใชวาพอเขาไดรับรางวัลมา รับแลวจึงจะไดรับการ 



 ๑๙๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย  ๘๙/๒ 
 
ตอบแทนนะครับ ไมอยางนั้นเราคงไมสามารถที่จะผลิตนักกีฬาระดับชาติ ระดับโลก 
ไดนะครับ เราตองใหเขากอนเพื่อใหเขาไปทําผลงานกลับมาแลวเราก็จะใหรางวัลเพิ่มขึ้น
หลังจากนั้น  
  ในสวนของโรงเรียนที่เรียกกันวาสถาบันการพลศึกษา ทานก็คงจะเห็น 
นะครับถาเราไปเปดดูในงบประมาณ มีคาครุภัณฑ มีที่ดิน มีสิ่งกอสราง มีคอมพิวเตอร  
มีหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาก็จําเปนนะครับ เพราะวานักศึกษาไปเรียนที่วิทยาเขต
ตาง ๆ  นั้นก็คงจะตองไปพักอยูในนั้นแลวก็พัฒนาฝกฝนตนเองไปดวย แตสวนใหญที่ผม
เห็นในการใชงบประมาณนั้นกลับกลายเปนวาก็อาจจะไปใชในการวิจัยอยูบางนะครับ  
แตวาดูเหมือนวาจะไมลงไปจนถึงตัวนักกีฬาเทาไรนะครับ ตัวเลขที่นาตกใจนะครับ 
ทานประธาน ก็คือคาอาหารที่ใหกับบรรดานักศึกษา ทานทราบไหมครับวามีการจัด
งบประมาณใหกับนักศึกษาพละวันละเทาไรครับ ใหคากินเขาวันละเทาไร ๙๐ บาทครับ
ท านประธาน  ๙๐  บาทในยุคปจจุบันนะครับ  ๓  ม้ือนะครับ  ม้ื อละ  ๓๐  บาท 
สําหรับนักกีฬา แลวเขาจะเอากลามเนื้อมาจากไหนครับ เขาจะเอากําลังมาจากไหน 
ละครับ ผมตองขออนุญาตที่จะฝากทานประธานไปจนถึงทานกรรมาธิการแลวก็
คณะรัฐมนตรีนะครับวา ถาหากวาทานจะพิจารณาในการเพิ่มงบประมาณใหกับทาง
นักกีฬาเหลานี้นะครับ วันธรรมดาเขาได ๙๐ บาทวันแขงขันได ๑๕๐ บาทเทานั้นเอง 
นะครับ แตในขณะที่เราจัดงบประมาณใหกับบรรดาขาราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
นี่นะครับ ไปอบรมสัมมนากันเราใหงบประมาณมื้อละ ๖๐๐ บาท ใหเอาไปกินไดหรู ๆ  
ในโรงแรม ใหม้ือละ ๖๐๐ บาท เราใหนักกีฬามื้อละ ๓๐ บาท ผมคิดวาเราก็คงไมไปถึง
ไหนหรอกครับ เราคงสรางเด็กของเราใหเปนนักกีฬาที่เขมแข็ง อดทน ไปแขง ไปเตะ 
เทควันโดกับบรรดาตางชาติไดนะครับ จะไดไมเหนื่อย เปนนักมวยยืนได ๔ ยกขาไมสั่น 
เราจะทําอยางนั้นไดอยางไร เพราะฉะนั้นก็ขอฝากใหทานไดกรุณาพิจารณาในเรื่องนี้ครับ 
ผมขออนุญาตปรึกษาทานประธานเพียงเล็กนอยเทานั้นนะครับ ผมคิดวาเรื่องของ
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาผมจบนะครับ ผมขอใชเวลาที่เหลืออีก ๑ นาทีเทานั้นเองครับ 
วา ขอใหทานประธานไดเปดโอกาสใหกับสมาชิกไดอภิปราย ทานกรุณาอยาตัดทอนอะไร 
ตาง ๆ เลยครับ ทั้งสมาชิก ทั้งกรรมาธิการ ซึ่งจะไดพูดกันไดอยางมีเหตุมีผล และ 



 ๑๙๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๘๙/๓ 
 
ผมเชื่อวาบรรดาสมาชิกทราบครับวาเวลาที่เรามีอยูอยางจํากัดนั้นเราตองบริหารเวลาใหดี
ที่สุดตามปริมาณงานที่เรามี เรามีมาตราตาง ๆ อีกเยอะนะครับไปมาตราจังหวัดนี้ก็ไมรู 
จะใชเวลากันอีกเทาไรนะครับ เพราะวาทุกจังหวัดก็คงอยากจะพูด แตวาอยากจะ 
ใหทานประธานไดใชความเมตตาสักนิด ----------------------------------------------------------- 
 

- ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๙๐/๑ 
 
ทุกคนอยากจะทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาเปนสมาชิกของแตละ 
จังหวัดมา แตละพื้นที่มา แลวก็เปนผูแทนของปวงชนชาวไทยดวย ภาษีของพวกเรานั้น
พวกเราก็ตองชวยกันจัดการดูแล นี่ก็เปนงานของทางดานนิติบัญญัติ ซึ่งจะไดสะทอน 
ไปยังผูบริหารตาง ๆ ตอไป ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมาก นารักมาก 
ตอไปคุณลาภศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ เชิญครับ 
  นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ (สงขลา)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายลาภศักดิ์  ลาภาโรจนกิจ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสงขลา  
พรรคประชาธิปตย  ความจริงผมมีคําถามเยอะมากหลังจากไดฟงทานพิ เชษฐ  
อดีตรัฐมนตรีไดชี้แจงไปแลว ผมก็เขาใจไปพอสมควร ก็ตองขอบคุณครับกรรมาธิการ
ชี้แจงลักษณะนี้ทําใหเราเขาใจไปเยอะ กอนที่ผมจะพูดเรื่องทองเที่ยวก็ขอพูดเรื่องกีฬา
เล็กนอย ก็ตองฝากทานประธานไปยังกรรมาธิการดวย โรงเรียนกีฬาที่ทานสมบูรณพูด ผมวา
เปน เ รื่ องที่ ดีมาก  อย างที่ เ รา เคยไดยินตลอด  เพลง  กีฬา  กีฬา  เปนยาวิ เศษ  
ทานอยาทิ้ง อยาละเลย อันไหนที่ปรับไดก็ปรับได ความจริงผมเองก็เห็นกระทรวง
ทองเที่ยวและกีฬานี้เปนกระทรวงที่ไดปรับเพิ่มเงิน แตเสียดายอยางที่พูด แทนที่จะเพิ่ม
กระจาย มันก็กระจุกไปอยูที่ศูนยประชุมนานาชาติเปนหลัก ซึ่งทราบวาเขามาชวง 
นาทีสุดทาย ผมเองก็แปลกใจ ทําไมทานรัฐมนตรี ไมทวงติงหรือวาทานอาจจะไปติดที่
โอลิมปกหรือเปลา ในเมื่อเขามาแลว ผานไปแลว ผมก็คิดวาพวกเราก็คงจะทําอะไรไมได 
แตหลักใหญก็ตองฝากทานประธานไปยังกรรมาธิการ นั่นก็คือทานตองใหทางกระทรวง
ทองเที่ยวและกีฬาเมื่อมีศูนยลักษณะแบบนี้แลว นั่นคือการบํารุงรักษาดูแลบุคลากร 
ตาง ๆ ผมเชื่อ และผมคิดวาหลังจากไดอันนี้เสร็จแลวจะมีปญหาแนนอน การบริหาร
จัดการ คาใชจายตาง ๆ บุคลากรตาง ๆ ทานจะมีวิธีการจัดการอยางไร เพราะฉะนั้นการที่
จะนํางบประมาณเขาแบบฉุกเฉินโดยไมเตรียมพรอม ผมไมคอยเห็นดวย โดยเฉพาะ
งบประมาณที่เพิ่มนี้มันมีการผูกพัน ผมก็ไมทราบวิธีพิจารณางบประมาณ ตอไปงบเพิ่มนี้
สามารถทํางบผูกพันไดหรือไม ถาเปนแบบนี้ ตอไปไมตองเพิ่มเยอะ เพิ่ม ๒๐ ลานบาท 
ผูกพันไป ๑๐ ป อีก ๒๐๐ ลานบาท ทานจะทําอยางไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เปนอุทาหรณ  



 ๑๙๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๙๐/๒ 
 
ตองคิด ตองใหรอบคอบ ที่ผมขึ้นมาพูดวันนี้อีกครั้งหนึ่ง เดิมคิดวาจะไมคอยพูดแลว  
ก็เพราะไดรับการชี้แจงจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นั่นก็คือดานศุลกากร  
ซึ่งทํารายไดโดยเฉพาะดานศุลกากรที่สะเดา ทํารายไดใหกับทางภาคใตมหาศาล ปหนึ่ง
หลายแสนลาน แตทานก็บอกวาสถานที่แออัด ผมก็รูสถานที่แออัด เพราะฉะนั้นกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ทําไมไมหางบมาปรับมาชวยแบบบูรณาการ ผมรูแลวครับ ที่นั่น
มันไมใชเฉพาะศุลกากรมันโยงไปถึง ตม. โยงมาถึงการทองเที่ยวดวย เพราะฉะนั้นก็อยาก
ใหหางบสักกอนหนึ่งสนับสนุนไปชวยทางดานหรือจะไปชวยทาง ตม. ใหมาพัฒนา 
เปนอะไร เปนศูนยอะไรก็ได เพราะทานสามารถจัดงบหนึ่งซึ่งผมเห็นแลว ในเมื่อเปน
ลักษณะแบบนี้โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเกาเปนศูนยบริการรวมดานการ
ทองเที่ยว ๒๒ ลานบาท เมื่อเปนแบบนี้ ทําไมทานไมคิด แหลงที่หารายไดเขามาทานไมไป
ปรับปรุงใหมันดีขึ้นหรือหาทางอื่น อีกประเด็นหนึ่งผมก็ใครฝากทาน หนีไมพน ผมตอง 
พูดถึงที่จังหวัดสงขลา เรามีเทศกาลทุก ๆ เดือนเพื่อจะดึงดูดนักทองเที่ยว เทาที่ผมทราบ
จาก ททท. ประจําภาคหรือประจําหนวย เพราะเรียกก็ไมคอยถูก นั่นก็คืองบประมาณ 
เขามีจํากัดมาก เที่ยวที่แลวมีการจัดตักบาตรพระ ๒,๕๐๐ รูป ผลที่สุดผูที่ดําเนินการ 
ก็ถอนงบจากเทศบาลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวก็จากพอคา ประชาชน -------------- 
 

- ๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๙๑/๑ 
 
ทาง ททท. ก็มีงบจํากัดมาก ประชาชนเขามารวมรายการ โดยเฉพาะตางประเทศ 
มาเลเซีย สิงคโปร แมแตอินโดนีเซีย เปนหมื่นครับ เพราะฉะนั้นผมขอฝากกระทรวงวา
ทานตองจัดงบประมาณนี้ให ขณะเดียวกันเมื่อวานผมก็ไดพูดถึงแหลงทองเที่ยวบางสวน        
แหลงทองเที่ยวโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมเคยคิดที่จะ
หางบเขาไปเลย ทั้ง ๆ ที่แหลงนั้นไมใชขึ้นเฉพาะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หรือไมใชขึ้น
เฉพาะทรัพยากรชายฝงหรือกรมปาไม หรือกรมทางหลวง แตมันก็เกี่ยวโยงเกือบทุก
หนวยงาน พอมาดูแลวไมมีงบลักษณะแบบนี้ที่มาเสริม ทะเลสาบสงขลามีระยะทาง
ทั้งหมดประมาณ ๕,๐๐๐ กวาตารางเมตร ทานตองไปดูครับ เพราะฉะนั้นทานนาจะหา
อะไรไปปรับปรุงฟนฟู ที่นั่นไมมีทั้งน้ําจืด น้ํากรอย และก็น้ําเค็ม ถาทานไปที่โนนก็มีนกน้ํา 
แลวก็จะพัฒนาได แมแตอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเปนปรากฏการณที่แปลก มีควายครับ เขาเรียกวา
ควายน้ํา อยูในทะเลสาบเปนตั้งหลายพันตัว สามารถเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งนั้น 
ผมไมทราบวาทําไมงบประมาณเหลานี้เขามาสูแหลงเหลานี้นอยมาก แมแตที่อําเภอ
หาดใหญของผมมีแหลงน้ําตกสวยมาก น้ําตกงาชาง แตงบประมาณที่เขาไปก็นอยมาก 
เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะใหทางทานประธานรับทราบแลวฝากไปยังกรรมาธิการ เร่ือง
ตาง ๆ เหลานี้อยาไปลืมครับ ตองชวยกันบาง อยาแบงภาคเลยครับ ผมเองก็ไมคอยพูด
มาก เพียงแตเห็นแลวบางอยางมันอดที่จะพูดไมไดเพราะการพัฒนาของเราทางใตนี้       
ลาหลังมาก แหลงทองเที่ยวมีเยอะ แมแตที่นาทวี นาทวีแตกอนก็มีแหงหนึ่งเปนแหลง
คอมมิวนิสตที่เขาเคยซองสุม ตอนนี้เขาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เพราะฉะนั้นผมก็เลย
คิดวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้กรรมาธิการนาจะเขาไปตรวจสอบแลวดูบางวาอะไร ทุกภาค       
ทุกจังหวัด ที่มีภูมิทัศนตาง ๆ ที่นาจะพัฒนาไดนาจะใหงบเขาไประดับหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ผมเองก็อยากจะแสดงความคิดเห็นและอยากสอบถามวาทําไมสิ่งตาง ๆ ที่มีประโยชนตอ
สวนรวม ทานเอง กรรมาธิการไดสอบถามกับกระทรวงไหมวามีวิธีการที่จะพัฒนาอยางไร 
แมแตหอประชุมที่ เกิดขึ้นแลวทานมีถามดวยวาตอไปจะบํารุงรักษาอยางไรครับ 
ทานประธาน อีกอันหนึ่งก็ตองฝากทานประธานไปยังกรรมาธิการตอไปถึงทานรัฐมนตรี 
ผมคิดวาถึงเวลาจุดหนึ่งซึ่งเปนไปไดก็อยากใหทุกภาคทําตลาดนานาชาติไมใชเฉพาะ
แสดงสินคา เพราะเรามีผลไมพืชผลตาง ๆ แมแตมีอาหารตาง ๆ ที่ดีและถูกดวย  



 ๑๙๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๙๑/๒ 
 
ทานรูไหมทุกเชาที่ผมไปตลาด คนมาเลเซียเขามาจายตลาด แตตลาดของเรายังไมเขา
มาตรฐาน ถาทานประธานเดินทางไปตางประเทศ ไปดูตลาดครับ ทานนายกฯ ก็ชอบดู
ตลาด แตก็แปลก ไมเคยคิดถึงวาจะพัฒนาตลาด เพราะฉะนั้นตองพัฒนาครับ ตลาดก็
เปนสวนหนึ่งที่จะดึงนักทองเที่ยวเขามาจับจายซื้อของ ทํารายไดใหกับประเทศชาติ 
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากความหวังวารัฐบาล โดยเฉพาะทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง      
การทองเที่ยวฯ ก็คงจะมีวิสัยทัศนเขาไปดูแลใหกวางขวางขึ้นครับ ความจริงปรับลด  
๑๕ เปอรเซ็นต ในเมื่อปรับเพิ่มแลวผมก็ไมติดใจครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :   ขอบคุณครับ  
เรียงตามลําดับไปนะครับ มีทานอลงกรณ สมเกียรติ อภิชาต รณฤทธิชัย จุติ นคร เชาวริน 
แลวก็อิสสระ ตามลําดับนะครับ เชิญคุณอลงกรณครับ  
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ  กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผม 
ไดตั้ งความหวั งมากนะครับทานประธาน  ตั้ งแตการพิจารณาชั้นรับหลักการ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ เพราะวาในงบประมาณยอดรวม 
๑.๘ ลานลานบาท------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๙๒/๑ 
 
ปรากฏวาภายใต ๒๐ กระทรวงที่เรามีอยูนั้น มีเพียง ๓ กระทรวงเทานั้นครับที่สรางรายได
ใหกับประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬา แตเมื่อดูโครงสรางงบประมาณปรากฏวากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานั้นได
งบประมาณเพียง ๔,๐๐๐ ลานบาท คิดเปน ๐.๐๒ เปอรเซ็นต ผมผิดหวังจริง ๆ ครับ 
ตอคณะกรรมาธิการ เพราะวาทานดูแตตัวเลขแตทานไมดูโอกาสของประเทศ ความจริง
ถาหากวาพิจารณาในเรื่องของงบประมาณ  ยิ่งซ้ํารายไปกวานั้นก็คือทานไปตัด
งบประมาณครับ ทานไปตัดงบประมาณจาก ๔,๐๘๒ ลานบาท ทานก็ไดปรับลดลงไปอีก
เหลือ ๓,๙๐๐ กวาลานบาท ประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญมาก และผมหวังวาการพิจารณา 
ในวันนี้ แนนอนผมไมเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการเสียงขางมาก ผมจําเปนตองแสดง
เหตุผลตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อมีการลงมติในมาตราดังกลาวนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น
เพราะวาเราไดตั้งเปาหมายของรายไดจากการทองเที่ยวปนี้ไวที่ ๑ ลานลานบาท เมื่อ 
ปที่แลวเรามีรายไดจากการทองเที่ยว ๙ แสนลานบาท เปนรายไดจากชาวตางประเทศ 
เขามาประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นต ก็ประมาณ ๖ แสนลานบาท และถือวาธุรกิจการทองเที่ยว
นั้นเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนมิตรกับคนยากคนจนและผูประกอบการทุกระดับ 
เพราะวาเปนเศรษฐกิจที่กระจายรายได สรางงานสรางอาชีพมากที่สุด แตในงบประมาณ
แผนดินของเรานั้น เฉพาะถาหากตัดในเรื่องของความรับผิดชอบในสวนกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา จะเหลือเฉพาะในเรื่องของการทองเที่ยวเพียง ๑,๐๐๐ ลานบาท 
และดวยการเปนเรื่องของงบประมาณซึ่งผิดฝาผิดตัว ปรากฏวางานที่ไดงบประมาณและ
สํานักงานก็ไปอยูในสํานักนายกรัฐมนตรีเสียอีก ๒ หนวยงาน ก็คือในเรื่องของสํานักงาน
สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวไมซ (MISE) แลวก็ในสวนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
ดานการทองเที่ยวพิเศษ  ตรงสวนนั้นก็ อีกเพียง  ๑ ,๐๐๐  ลานบาท  ดูประหนึ่งวา
กรรมาธิการจะใชเหตุผลในการแปรญัตติแบบตําขาวสารกรอกหมอจริง ๆ ในยามที่
เศรษฐกิจไดรับผลกระทบ แตถาทานไปดูวาตัวเลขการเพิ่มของนักทองเที่ยวที่เขามานั้น
เปนอัตราที่เพิ่มขึ้นกวาปที่แลว นับตั้งแตตนปเปนตนมาก็ตาม ในทามกลางวิกฤติการณ
พลังงานและตนทุนของการทองเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากครับ  
ผมเรียนวาศักยภาพตรงนี้เปนศักยภาพซึ่งเราจะตองเขาใจ และนั่นคือเหตุผลฐานสําคัญ 



 ๒๐๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๙๒/๒ 
 
ในการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรจะตองใชในการพิจารณาในความเห็นที่แยง 
ตอคณะกรรมาธิการ ผมยังมองถึงไปวานี่คือฐานเศรษฐกิจใหม และทิศทางใหม  
แหลงรายไดใหม เมื่อเรามีตัวเลขของจีดีพี (GDP) อยูที่ ๘.๕ ลานลานบาท จากการ
ทองเที่ยว ๑ ลานลานบาท ไมใชตัวเลขที่นอย แตเราใชกุงฝอยไปตกปลากะพง เราใช
งบประมาณเพียงนอยนิดในการที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว  
ทําตลาดการทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดสรางอาชีพใหกับประเทศและคนไทยทั้งประเทศ 
ผมเชื่อวากรรมาธิการหลายทานไดมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ ถาทานไปประเทศ
ญี่ปุน ทานจะเห็นวาเราพูดเสมอวาญี่ปุนไมคอยมีอะไรนัก สําหรับสินคาพื้นบานพื้นเมือง 
ไปที่ไหนก็มีแตขายขนม ขนมมี ๒ อยาง คือแปงหอถั่วแดง ๒. ก็คือถั่วแดงหอแปง แตวา
แพคเกจจิ้ง (Packaging) ของเขาดีมาก และการเดินทางคมนาคมดีมาก ทานนั่งรถไฟ 
หัวจรวดที่เรียกวา ชินกันเซน ผมไปนั่งตั้งแตเมืองยะกุที่อยูติดกับโอตะ เมืองตนแบบของ
โอทอป (OTOP) ประเทศไทย มาฟูกูโอกะถามาที่ฮอนชูเคลื่อนไปถึงฮอกไกโด ดวยรถไฟ
ชินกันเซน ความสะดวก ความปลอดภัยและการขายประเพณี ตลอดจนเทศกาลและ
สินคาพื้นบานที่เราบอกโอทอปกับเขานั้น นํามาซึ่งรายไดมหาศาล---------------------------- 
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